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दि भाभा अणुसंशोधन कें द्र कर्मचारी  

सहकारी पतसंस्था र्र्ामदित, रंु्बई. 

 

६३ व्र्ा वादषमक सवमसाधारण 

सभेचे र्सुिा इदतवतृ्त  

(draft minutes) 
दिनांक: 25 ऑगस्ट 2024 आदण  

तहकूब सभा 29 ऑगस्ट 2024 रोजी झाली.  

 

स्थळ: दिएई कन्वव्हेंशन सेंटर  

अणुशक्तीनगर, रंु्बई- 400 094   
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63व्र्ा वादषमक सवमसाधारण सभेचे इदतवृत्त दि.25 ऑगस्ट 2024 

दि बी.ए.आर.सी. एम्प्लॉईज को-ऑप. के्रडीट सोसायटी दल. म ुंबईच्या अदिमुंडळाची 63वी वादषिक 

सविसािारण सभा डी.ए.ई.कन्व्हने्वशन सेंटर, अण शक्तीनगर येथे रदववार दि.25 ऑगस्ट 2024 रोजी 

ि .2.00 वाजता आयोदजत करण्यात आली होती.  

सिर सभेची दवषयपदिका:- 

1. 62 ्या वादषिक सविसािारण सभेच ेइदतवतृ्त वाचनू कायम करण.े 

2. 1 एदिल 2023 ते31 माचि 2024 या कालाविीचा वादषिक अहवाल, शासकीय 

लेखापरीदित ताळेबुंि व नफा-तोटापिक स्वीकारुन त्यास मान्वयता िेणे.  

3. सन 2023-24 या आदथिक वषािच्या नफा दवभागणीस मान्वयता िणे.े  

4. सन 2023-24 या आदथिक वषािकररता मुंजरू केलेल्या अुंिाजपिकापेिा जास्त झालेल्या 

खचािस मुंज री घेणे व  सन 2024-2025 या आदथिक वषािकररता सुंचालक मुंडळान े

माुंडलेल्या अुंिाजपिकास मुंज रीिणेे. 

5. शासकीय लेखापरीिक याुंच्या सन 2023-2024 या आदथिक वषािच्या दहशोब तपासणी 

अहवालाची नोंि घेणे. 

6. सन2024-2025 या आदथिक वषािसाठी वैिादनक लेखापरीिकाची दनय क्ती करणे.  

7. सन 2022-2023 या आदथिक वषािच्या लेखापरीिणातील िोषाुंचे वाचन करून 

त्यासुंबुंिीच्या िोषि रुस्ती अहवालाची (compliance report)  नोंिघेण.े 

8. सुंचालक मुंडळाने स चदवलेल्या उपदविीि रुस्तीस (पररदशष्ट ‘अ’ िमाणे )मुंज रीिणेे. 

9. सभासिाुंना वगिणी खात्यातील अुंशत: रक्कम काढणेसाठी स दविा िणेेबाबत दवचार 

करणे.   

10. दवक्रम कजि सुंरिण दनिी योजनेच्या िोरणातील दनयमात अुंतभूित करावयाच्या 

बिलाबाबत दनणिय घणेे.  

11. अदिमुंडळाच्या 63्या वादषिक सविसािारण सभेस अन पदस्थत असलेल्या सभासिाुंची 

अन पदस्थती िमादपत करण.े 

12. माननीय अध्यि याुंच्या परवानगीने ऐनवेळी येणाऱ्या दवषयाुंबाबत दवचार करण.े 

सुंस्थेचे मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे: दि बीएआरसी एम्प्लॉईज को-ऑपरेदट्हके्रदडट सोसायटी 

दलदमटेडच्या 63 ्या वादषिक सविसािारण सभेस उपदस्थत सविसभासिाुंचे मी येथे स्वागत करतो. 
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माननीय चेअरमन याुंनी पतसुंस्थेचे पिदसद्ध अध्यि श्री दगरीश शेणई साहबे याुंना तसेच पिदसद्ध 

उपाध्यि श्री श्रीराम साहबे याुंना मुंचावर घऊेन यावे. सोबतच सुंचालक मुंडळ याुंनीही ्यासपीठावर 

येऊन स्थान ग्रहण करावे अशी मी दवनुंती करीत आह.े 

नमस्कार.हॉलच्या बाहरे उपदस्थत असलेले सवि सन्वमाननीय सभासि बुंि-ूभदगनींना दवनुंतीकरतो की 

त्याुंनी कृपया सभागहृामध्ये यावयाचे आह.े  

पिदसद्ध अध्यि श्री दगरीश शेणई साहबे याुंना मी दवनुंती करतो की त्याुंनी आजच्या 63 ्या वादषिक 

सविसािारण सभेचे अध्यि पि स्वीकारावे. यानुंतर मी त्याुंना दवनुंती करतो दहुंि स्थानाचे आराध्य 

िवैत स्वराज्य सुंस्थापक िमिशे्रष्ठ श्री दशवाजीमहाराज याुंच्या िदतमेस त्याुंनी प ष्पहार अपिण करावा. 

भारतीय राज्यघटनेचे दशल्पकार बोदिसत्व महामानव डॉक्टर बाबासाहबे आुंबेडकर याुंच्या िदतमेस 

पिदसद्ध उपाध्यि श्री श्रीराम साहबे याुंनी प ष्पहार अपिण करावा. भारतीय अण ऊजािचे जनक डॉक्टर 

होमी जहाुंगीर भाभा याुंच्या िदतमेस चेअरमन कोळी साहबे याुंनी प ष्पहार अपिण करावा.  

पिदसद्ध अध्यि, उपाध्यि, चेअरमन याुंनी िीप िज्वलन करून सभेच्या कामकाजाची  स रुवात 

करावी.  

यानुंतर मी दवनुंती करतो की पिदसद्ध अध्यि श्री दगरीश शेणई साहबे याुंनी आपले मनोगत ्यक्त 

करावे.  

श्रीअरुण कोळी (सीडीएम):  सुंस्थेच्या सभासिाुंची उपदस्थती ही, ज्याुंनी क पन घेऊन गेलेले आहते, 

ती आह.े उपदविीन सार सभासिाुंची उपदस्थती ही वीस पुंचवीस सभासिाुंची आह.े जर सुंचालक 

मुंडळाला वाटलुं की ही सभा स रू करावी तर सभा स रू करता यईेल. दनयमान सार जर 25 सभासि 

सभेस उपदस्थत असतील तर ते सभा स रू करू शकतात नाहीतर अशी सभा अिाि तासतहकूब करू 

शकतात. ह ेसुंचालक मुंडळावर अवलुंबनू आह.े 

पिदसद्ध अध्यि श्री दगरीश  शेणई: नमस्कार. मी सवि िथम आजच्या सभेस उपदस्थत असलेल्या 

आपणाुं सवाांचे स्वागत करीत आह.े त्याचिमाणे पतसुंस्थेचे पिदसद्ध उपाध्यि श्री एस. श्रीराम, 

सुंस्थेचे अध्यि श्री हमेुंत कोळी, उपाध्यि श्री हाुंडे, मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे  व खदजनिार 

श्री दशब  रॉय तसेच सुंचालक सिस्य आदण आस्थापनेच े कमिचारी जे या सभते ित्यि व 

अित्यिररत्या सहभाग घेत आहते त्याुंचेही मी स्वागत करीत आह.े  
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पतसुंस्थेच्या अहवाल कालाविीतील पिदसद्ध अध्यि डॉ. म क ुं ि क लकणी ह ेबीएआरसी 

आस्थापनेच्या सेवेतून दि. 31 मे 2024 रोजी सेवाम क्त झाले. या ररक्त असलले्या पिावर 

आस्थापनाने मला दनय क्त केल्याबद्दल मी आस्थापनेचा आभारी आह.े  

माझे कति्य बजावण्यासाठी मला आपल्या सवाांचे पणूि सहकायि लाभावे अशी माझी नम्र 

दवनुंती आह.े  

पतसुंस्थेने 31 माचि 2024 रोजीची आदथिक पिके तयार झाल्यानुंतर माझी  दनय क्ती झाली 

आह.े तरीस द्धा मी आजच्या सभेचे सुंचालन आपणा सवाांच्या सहकायािने ्यवदस्थतपणे पार पाडणार 

आह.े एकुं िर आदथिक पिके, ताळेबुंि, नफा-तोटा पिक पादहल्यानुंतर पतसुंस्थेची समािानकारक  

िगती झाली आह.े ह ेकेवळ आपल्या सवाांच्या सहयोगाम ळेच.  

आपण सवािनी िशिदवलेल्या दवश्वासाम ळेच दवद्यमान सुंचालक मुंडळाने पतसुंस्थचे्या 

सवाांगीण िगतीसाठी प ढील कामे केली आहते-  

1. स्टेट बकेँच्या सीएमपी पोटिलवरून सभासिाुंची िये रक्कम त्वररत िणे्याची ्यवस्था केली.  

2. सभासिाुंना दमळणाऱ्या ठेवीवरील ्याज रु.40,000/- व त्यापेिा जास्त रकमवेरील 

टीडीएसची रक्कम 10% िराने आयकर  दवभागाकडे वेळोवेळी भरणा करणे.  

3. सभासिाुंची कजि परतफेडीची िमता तपासनू त्याुंचा आदथिक  दवकास करण्यासाठी 

वेतनान सार जास्तीत जास्त कजि रक्कम रु. 50 लाख मुंजरू करणे.  

4. दि.05.02.2024 या तारखेपासनू सभासिाुंच्या िये ठेवींचे ऑटोररन्वय अल करणे.  

5. एसएमएस मेसेजद्वारे सभासिाुंना त्याुंच्या ्यवहाराच्या नोंिीची मादहती िणेे.  

6. वेबसाईट अपडेशनद्वारे सभासिाुंना त्याुंची वैयदक्तक मादहती उपलब्ि करून िणेे.  

त्याचिमाणे आपणाुं सवाांची  मागणी लिात घेता आपल्या सभासि वगिणीची रु.2 

लाखावरील अुंशीक रक्कम काढून घेण्यासाठी सहकार आय क्त व दनबुंिक, प णे याुंचे कायािलयातनू 

परवानगी घेऊन रक्कम परत करण्याचा ियत्न करणार आहोत.  

आपल्या सवाांच्या सहकायािम ळे सुंस्थेची दि.31माचि 2024 अखेर वादषिक उलाढाल 

रु.925.66 कोटी झाललेी असनू थोड्याच कालाविीत रु.1000 कोटीचा ट्पा पार केला जाईल.  

अहवाल वषाित एकूण आपल्या सवाांच्या ठेवी रु.521.77 कोटी इतक्या जमा आहते तर 

पतसुंस्थेने अहवाल वषाित रु.828.84 कोटीचे कजि वाटप केले आह.े पतसुंस्थेचा स्वदनिी रु. 66.31 
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कोटी इतका असनू सुंस्थेने रु.78 कोटीच्या रकमा ग ुंतवणकू केल्या आहते. सुंस्थेने आपल्या वगिणीवर 

10% ्याज िऊेन भागिारण केलेल्या भाग रकमेवर 15% िमाणे लाभाुंश जाहीर करीत आह.े  

दि. 31 माचि 2024 रोजी सािर केललेे ताळेबुंि पिक पादहल्यानुंतर असे दिसनू येते की, 

सुंस्थेला रु. 4,98,76,524/- इतका दन्वळ नफा झाला असनू त्यातील रु.4,25,94,258/- इतकी 

रक्कम सभासिाुंना 15% लाभाुंश म्पहणनू वाटपासाठी तरतिू केली आह.े  

सुंस्थेने माुंडलेल्या ताळेबुंि, नफा-तोटा पिक तसेच नफा दवभागणीस व सन 2024-25 च्या 

अुंिाज पिकास आपणा सवाांच्या मुंज रीची आवश्यकता आह.े सभेप ढील उविररत कामकाज स रळीत 

चाल ूकरून आजच पणूि करायचे आह.े आपण सवािनी कृपया एक एक करून िश्न, शुंका दवचारण्यात 

या्यात. त्याचे दनरसन सुंचालक मुंडळ करेल. आपण सविजण या पतसुंस्थेचे फक्त सभासि नसनू 

बीएआरसी सारख्या एका जगिदसद्ध सुंशोिन सुंस्थेचे अदभमानी कमिचारी आहोत. त्याम ळे आपणा 

सवाांची वागणकू त्या अन रूप असेल अशी माझी खािी आह.े  क ठेही गडबड, गोंिळ होणार नाही 

याची सवािनी ििता घ्यायची आह.े माझी दवनुंती आह ेकी आजचा जो अजेंडा आह ेतो सुंपणूिपणे 

पणूि करावा. सभेचे  कामकाज स रू करावे.  मी आता सुंस्थेचे अध्यि श्री हमेुंत कोळी याुंना आजच्या 

सभेचे कामकाज दवषय पदिकेन सार चाल ूकरण्यास स चीत करीत आह.े िन्वयवाि ! जय दहुंि! जय 

महाराष्र! 

चेअरमन श्री हमेुंत कोळी: महाराष्राचे आराध्य िवैत छिपती दशवाजी महाराज, भारतीय 

राज्यघटनेचे दशल्पकार परमपजू्य डॉ. बाबासाहबे आुंबेडकर, बीएआरसी आस्थापनाचे जनक डॉ. 

होमी जहाुंगीर भाभा याुंना अदभवािन करून ्यासपीठावर उपदस्थत सुंस्थेचे पिदसद्ध अध्यि 

आिरणीय दगरीश शणेई सर, सुंस्थेचे पिदसद्ध उपाध्यि आिरणीय श्रीराम सर, याुंच ेसुंस्थेच्या  63 

्या वादषिक सविसािारण सभेत स्वागत करतो. तसेच सुंस्थेचे उपाध्यि श्री पाुंड रुंग हाुंडे, मानि सदचव 

श्री दशवाजी हगवणे, खदजनिार श्री दशब  िशाि दसुंघा रॉय, सह सदचव श्री दववेक भागदडया, सह 

खदजनिार श्री राजेश चौिरी, सवि सुंचालक आदण उपदस्थत सभासि बुंि  भदगनी याुंचहेी स्वागत 

करतो.  

सवििथम मी या आदथिक वषाित दिवुंगत झालेले सुंस्थेचे सभासि, शास्त्रज्ञ, स रिा व पोलीस 

िलातील जवान, डॉक्टर,  नसेस, सादहदत्यक याुंना सुंस्थेच्या वतीने श्रद्धाुंजली अपिण करतो. 

 सुंचालक मुंडळाच्या वतीने सन्वमाननीय भागिारक सभासिाुंच्या समोर सुंस्थेचा 63 वा 

वादषिक अहवाल माुंडताना मला अदतशय आनुंि होत आह.े  
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आमच्या सुंचालक मुंडळाने सभासिाुंच्या दहतासाठी अनेक दनणिय घेतले व ते अुंमलात 

आणले त्यापैकी एक म्पहणजे दवक्रम कजि सुंरिण योजना ज्यामध्ये मतृ सभासिाचे सुंपणूि कजि दनरस्त 

केले जाते.  

गेल्या वषीच्या वादषिक सविसािारण सभेत आम्पही 50 लाख रुपयाुंपयांतचे िीघिकालीन कजि व 

80 हजाराचे आपत्कालीन कजि याबाबतची उपदविी ि रुस्ती आणली. त्यास आपण सवाांनी मान्वयता 

दिल्यानुंतर माननीय दजल्हा उपदनबुंिक, सहकारी सुंस्था प णे याुंच्या मुंज रीन े दिनाुंक 25 जानेवारी 

2024 पासनू सिर कजि िोरण राबदवण्यात आले.  

 सुंस्थेची वेबसाईट अपडेट केली असनू सभासिाुंना आता सुंस्थेत न येता त्याुंच्या खात्याची 

सुंपणूि मादहती  सुंस्थेच्या वेबसाईटवर लॉदगन करून दमळू शकते.  

सभासिाुंनी त्याुंच्या खात्यावर केलेल्या ्यवहाराची मादहती तसेच त्याुंच्या इन्व्हसे्टमेंटच्या 

मॅच्य ररटी बाबत एस एम एस अलटि मेसेज द्वारे त्याुंना अवगत केले जात आह.े 

सभासिाुंच्या ठेवीचे ऑटो ररन्वयअूल होत आह.े 

 वरील सवि ऐदतहादसक दनणिय आम्पही, आपण आमच्यावर टाकलेल्या दवश्वासाम ळे घेऊ शकलो व 

त्याची अुंमलबजावणी करू शकलो.   

या ्यदतररक्त आम्पही आपणासाठी केलेल्या कामाुंचा आढावा व सुंस्थेने आपल्या सवाांच्या 

सहकायािने केलेली िगती आपणास या  अहवालावरून समजेल. 

आजच्या सभेत आमच्या सुंचालक मुंडळाने स चदवलेली उपदविी ि रुस्ती तसेच सभासि 

वगिणीची रक्कम अुंशतः काढणे आिी दवषयाुंवर चचाि करून आपण ती मुंजरू कराल अशी आशा 

बाळगतो.  

सुंस्थेच्या िगतीसाठी आम्पही वचनबद्ध आहोत. सुंचालक मुंडळ, कमिचारी, सभासि, ठेवीिार, 

दहतदचुंतक याुंनी दिलले्या सहकायािम ळे व िोत्साहनाम ळे सुंस्थेने अिदतम यशस्वी वाटचाल केली 

आह.े या सवाांचे आम्पही आभारी आहोत. 

आपल्या सवाांना उिुंड आय ष्य, आरोग्य, सौख्य व समदृ्धी लाभो ही मनोभावे िाथिना करून मी 

माझे मनोगत पणूि करतो. आदण प ढील कामकाज स रू करण्यासाठी मी सुंस्थेचे मानि सदचव श्री 

दशवाजी याुंना दवनुंती करतो.  जय दहुंि ! जय महाराष्र ! जय सहकार ! 

मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे: िन्वयवाि कोळी साहबे. दवषय पदिकेन सार सभास रू 

करण्यापवूी िशेातील राजकीय, सामादजक, शैिदणक, सादहत्य, कला, क्रीडा, साुंस्कृदतक, दवज्ञान, 
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तुंिज्ञान, सहकार व सुंरिण िेिातील ज्ञात-अज्ञात्यक्ती तसेच िशेाचे सुंरिण करत असलेले जवान 

तसेच अहवाल वषाित ज्या सभासिाुंच े ि ःखि दनिन झाले अशा सवाांना श्रद्धाुंजली वाहण्यासाठी 

आपण िोन दमदनटेस्तब्ि उभे राहावे अशी मी दवनुंती करतो.  

सुंस्थेच्या 62 ्या वादषिक सविसािारण सभेच्या इदतवतृ्तात पान क्र.55 "ठराव पास करण्यात 

आला की सभेची वेळ सुंपल्याम ळे खालील उविररत दवषयाुंवर सदवस्तर चचाि न झाल्याम ळे सभा 

तहकूब करून सात दिवसाुंच्या आत घेण्यात यावी असा ठराव पास करण्यात आला'' असे वाचण्यात 

यावे. यानुंतर मी सुंस्थचेे ्यवस्थापक अहवालात ज्या िोन-तीन दिुंदटुंग दमस्टेक आहते त्या वाचनू 

िाखवण्यास ्यवस्थापक श्री मोरे याुंना सदूचत करतो.  

्यवस्थापक श्री आर के मोरे:  अहवालामध्ये करावयाच्या करेक्शन्वस प ढील िमाणे  

आह.े पानक्रमाुंक 45 वर आिर अॅसेटस  या दठकाणी AY झाले आह ेत्याला FY वाचावे. त्यानुंतर 

पान क्रमाुंक 53 शेड्य ल 6 F -SLF दडपॉदझट कॉसमॉस बँक िदहसर यामध्ये रक्कम जी आह ेती 

रक्कम लेस झालेली आह.े ती दवथ इुंरेस्ट दडलीट करण्यात आली. पान क्रमाुंक 53 शड्ेय ल 6 G-

SLF दडपॉदझट कॉसमॉस बँक बाुंद्रा आह ेसवाित शेवटी लेस withdrawals during the year असे 

वाचावे. त्याच्याखाली  H - SLF कॉसमॉस बँक ठाणे लेस withdrawals during the year असे 

वाचावे. पान क्रमाुंक 54 वर सेमशेड्य लमध्ये Lनुंबर आह ेएमडीसीसी बँक शोटि टमि डीपोझीट लास्ट 

वषाांमध्ये पण कॅरीफोरवडि झालेले आह ेफक्त ते बॅलन्वस शीटमध्ये आले नाही. या इतक्या करेक्शन 

कदन्वसडर करून घ्या्यात. िन्वयवाि! जय दहुंि! 

सदचव श्री दशवाजी हगवणे: अजेंडाला स रुवात करीत असताना आपल्या सुंस्थेचे पिदसद्ध 

अध्यि डॉक्टर म क ुं ि क लकणी सेवादनवतृ्त झाल्याम ळे यावषी नवीन पिदसद्ध अध्यि डॉक्टर दगरीश 

शेणई साहबे याुंची दनय क्ती झालेली आह.े मी दवद्यमान चेअरमन हमेुंत कोळी साहबेाुंना दवनुंती करतो 

की आपण पिदसद्ध  

अध्यि साहबेाुंना प ष्पग च्छ िऊेन सन्वमादनत करावे. सुंस्थेचे उपाध्यि श्री बालाजी साहबे 

याुंची रान्वसफर झाल्याम ळे पिदसद्ध उपाध्यि म्पहणनू श्री श्रीराम सर याुंची दनय क्ती झाली आह.े मी 

सुंस्थेचे दवद्यमान ्हाईस चेअरमन श्री हाुंडे साहबेाुंना दवनुंती करतो की त्याुंनी प ष्पग च्छ िऊेन सराुंच े

स्वागत करावे. 

मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे: दवषय क्रमाुंक एक वाचनू िाखवला.  

दवषर् क्र.1: 63व्र्ा वादषमक सवमसाधारण सभेचे इदतवृत्त वाचून कार्र् करणे.  
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इदतवतृ्तावर जर कोणाची काही शुंका असतील तर त्या माुंडा्यात. आपल्या शुंकाुंचे दनरसन केल े

जाईल.  

श्रीिकाश पाटील (एस आय आर डी): या सुंचालक मुंडळावर अध्यि साहबे व उपाध्यि 

साहबे, त मच्यासारखे कडक शासकीय अदिकारी आवजूिन दिलेले आहते याचा मला अदभमान 

आह.े  मागची 62 वी वादषिक सविसािारण सभा 16 स्टेंबर 2023 रोजी याच दठकाणी झाली 

असताना त्यामीदटुंगमध्ये तरुण क मार श्रीवास्तव याुंच्या दवषयावरून तीन तास गोंिळ स रू होता. 

त्यावेळी आमच्या सेके्रटरी महोियाुंनी आमसभेसमोर साुंदगतलुं होतुं ह ेजे दनरस्त केलेले  कजि आह ेते 

मी स्वतः सुंचालक मुंडळाच्या वतीने सुंस्थेत भरीन. ते त म्पही भरले आह ेका ते साुंगा. 

मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे: आपल्या सवाांना माहीत आह ेकी, मागच्या एजीएम मध्ये 

स द्धा साुंदगतलुं होतुं की, या दवषयाची कुं ्लेंट सहकार खात्याकडे झालेली आह.े गेल्या वषािचा 

सभागहृाचा दनणिय मला मान्वय आह.े यामध्ये ि मत नाही.सहकार खात्याला ररमाइुंडर पण गेलुं होतुं. 

माननीय सहकार खात्याची जी सचूना यईेल त्यािमाणे कायिवाही करू.  

श्री िकाश पाटील (एस आय आर डी): हा दवषय त म्पही आमसभेमध्ये कबलू केला. 

द्हदडओ रेकॉदडांग आह.े हाऊसमध्ये ठराव माुंडल्याची नोंि आह.े  या ठरावाची नोंि या 

इदतवतृ्तामध्ये  नाही.  सुंचालक मुंडळाच्यावतीने मी दशवाजी हगवणे, श्री तरुणक मार श्रीवास्तव याुंचे 

जे काही पैसे असतील,  ते सवि भरण्यास मी तयार आह ेअसुं त्याुंनी मान्वय केलुं होतुं आमसभेमध्ये. 

आज या गोष्टीला वषि झालुं. त म्पही च कीची कामे केली त्याला माफी नाही. साहबे, मी 1 ऑक्टोबर 

2023 ला दमदनट्सची ित मादगतली. मीदटुंग झाली 16 स्टेंबर 2023 ला. उपदविीिमाणे त्याुंनी ती 

ित दिली नाही. त्यामध्ये बरीच तफावत आढळून आली. आमसभेमध्ये झालेल्या बऱ्याच गोष्टी ह्या 

दमदनट्समिनू सवि वगळण्यात आलेल्या आहते. अशा गोष्टी होत असतील तर त्यामध्ये याुंचा 

मनमानी कारभार कसा आह ेते बघा. सुंचालक मुंडळाकडे मी दमदनट्स रेकॉदडांग मादगतली. ती मला 

दमळाली आह.े त्यामध्ये स्पष्ट कजि भरून काढण्याचा उल्लेख आह.े सहकार खात्याकडे तक्रार केली 

त्यान सार जे उत्तर येईल त्यािमाणे केले जाईल परुंत  सहकार खाते ह ेनुंतर आह.े सहकार खात्याकडे 

तक्रारिार कोण आह,े मी िकाश पाटील आदण म क ुं ि वैराळकर. आम्पही साुंदगतलुं की आम्पही तक्रार 

मागे घ्यायला तयार आहोत. च कीच्या पद्धतीने जे पैसे त म्पही वे ऑफ केले आहते ते भरा, आम्पही 

तक्रार मागे घेतो. ह ेमागच्या एजीएमला झाले आह ेत म्पही ह ेमान्वय करा. पैसे का भरले नाही याचे उत्तर 

द्या. 
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मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे: मी त्यावेळेस पण साुंदगतलुं होतुं की सहकार खात्याकडे 

या दवषयाची तक्रार आिीच झालेली आह.े 

श्री िकाश पाटील (एस आय आर डी): मागच्या वेळे सारखी िोन दिवस एजीएम 

चालवायची आह े का? त म्पही अशी च कीची कामे करता, च कीचे उत्तर ितेा, च कीचे दमदनट्स 

दलदहता, आमच्याकडे प रावे आहते.त म्पही दमदनट्स मध्ये काय दलदहलुं आह े पान क्रमाुंक ४९ वर 

"सदचव श्री दशवाजी हगवणे हा दनणिय सुंचालक मुंडळाला दवश्वासात घेण्यासाठी मी एवढा वेळ 

घेतला. हा दनणिय माझ्या एकट्याचा नाही सवि सुंचालक मुंडळाचा आह.ेआत्ता मी वैयदक्तकररत्या 

याची जबाबिारी घेऊन सभागहृाुंमिनू आलेला िबाव लिात घेता सभेप ढील कामकाज पवूित चाल ू

राहण्यासाठी मी सेके्रटरी दशवाजी हगवणे या दठकाणी जे कजि माफ केला आह ेते भरायला तयार 

आह े परुंत  सहकार दवभागाच्या मागििशिनान सार. " दमदनट्समध्ये ह े असुं दफरवनू दफरवनू दलदहलुं 

आह.े आता रेकॉदडांगमध्ये खरुं काय आह ेते वाचनू िाखवतो. "सदचव:हा दनणिय सुंचालक मुंडळाला 

दवश्वासात घेण्यासाठी मी एवढा वेळ घेतला. हा दनणिय माझ्या एकट्याचा नाही पणूि सुंचालक 

मुंडळाचा आह.े आत्ता या दठकाणी मी वैयदक्तकररत्या या गोष्टीची जबाबिारी घेतो आदण सगळेच्या 

सगळे पैसे जी रक्कम असेल ती रक्कम मी सेके्रटरी दशवाजी हगवणे या दठकाणी, जी रक्कम माफ 

झालेली आह ेती भरायला तयार आह.े" ह ेखरुं दमदनट्स आह.े  

श्री दवलास घोरपडे (एएफडी): आता जे दमदनट्स वाचनू िाखवले ह ेखरे दमदनट्स. ते करेक्शन 

या दमदनट्समध्ये करा आदण हा ठराव झाला होता  त्याची पण यामध्ये नोंि नाही. हा ठरावआह,ेयाची 

दिशाभलू केली आह.े या ठरावाची नोंि करावी आदण िकाश पाटील याुंनी जे वाचनू िाखवलुं त्याची 

नोंि इदतवतृ्तामध्ये करावी. 

श्री िकाश पाटील (एस आय आर डी): त म्पही सुंचालक मुंडळाने जो घोळ केला आह,े त म्पही 

सुंचालक मुंडळाच्या सभेत हा ठराव घेऊन दकती दिवसात ह ेभरणार  ते साुंगा. साहबे, मागच्या वषी 

याच दवषयावर याुंनी अडीच तास वाया घालवला. पण जे च कीचुं काम आह ेते च कीचुं आह.े त म्पही 

चाुंगले कामे करा, पणूि हाऊस त मच्या पाठीशी आह.े  

मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे: ज्या पद्धतीने सहकार खात्याकडे तक्रार झाली आहे 

त्यान सार सविच दनणिय होतील.  

श्रीिकाश पाटील (एस आय आर डी): सकेे्रटरी, सभागहृ मोठुं  की दनयम मोठा?  सहकार 

खातुं मोठुं  की हाऊस मोठुं? मला याचे उत्तर द्या. दनयम सभागहृाने केलेला आह.े सभागहृ ह ेसवोच्च 

न्वयायालय आह.े अहो साहबे, तक्रार मी मागे घ्यायला तयार आह ेअसुं  साुंदगतले आह.े त म्पही पैसे 



10 
D:\YEAR 2024-2025\63 AGM Minutes\63 AGM Minutes.docx 

भरले का? त म्पही पैसे भरल्यादशवाय तक्रार मागे घेणार नाही. सहकार खात्याला साुंदगतलुं होतुं 

आम्पही. या सभागहृामध्ये तक्रार मागे घेतो त म्पही पैसे भरा तसा ठराव केला पण त्याची  इदतवतृ्तात नोंि 

नाही.  

श्री राजेश कळके (सीडीएम): दशवाजी साहबे, त म्पही लोन माफ करताना सहकार खात्याची 

परवानगी घेतली होती का? की त म्पही मनमानी केली? त म्पहाला ऐकावुं लागेल. जनरल बॉडी 

झाल्यानुंतर त्याचे दमदनट्स दकती वेळेत दमळाले पादहजे? एक मदहना, िोन मदहने, आठ मदहन े

लागतात. जर अगोिर दमदनट्स दमळाले असते तर मी सहकार खात्यावर आरटीआय टाकला असता 

की कुं ्लेंटचुं काय झालुं म्पहणनू? पण याुंनी वेळच दिला नाही. आम्पहाला कळत नाही दमदनट्स 

दलहायला एवढे आठ मदहने लागतात का? 

श्री म क ुं ि वैराळकर (ए अँड एसीडी):  अध्यि साहबे, हा जो दवषय आह ेहा गेल्या 62 ्या 

एजीएम मध्ये दवषय तीन तास  गाजला होता. सवाांच्या हाती इदतवतृ्ताुंत आह.े  सविसािारण सभा 

कशाकरता असते? सवि सभासिाुंचे म्पहणणे ऐकण्याकररता आदण  त्याुंचे दवचार घेऊन सुंचालक 

मुंडळाने पढे जायचुं असतुं. गेल्या वेळेस 62 ्या एजीएममध्ये या सभागहृाने आदण या सवि जनतेने 

त म्पहाला एक ठराव दिला होता. सवि सभासिाुंनी  जागेवर उभ े राहून  सुंचालक मुंडळान े

्यासपीठावरून  हात उभे करून हा ठराव मुंजरू  झाला असुं जाहीर केलुं. स्वतः  सेके्रटरी  बोलले 

आहते. रादहला दवषय तक्रारीचा या दवषयाच्या सुंिभाित दिलेलुं स्पष्टीकरण काय आह ेह ेसाुंगा. त म्पही 

पणूि सभागहृाची दिशाभलू करू नका. डीएइचे य दनयन सेके्रटरी, नाफीचे सेके्रटरी श्रीिरन साहबे 

याुंच्या नावाची त म्पही बिनामी केलीआह.े त म्पही कोणाच्या तरी माथ्यावर ह ेपाप मारत आहात.  

श्री म क ुं ि वैराळकर (ए अँड एसीडी): अध्यि महोिय, या दवषयावर पणूि सुंचालक मुंडळान े

सोसायटी ऑदफसमध्ये ठरवनू दिलेल्या वेळेत आमच्या सोबत सुंचालक मुंडळाची एक मीदटुंग 

घेतली. याुंनी सवाांसमोर माफी मादगतली आह ेआदण माझे जे वक्त्य आह े ते च कून केलेलुं आह े

असुं पण त्याुंनी मान्वय केललेुं आह.े  एका सभासिाची याुंनी बिनामी केली आह.े ह े  त मचुं पाप 

ि सऱ्याच्या माथ्यावर मारण्यासाठी ह ेसवि केलुं आह.े   

सभागहृाने जो ठराव सुंमत केला त्या ठरावाला अिीन राहून आजच्या या सभागहृामध्ये जो 

ठराव मुंजरू झाला त्या ठरावाला आज त म्पही मान्वयता िऊेन पैसे किी भरणार त्याची तारीख दडक्लेअर 

करा आदण च कीचे उत्तर िऊे नका. उपदनबुंिकाुंबाबत इथे काहीही दवचारले नाही. त्या दिवशी मी 

सभागहृामध्ये उभे राहून सवाांच्या सािीने स्पष्ट साुंदगतलेलुं आह ेकी, आम्पही कुं ्लेंट केलेली आह े
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आदण ज्या दिवशी ह े पैसे भरतील ते्हा कुं ्लेंट मागे घेऊ. ह ेसभागहृ जो दनणिय घेईल त्यािमाणे 

करा.  

मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे: तरुण क मार श्रीवास्तव याुंचे पैसे क ठल्याही चालक 

मुंडळाच्या दखशात गेलेले नाहीत.  

श्री िकाश पाटील (एसआयआरडी):  त म्पही मला साुंगा ह ेसुंचालक मुंडळाने दखशात घातले 

नाही म्पहणजे? ह ेआम सभासिाुंचे पैसे आहते. आम सभासिाुंचे पैसे त म्पही हवे तसे वेव ऑफ करू 

शकता का?  

मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे: 'ह े पैसे सुंचालक मुंडळाच्या दखशात गेले नाही' ह े

बोललो.   याचा अथि आम्पही घेतल ेनाहीत. तरुण क मार श्रीवास्तव याुंच्या  फॅदमलीकडून या कजािची 

वस ली चाल ूआह.े त्याुंच्याकडून िोन-तीन चेक आले आहते.  

श्री म क ुं ि वैराळकर (ए अँड एसीडी):हगवणे साहबे, त्याचा या सभागहृाची काय सुंबुंि? 

श्री राजाप रे  (डी आर एच आर): मला पिदसद्ध अध्यि आदण पिदसद्ध उपाध्यि याुंना 

दवचारायचे आह ेकी त म्पहाला मादहती आह ेका या केसबद्दल ?   

पिदसद्धअध्यि श्री दगरीश शेणई: पिदसद्ध अध्यि आदण पिदसद्ध उपाध्यि म्पहणनू आमची 

नेमणकू 8 ऑगस्टला झाली आह.े त्याम ळे आम्पहाला या िकरणाबद्दल काहीही मादहती नाही.  

श्री राजाप रे (डीआरएचआय): सवाांनी लि द्या. 31मे 2022 यादिवशी श्री तरुण क मार 

श्रीवास्तव त्याुंनी आपल्या नोकरीमिनू ्होलुंटरर ररटायरमेंट घेतली. दडपाटिमेंटने  सुंस्थेला एक पि 

पाठवलुं त्याुंचे ड्य ज एक ते िीड मदहना उदशरा दमळाले. त्यामिल्या काळात ऑगस्ट 2022 मध्य े

तरुणक मार श्रीवास्तव ह ेमरण पावले. जर तरुणक मार श्रीवास्तव ह ेआपल्या दडपाटिमेंटचे एम्प्लॉयी 

नाही,एम्प्लॉयी नाही म्पहणजे सोसायटीचे सभासिही नाहीत, सोसायटीचे सभासि नाही म्पहणजे या 

कजि सुंरिण योजनेसाठी पाि नाहीत. ते पाि नसताना त्याुंचे कजि अदिक 1 लाख अदिक 15 हजार 

असे एकूण 11 लाख 15 हजार सुंस्थेन ेदनयमबाह्य त्याुंना दिले. त्याम ळे सुंस्थेचे 21 लाख 75000 च े

न कसान झाले आह.े त्याुंनी 11 लाख तर दिलेच, कजि सुंरिण दनिीचे  10 लाख ्लस ह े

त्याुंच्याकडून येणारे  11 लाख असे एकूण 21 लाखाचे न कसान झालेले आह.े यावर चचाि होत नाही, 

फायनल होत नाही तोपयांत कामकाज प ढे चालणार नाही.जो पयांत यावर फायनल होत नाही तोपयांत 

दमदनट्स पास होणार नाहीत. 
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श्री रामपरब (य ईडी): अध्यि साहबे, त्याुंनी काय च का केल्या आहते त्याचा अभ्यास करता 

कारण त मच्याकडे पण रूपरेषा असली पादहजेत त म्पहाला आमच्याकडून पणूि सहकायि भेटेल. 

त मच्याकडून खपू अपेिा आहते आमच्या. एवढ्या मोठ्या सोसायटीच्या पिावर बसताना त म्पही 

याुंची मीदटुंग का घेतली नाही याचे उत्तर द्या.  

पिदसद्ध अध्यि श्री दगरीश शेणई: परब साहबे, मला वाटतुं त म्पहाला सवाांना याची जाणीव 

ठेवायला पादहजे. आम्पहाला मान्वय आह े ही मोठी जबाबिारी आह.े आपल्या सवाांचे सहकायि 

लागेल.पुंिरा दिवसात, मागे काय झालुं या सवि गोष्टी जाणनू घेऊन दवचार करून आपलुं मन बनवणुं 

खपूच मोठी जबाबिारी आह.े मला साुंगायचुं आह ेत म्पहाला ही जी त मची अपेिा आह ेती आम्पही  

दनदितच पणूि करू. पण मला वाटतुं त म्पही जरी यथेे बसला असतात तरी पुंिरा दिवसात त म्पही स द्धा ह े

करू शकला नसता.  

श्री रामपरब (य ईडी):साहबे, आमचा हा िश्न आह ेकी या गोष्टीचा दनणिय त म्पहाला आत्ता 

घ्यायचा आह.े पाच दमदनटात दनणिय झाला पादहजे.  

पिदसद्ध अध्यि श्री दगरीश शेणई: परब साहबे, त म्पहाला िश्नाचे उत्तर दमळालुं ना ? 

श्री िकाश पाटील (एसआयआरडी): साहबे, माझे सहकाऱ्याकडून च कून काही बोलणुं झालुं 

असेल तर माफी असावी. साहबे, या आमच्या भावना आहते.  

 पिदसद्ध अध्यि श्री दगरीश शेणई: आपण सवि एक आहोत ह ेलिात असावुं.  

श्री िकाश पाटील (एसआयआरडी): साहबे, मी आिीच साुंदगतलुं, त म्पही आदण श्रीराम सर 

आस्थापनातील एक कडक शासक आहात. या केसची सुंपणूि मादहती आमच्या राजाप रे साहबेाुंनी 

साुंदगतली आह.े वषिभर आम्पही या गोष्टीचा  पाठप रावा करत होतो. मागच्या एजीएममध्ये तीन तास 

असाच गोंिळ झाला. याुंनी कबलू केलेलुं, या दमदनट्समध्ये नाही.  त्याुंनी कबलू केले आह ेयाच े

प रावे आहते. ते पैसे भरतील ह े त्याुंनी साुंगावुं. यावर जास्त चचाि नको कारण दवषय खपू आहते. 

आपल्याला प ढे जायचे आह.े दनणिय घ्या. ह े पैसे दकती दिवसात भरणार? तरुण क मार 

श्रीवास्तवयाुंची ररकवरी चाल ूआह ेयाच्याशी आम्पहाला घेणे िणेे नाही.  

श्री राजाप रे (डीआरएचआर): पाटील साहबे बोलले त्यात करेक्शन करायचे आह.े ह े

आमच्या ‘कजिसुंरिण दनिी’ मिनू गेलेल ेपसैे आलेच पादहजेत.  
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मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे: त म्पही हा सवि इदतहास साुंदगतला.  ते सहकारखात्याचे 

आदटिकल 85 आदण बायलॉज ह े त मच्याकडे ितेो. क ठल्या दनयमात, कलमात ही केस बसते ते 

कलम फक्त मला या दठकाणी साुंगा.  

श्री राजाप रे (डीआरएचआर):मी पिदसद्ध अध्यि आदण पिदसद्ध उपाध्यि याुंना दवचारतो 

जर एखािा एम्पपलोयी ्हॉलुंटरी ररटायरमेंट घेतो जर त्याची ररटायरमेंट पास होते, तर तो डीएईचा 

एम्प्लॉयी राहतो का? 

पिदसद्ध उपाध्यि श्री श्रीराम:  एखाद्या एम्पपलॉईने ्हॉलुंटरी ररटायरमेंट घेतली तर ररटायरमेंट 

ररलीज झाल्यानुंतर तो एम्प्लॉई रहात नाही.  

श्री राजाप रे (डीआरएचआर):सोसायटीचा मेंबर तोच राहू शकतो जो डीएईचा एम्प्लॉई आह.े 

जर तो एम्प्लॉई नाही तर तो सोसायटीचा मेंबर नाही. तर त्याला बदेनदफट कसुं दिलुं? याचा दनणिय द्या. 

मी रुल िमाणे बोलतोय. जर त म्पहाला असुंच करायचुं आह े तर आपले असे बरेच सभासि मरण 

पावले मग ते पण माफ करा.  

श्री िकाश पाटील(एसआयआरडी): जे आदटिकल त म्पही साुंदगतलुं ते त म्पही आत्ता साुंगताय. 

जी ्यक्ती दडफॉल्टर आह ेत्याचुं लोन माफ होतुं का? 

मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे: ही योजना मतृ झालेल्या सभासिासाठी आह े

दडफॉल्टरसाठी नाही.  

श्री राजाप रे (डीआरएचआर): त म्पही बोललात ते बरोबर आह.े दडफॉल्टरसाठी नाही मतृ 

सभासिासाठी आह.े फक्त एक्सपायडि होऊन नाही चालत तो सोसायटीचा मेंबर पादहज.े  

मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे: हा पतसुंस्थेच्या बायलॉज आह.े यामध्ये क ठल्या 

कलमाुंन सार मध्ये तो पतसुंस्थेचा सभासि होत नाही.  

श्री िकाश पाटील (एसआयआरडी): त म्पही सवि दनयमािमाणे बोलता, तर मला दमदनट्सची  

कॉपी बायलॉज िमाणे दकती दिवसाुंनी दिली ? 

मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे: एक मदहन्वयाुंमध्ये त म्पहाला दमदनट्स द्यायला पादहजे होते.  

श्री िकाश पाटील (एसआयआरडी): चार-पाच मदहन्वयाुंनी दिल.े कशासाठी? जेवढा वेळ 

घेता येईल तेवढा या दमदनटमध्ये फेरफार करण्यासाठी. आमसभे प ढे दमदनट्स पास होतील यासाठी 

एवढा वेळ घेतला. मागच्या मीदटुंगमध्ये ठराव पास झाला आह.े  
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पिदसद्ध उपाध्यि श्री श्रीराम :पाटील साहबे, ्लीज मेंटेन सायलेन्वस. सवाांनी शाुंत रहा. 

एक सभासि: त म्पही गेल्यावेळी ह ेसवि साुंदगतलुं नाही आदण आता ह ेसवि बायलॉजचे दनयम 

साुंगत आहात.  

पिदसद्ध अध्यि श्री दगरीश शेणई: सवाांनी शाुंत रहा. त्याुंचुं बोलणुं ऐकून घेऊ त्याुंना पण 

बोलायला वेळ िऊे. हा िश्न लवकरात लवकर सोडवायचा आह.े  

श्री िकाश पाटील (एसआयआरडी): साहबे, मी त मच्या मताशी सुंपणूि सहमत आह.े पण 

साहबे, गेल्या वेळेस याच दवषयावर याुंनी तीन तास गोंिळ घातला. मागच्या दमटींगचे दमदनट्स 

वाचनू िाखवतो. रेकॉदडांग िाखवतो, त्याुंनी मान्वय केले आह े ते िाखवतो. मग त्यावर का वेळ 

घालवायचा याुंनी? 

पिदसद्ध अध्यि श्री दगरीश शेणई: ह ेबघा, असुं सवि चालणार नाही. असा गोंिळ करायचा 

असेल तर मी मीदटुंग बुंि करतो. ही पद्धत नाही दमटींग घ्यायची. त्याुंना बोलायला वेळ द्या. िोन 

दमदनट वेळ द्या.  

श्री म क ुं ि वैराळकर (ए अँड एसीडी):अध्यि साहबे, आम्पही त म्पहाला दवनुंती करतो ह ेअसुं 

क ठल्या आदटिकलमध्ये आह ेकी दनणिय दिल्यानुंतर ह ेप न्वहा बिल ू शकतात? ते वाचनू िाखवायला 

साुंगा. साहबे, त्याुंना आम्पही पाच दमदनट ितेो. परुंत  सर, खोटुं बोलणुं मान्वय नाही. खोटुं बोलणुं 

खपवनू घेणार नाही. 

श्री सुंतोष काुंबळे (ईआरएमएस): ह े जोपयांत ह े मान्वय करत नाहीत, तो पयांत मीदटुंग प ढे 

जाणार नाही.  त म्पही म्पहणताय मीदटुंग बुंि करा, तर बुंि करा.  चालले.  

श्री राजेश कळके (सीडीएम): जोपयांत ते ठराव मान्वय करत नाहीत आदण पैसे भरत नाहीत 

तोपयांत मीदटुंग बुंि करा. ह े आिीच ठरलेलुं आह.े आता त्याुंचुं काहीच ऐकायचुं नाही. ठराव 

झाल्यानुंतर प न्वहा ठराव बिलता येतो का? 

मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे: यावर जे काही ि मत असेल त्यावर मत माुंडायला नको 

आह ेका?  

श्री म क ुं ि वैराळकर (ए अँड एसीडी):त म्पही कबलू केलेले आह.े आता त म्पहाला मत 

माुंडण्याचा अदिकार नाही. 

श्री राजेश कळके (सीडीएम):त म्पही आत्ता आदटिकल शोिनू आणलुं का? एक वषि क ठे गेले 

होते त म्पही? अध्यि साहबे, याुंनी मागे मान्वय केलुं आह.े आता प न्वहा त्यावर  जाता येणार नाही. 
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श्री पावस्कर : त म्पहाला कजि माफ करायचुं होतुं त्यावेळी ह ेआदटिकल शोिनू आम्पहाला 

िाखवायचुं होतुं. सभेत माुंडायचुं होतुं. त्यावेळी त मच्याकडे काही न्हतुं.  

मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे: ज्यावेळी सुंचालक मुंडळामध्य ेहा दवषय आला त्यावेळी 

याच आदटिकलवर आदण या कलमावर खपू मोठी चचाि झाली. त्यामध्ये सभासित्व बायलॉज क्रमाुंक 

25 िमाणे  सुंप ष्टात येईल ते असे   

1. मतृ्य ूझाल्यास  

2. कायमचे वेड लागल्यास  

3.राजीनामा दिल्यानुंतर तो सुंचालक मुंडळाच्या मीदटुंगमध्ये मुंजरू झाल्यास राजीनामा सुंस्थेच्या 

सभासित्वाचा.  

 4. सवि भाग हस्ताुंतर केल्यास  

5. दक्रयाशील सभासि म स कायिा अदिदनयम 1960 कलम अुंतगित काढून टाकण्यात येईल. 

6. म स अदिदनयम 1960 कलम 35 व त्याखालील दनयम 28/ 29 या तीन तरत िीन सार जर 

त्याच्याकडे ड्य ज असतील अशा सभासिाने राजीनामा दिला तरी तो मुंजरू होत नाही.  

श्री राजाप रे  (डी आर एच आर):दक्रयाशील सभासिाची ्याख्या साुंगण्यात यावी. 

श्री म क ुं ि वैराळकर (ए अँड एसीडी):आपली सोसायटी ही पगारिार सभासिाुंची सोसायटी 

आह ेत म्पही ि सऱ्या सोसायटीचा बायलॉज इथे वाचनू िाखवत आहात. आपली पगारिार पतसुंस्था 

आह.े  

 मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे:  हा आपला बायलॉज आह.े  

दक्रयादशल सभासि 

दक्रयादशल सभासि म्पहणजे जो सभासि सुंस्थेच्या खालील बाबी पणूि करीत असलेल ेसभासि ह े

दक्रयाशील सभासि असतील 

अ) सिर सभासिाची सुंस्थेच्या मागील 5 वषाितील एका सविसािारण सभेस उपदस्थती असली 

पादहजे दकुं वा सविसािारण सभेन ेसभासिाची अन पदस्थती िमादपत केली असली पादहज.े 

ब) सुंस्थेबरोबर सिर सभासिाची मागील सलग 5 वषािमध्ये दकमान एकिा सुंस्थेकडून कजि घेतलले े

असले पादहजे दकुं वा सुंस्थेत ठेव ठेवलेली असली पादहज.े ठेव ्यवहार/वगिणी (भागभाुंडवल) 
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यामध्ये मागील सलग पाच वषािमध्ये सलग एक वषािकररता सुंस्थेच्या खेळत्या भाुंडवलािमाणे 

खालील िमाणे असणे आवश्यक राहील. 

 

सुंस्थेचेखेळतेभाुंडवल दकमानठेवी / वगिणी 

(भागभाुंडवल) अथवािोन्वहीदमळून 

रु.10 लाखापयांत रु.1000/- 

रु.10 लाखापेिाजास्तआदण रु.1 कोटीपयांत रु.2500/- 

रु.1 कोटी व त्यापेिाजास्तआदण रु.10 कोटीपयांत रु.5000/- 

रु.10 कोटीआदणत्यापिेाजास्तआदण रु.100 कोटीपयांत रु.10000/- 

रु.100 कोटीपेिाजास्त रु.25000/- 

ब- दक्रयाशील नसललेा व थकबाकीिार सभासिास सुंस्थेच्या ्यवहारात मतिानाचा अदिकार 

असणार नाही. 

दकुं वा 

नाममाि सभासि –सुंस्थेच्या सभासिास सेवादनवतृ्त झालेनुंतर सुंस्थचेे नाममाि सभासित्व ितेा यईेल. 

सिर नाममाि सभासिास सुंस्थेत ठेवी ठेवता येतील. माि कजि घेता येणार नाही व त्याला मतिानाचा 

अदिकार असणार नाही. 

श्री दवलास घोरपडे (एएफडी):सेवादनवतृ्त झालेला सभासि हा नाममाि असतो ह े त म्पही 

मान्वयकरा अगर न करा, तो नाममाि आह.े नाममाि सभासिाला कोणतेही अदिकार नाहीत ह े

बायलॉज साुंगत आह.े  

श्री राजाप रे (डीआरएचआर): जर सभासि मयत झाले तर त म्पही आपले जे आता पाच कोटी 

ओ्हर ड्य ज आहते ते माफ करणार का?  

मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे. ओ्हर ड्य ज ह े सवि सदविसमध्ये असलेल्या सवि 

सभासिाुंचे आहते.  

श्री म क ुं ि वैराळकर (ए अँड एसीडी):अध्यि साहबे, सन्वमाननीय उपाध्यि श्री श्रीराम साहबे 

आपण पणूि बीएआरसीचे ऍडदमदनस्रेशन साुंभाळता.आपल्याला सवि दवषयाची खडानखडा मादहती 

आह.े  त मच्याकडून एवढेच उत्तर अपदेित आह ेकी जो काही ठराव झाला तो सवि त म्पहाला कळला 

असेल. सभागहृाने दिलेला ठराव मुंजरू केललेा आह ेआदण नाममाि  सभासिाचे सभासित्व जाणनू 
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ब जनू त्याचा एक वषि राजीनामा मुंजरू केललेा नाही. हा सवि गोंिळ थाुंबवण्याकररता, एजीएममध्य े

झालेला ठराव आह ेआदण आपल्या बायलॉजन सार या म िद््याचा यापवूीच मुंजरू झालेला ठराव प न्वहा 

माुंडता येणार नाही. साहबे, ह ेत म्पहाला दफरवतील कारण त म्पहाला काही मादहती नाही. ते त म्पहाला 

काहीही उत्तर ितेील, परुंत  यथेे असलेल्या सवि सभासिाुंकडून त म्पही उत्तर जाणनू घ्या. या सविसािारण 

सभेचा सवाित मोठा कें द्रदबुंि ू ह े सभासि आहते आदण या सभागहृाचे सवि कमिचारी आहते. त म्पही 

त्याुंना दवचारा, ठराव सुंमत झालेला आह ेदकुं वा नाही. आता सुंचालक मुंडळ त म्पहाला साुंगत असेल 

की हा ठराव सुंमत झालेला नाही तर आमच्याकडे त्याची ऑदडओ दक्लप आह,े द्हदडओ दक्लप 

आह.ेत्याुंनी त म्पहाला दिले नाही तर ते आम्पही त म्पहाला िऊे पण एवढ्या िरू न जाता सन्वमाननीय 

श्रीराम साहबे ह ेएडदमन साुंभाळतात त म्पही पण एक महत्वाचे दडपाटिमेंट साुंभाळता. माझी त मच्याकडे 

हात जोडून दवनुंती आह े की हा दवषय खेळवत न ठेवता जर दवषय सुंपवायचा असेल तर 

सभागहृामध्ये असलेल्या सवि सभासिाुंबरोबर त म्पही चचाि करा. जर का त म्पहाला वाटतुं की हा ठराव 

मुंजरू झालेला नाही तर येथे बसलेले सविजण ह ेकाय िोनशे तीनशे रुपयाुंचे क पन घ्यायला आलेले 

नाहीत. सोसायटीमध्ये भरलेला पैसा याुंच्या कष्टाचा आह.े त्याचा जर ि रुपयोग होत असेल तर ह े

कमिचारी किादप सहन करणार नाहीत. माझी या सभागहृातफे त म्पहाला एकच दवनुंती आह ेकी त म्पही 

सभागहृाला दवचारा आदण जो काही दनणिय आह ेतो दनणिय घ्या. कारण सुंचालक मुंडळावर आमचा 

दवश्वास नाही. ित्येक सभासिाने जागेवर उभे राहून हा ठराव पास केलेला आह ेआदण अध्यि, 

उपाध्यि याुंच्यासमोर सुंचालक मुंडळाने हात उुंच करून ठराव सुंमत केला याची नोंि केलेली आह.े 

ह ेसवि होत असताना अशा च कीच्या गोष्टी प ढे येत असतील तर ह ेसवि च कीचे आह.े त म्पही दनणिय 

घ्या एवढी सभागहृाच्या वतीने मी दवनुंती करतो. िन्वयवाि.  

श्री िकाश पाटील (एसआयआरडी):सवाांनी ऐका. ज्यासाठी सविजण आपण उपदस्थत 

आहोत ह ेसवि होईपयांत, याचा सवि छडा  लावल्यादशवाय, आपण राहाणार नाही आहोत. अध्यि 

साहबे, त म्पही दवचार करा.  

पिदसद्ध अध्यि श्री दगरीश शेणई: या सभमेध्ये जे काही ररझोल्यशून पास होतात त्याला 

आपण पणूिपणे अॅक्से्ट केलुं पादहजे. त्याच्यात कोणत्याही क ठल्याही िकारची सटू आम्पही अध्यि, 

उपाध्यि म्पहणनू िणेार नाही. त्याचिमाणे मी सदचवाुंना साुंदगतलुं की जे काही ररझोल्य शन पास 

झालुं, यात जी काही चकू आह ेती पण त्याुंनी करेक्ट करायची आह.े मला क ठलहेी कॉमेंट्स नको. 

मी बोलणुं बुंि करू का? आम्पही पण नवीन आहोत. त मच्यासारखे ज ने जाणते नाहीत.त मची पण 

मित पादहजे. त म्पही मित केलीत तर मित दमळेल, नाहीतर आम्पही पण काम बुंि करू. त्याुंना 

साुंदगतलुं आह े मागच्या वेळेला जे ररझोल्य शन पास झालुं त्यान सार. त्याुंना पण त म्पही मित करा 
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आदण आपण सवाांनी दमळून यावर तोडगा काढलेला आह.े त्या ठरावा िमाणेच होणार. जी चकू 

झालेली आह ेया दमदनट्समध्ये त्यात करेक्शन करण्यात येईल.  ह ेमान्वय आह ेका सगळयाुंना? 

श्री िकाश पाटील (एसआयआरडी): अध्यि साहबे, मी ज ेवाचनू िाखवतो त्यािमाणे जर त े

मान्वय करत असतील तर नक्कीच मान्वय करू साहबे.  

मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे: मागच्या मीदटुंगमध्ये जे ररझोल्य शन पास झालुं होतुं त्याला 

अन सरून 31 दडसेंबर 2024 पयांत  ह ेसुंचालक मुंडळ ती रक्कम त्या दठकाणी भरतील. 

पिदसद्ध अध्यि श्री दगरीश शेणई: मला वाटतुं यावर तोडगा दनघालेला आह.े यावर आता 

जास्त फाटे फोडू नयेत असुं माझुं मत आह.े 31 दडसेंबर 2024 पयांत जी रक्कम आह ेती सुंचालक 

मुंडळ जमा करेल हा ठराव आपण पास करू.  

श्री अरुण कोळी (सीडीएम): आजचा दवषय आह े त्यामध्ये जी चकू आह ेती चकू ि रुस्त 

केलेली प ढच्या दमदटुंगच्या दमदनट्समध्ये येणे गरजेचे आह.े कारण मागील सभेमध्ये ज्या 

अहवालामध्ये मला आमसभा रत्न प रस्कार दिला होता त्यावेळी मी असा दवषय नमिू केला होता की 

मागील दमदनट्समध्ये मी काहीच बोललो नाही तरी त म्पही मला आमसभा रत्न दिले आह.े माझुं 

वक्त्यच न्हतुं. मी तर खपू दवषय माुंडले होते तरीही नोंि या दमदनट्स मध्ये नाही. मी ज ेकाही दवषय 

माुंडले होते मागच्या दमदनट्समध्ये ते दवषय इथे नाहीत मग मी दमदनट्स पास होऊ नाही िणेार. आता 

जो ठराव होईल तो ठराव सुंचालक मुंडळाकडून आला पादहज.े सुंचालक मुंडळाकडून सचूक आदण 

अन मोिक आलुं पादहजे. 

पिदसद्ध अध्यि श्री दगरीश शेणई:  माझी सवाांना दवनुंती आह े मागच्या दमदनट्स ऑफ 

मीदटुंगमध्ये जी चकू झालेली आह ेते ररझोल्यशून पास करा. ही चकू झालेली आह ेती ि रुस्त करतोय 

त्याला अन मोिन द्या. ह ेसवाांना मान्वय आह ेका? आदण ि सरुं म्पहणजे सवाांना दवनुंती आह ेकी जी 

रक्कम ठरावान सार द्यायची आह े ती रक्कम 31 दडसेंबर 2024 पयांत सुंचालक मुंडळ जमा करेल 

त्याचा एक ठराव आला पादहजे.  

श्री िकाश पाटील (एसआयआरडी): याला सुंचालक मुंडळाकडून सचूक आदण अन मोिक 

आलुं पादहजे.  िन्वयवाि.  

श्री राम परब (य ईडी): मला एवढुंच बोलायचुं होतुं की त म्पही प ढच्या एजेमला बसल्यावर 

प न्वहा गडबड ्हायला नाही पादहज.े  
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पिदसद्ध अध्यि श्री दगरीश शेणई: मी माझ्याकडून ियत्न करीन पण येणारच नाही याची 

खािी िणेार नाही. उगाच बोलायला दमळते म्पहणनू बोलायचुं नाही कोणीही. यथेे येऊन बसा ना मग 

त म्पही.  

श्री राम परब (य ईडी): आम्पही त म्पहाला बोलत नाही. जी घटना घडली आह ेत्याबद्दल बोलत 

आहोत. एवढा वेळ वाया गेला तरीही दतथनू काहीच आलुं नाही. सुंचालक मुंडळाकडून सचूक 

अन मोिक आलेलुं नाही.  

श्री मनोज वाडेकर (आरइडी): अध्यि साहबे, मी त मचुं मनापासनू स्वागत करतो की त म्पही 

खपू चाुंगल्या पद्धतीने हा दवषय हडँल केला. एकच साुंग ूइदच्छतो की ज्याुंनी याला दवरोि केला होता 

त्या सुंचालकाुंना यामिनू वगळण्यात यावे. 

श्री िकाश पाटील (एसआयआरडी):आिी ठराव वाचा मग प ढे.  

मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे: तरुणक मार श्रीवास्तव याुंचे कजि दनरस्त झालुं होतुं ते 31 

दडसेंबर 2024 पयांत भरलुं जाईल.  

श्री राजेश कळके (सीडीएम):  नाही. ठरावात स्पष्टता नाही.  

श्री राजाप रे  (डी आर एच आर): ठरावात रक्कम व स्पष्टता आली पादहजे. त म्पही सवि नका 

बोल.ू रक्कम बोला. आप लकी सभासि दनिी आदण मतृ्य ूसहाय्य दनिी दिलुं असेल तर त्याचुं काय? 

मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे: राजाप रे साहबे, जे कजि दनरस्त झालुं ती रक्कम.  

श्री िकाश पाटील (एसआयआरडी): 31 दडसेंबर 2024 पयांत उपदस्थत असलेल्या सुंचालक 

मुंडळाने जी रक्कम असेल ती भरण्यास सुंचालक मुंडळ तयार आह.े  

मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे:  31 दडसेंबर 2024 पयांत तरुण क मार श्रीवास्तव याुंची 

कजािची जी काही रक्कम असेल ती दनरस्त केलेली रक्कम.   

श्री राजाप रे  (डी आर एच आर):आप लकी दनिी आदण मतृ्य ूसहाय्य दनिी याचुं काय? जर 

त म्पही ते दिले असतील तर?  म्पहणनू उविररत रक्कम ह ेनको आह.े मला स्पष्टता हवी पणूि रक्कम काय 

आह ेते बोला.  

श्री सुंतोष काुंबळे (ईआरएमएस):  सेके्रटरी साहबे, त म्पही आकडे साुंगा. ह े सगळुं त मचुं 

कति्य आह.े  
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पिदसद्ध अध्यि श्री दगरीश शेणई: सवाांनी शाुंत बसा. एकाने बोला. प न्वहा मागे जाण्याची 

गरज नाही.  

ठराव: र्ानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे: ठराव पास करण्र्ात रे्त आहे की तरुण कुर्ार 

श्रीवास्तवा र्ांची कजम दनरस्त झालेली रक्कर् म्हणजे रु.10,24,741/- , रु.1लाख आपुलकी 

सभासि दनधी आदण रु.15,000/- रृ्त्रू् सहाय्र् दनधी असे एकूण रु.11,39,749/- ही रक्कर् 

31 दिसेंबर 2024 परं्त संचालक रं्िळ भरेल.  

सूचक   : श्री दशबु प्रशाि दसंघा रॉर्, खदजनिार  

अनुर्ोिक  : श्री हेरं्त कोळी, चेअरर्न  

ठराव सवामनुर्ते रं्जूर करण्र्ात आला.  

श्री िकाश पाटील (एसआयआरडी):  खपू खपू िन्वयवाि.  

पिदसद्ध अध्यि श्री दगरीश शेणई: आणखी एक ररझोल्य शन पास करूया आपण येथे. 

मागच्या दमटींगच्या दमदनट्स मध्ये ज े करेक्शन करायच े आह े ते स द्धा करून घ्यावे मला प न्वहा 

मागच्या गोष्टीवर बोलायचुं नाही. आय ॲम ॲक्शन मॅन.  आता ॲक्शन झाली आह.े दवषय बुंि. 

श्री िकाश पाटील (एसआयआरडी): अध्यि साहबे, या िकरणाची रीतसर मी जी काही 

सहकार   

आय क्ताुंकडे तक्रार केलेली आह े ती 31 दडसेंबर 2024 नुंतर याुंनी रक्कम भरल्यानुंतर, आमच्या 

दनिशिनास आणल्यानुंतर, ती तक्रार मागे घेऊ.  

पिदसद्ध अध्यि श्री दगरीश शेणई:  िन्वयवाि. सुंचालक मुंडळ ती रक्कम भरल्यानुंतर ते 

त म्पहाला मादहती पाठवतील त्यानुंतर त म्पही ती तक्रार मागे घ्या.  

श्री िवीण सावुंत(सीडीएम): अध्यि साहबे, हा दवषय जवळजवळ िीड तास चाल ूआह.े 

सभा दकती वाजता सुंपवायची? आपल्याला मला साुंगायचुं आह ेआपण दमदनट्स पास करतोय या 

दमदनट्समध्ये याुंनी ह ेबोललुं, ते बोललुं 117 पानाुंचे दमदनट्स आह,े जे महत्त्वाचे म द्द ेआहते आम्पही 

त्या म िद््याुंमध्ये या या ्यक्तीची चचाि केली आदण यामध्ये हा दनणिय झाला इथपयांत ठीक आह.े पण 

ित्येक नाव आलुं पादहजे, मी काय बोललो याची गरज नाही याची नोंि घ्यावी.  

पिदसद्ध अध्यि श्री दगरीश शेणई: मला सवाांना दवचारायचुं आह ेहा  जो अजेंडा आह ेजो 

िीड तास चालत आह ेयावर आपण तोडगा काढलेला आह.े याबद्दल मी सवाांना िन्वयवाि ितेो. 
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श्री राजेश कळके (सीडीएम):सवाांनी ऐकून घ्या. मागे प न्वहा पाच दिवसाुंनी जी स्थदगत 

झालेली एजीएम झाली होती त्यात शेवटी बालाजी साहबेाुंनी कबलू केलुं होतुं जी नोकरभरती झाली 

बारा जणाुंची त्यात चार जण असे आहते जे नोकरीसाठी अजि करतात पण त्यावर त्याुंच्या सह्याच 

नाहीत. यासाठी कदमटी नेम ूअसुं दमदनट्समध्ये आह.े आपल्याला ती स द्धा कदमटी नेमली पादहजे. 

जर लोन फॉमिवर बॉरोअरची सही नसेल तर त्याचुं लोन मुंजरू होऊ शकतुं का? मग जर त्याुंच्या 

नोकरीच्या अजािवर त्याुंच्या सह्याच नाहीत तर ते कमिचारी कसे? त्याुंनी कमिचारीच नाही तर 

बीएआरसी आस्थापनालाही फसवलुं आह.े कारण त्याुंना एन्वरी परदमट सोसायटीम ळे दमळाले. कारण 

त्याुंनी साुंदगतलुं ह ेआमचे कमिचारी आहते. हा तर मोठा ग न्वहा आह ेयावर सदमती नेमली पादहजे चचाि 

झाली पादहजे. ह ेलुंगडुं समथिन काय करतात की राजेश कळके त म्पही त्या कदमटीचे चेअरमन बना. मी 

8 वी पास, चेअरमन बन ूशकतो का? जे या दमदनट्स मध्ये दलदहले आह ेते मान्वय करावे लागेल.  

श्री िभात दसुंग (सीडीएम): अध्यि साहबे, मी त मच्याकडे दवनुंती करतो की काहीजण उगाच 

पसिनल गोष्टी बोलत वेळ वाया घालवत आहते. तर ह ेसवि त म्पही थाुंबवा.  

श्री राजेश कळके (सीडीएम): साहबे, त म्पही दमदनट्स वाचा. यासाठी कदमटी आता नेमायची 

आह.े एक वषि झालुं आह ेया दवषयाला. त म्पही म्पहणाले दमदनट्समध्ये जे काही आह ेते आपण लाग ू

करू. नुंतर नाही साहबे. मग त म्पही का दवषय टाळता?  

पिदसद्ध अध्यि श्री दगरीश शेणई: जर सदमती नेमायची असेल तर तो दडदसजन घेतला जाईल 

पण आता लगेच होणार नाही. 

पिदसद्ध उपाध्यि श्री श्रीराम: ऐका. त म्पही आमच्यावर अशी बुंिकू लावनू आत्ता लगेच करा 

असुं नाही बोल ूशकत. जे दमदनट्समध्ये आह ेते सवि होणारच. त म्पही असुं बोल ूनका की आत्ता पुंिरा 

दमदनटात लगेच ह ेकरून द्या. तसुं होणार नाही. ज ेदमदनट्समध्ये आह ेत्यािमाणे दडदसजन होणार ते 

पण लवकरात लवकर होईल. सोसायटीचा अजेंडा आह.े िश्न दवचारण्याचा त म्पहाला अदिकार आह.े 

पण त मच्या म्पहणण्यािमाणे मी उत्तर िणेार असुं नाही. 

पिदसद्ध अध्यि दगरीश शेणई: कळके साहबे, त्याुंनी साुंदगतलुं आह ेना लवकरात लवकर 

होईल. मग त म्पही समजनू घ्या.  

श्री सारुंग (एएफडी): मी त मच्या अन मतीने बोलतो सर. दमदनट्समध्ये पान क्रमाुंक 34 वर 

सुंचालक मुंडळाचे सेके्रटरी बोलले आहते कजािवरचा ्याजिर कमी करणार.  आम्पही त्यावेळी सवि 

सभागहृासमोर माुंडले होते आदण आम्पहाला खािी िणे्यात आली होती आम्पही ्याजिर कमी करू. 

पण या वषिभरात ्याजिर कमी झालेला नाही. मला वाटतुं या सभागहृामध्ये दमदनट्स होऊन जर 
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सुंचालक मुंडळ ते पाळत नसेल तर मग या मीदटुंग ह्यात कशाला? आमचे ततृीय शे्रणी कमिचारी 

आहते आता चत थि शे्रणी कमिचारी नाही आहते पण जे ततृीय शे्रणी कमिचारी आहते ते कजि घेण्याच्या 

बाबतीत खपू जास्त आहते. ह ेसभागहृ मान्वय करते का जवळजवळ 80% हा वगि लोन घेतो. तो वगि 

लेवल प-े2 पासनू स रू होतो. म द्दा हाच आह ेजर वषिभरामध्ये ्याजिर कमी झालेला नाही, सेके्रटरी 

साहबेाुंनी साुंदगतलुं होतुं  तरी स द्धा त्याुंनी ते नाही केलुं. सेके्रटरी याुंचे शब्ि आहते फायनादन्वशयल 

तज्ञाुंचे मत घेऊन, यावर दवचार करून ्याजिर कमी करू. कोणत्या फायनादन्वशअल तज्ञाुंशी चचाि 

केली ते साुंगा.  

मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे: ्याजिर ठरवण्याचा अदिकार सुंचालक मुंडळाला आह.े 

पण  आपल्या कजािच ेस्रक्चर 25 जानेवारी 2024 नुंतर बिलले. त्यामध्ये ित्येक कजििाराला 18 ते 

50 लाखाचुं कजि दमळत आह.े  

श्री श्रीिरन (सीडीएम): ह ेत म्पही दमदनट्सवर बोलत नाही ररपोटिबद्दल बोलत आहात. त म्पही 

्लीज दमदनट्स बद्दल बोला.  

पिदसद्ध अध्यि दगरीश शेणई: ह े दमदनट्स मध्ये आह ेका ते साुंगा. ह ेपान क्रमाुंक 34 वर 

आह.े त्याुंचा िश्न आह े्याजिर कमी केला आह ेका? 

श्री श्रीिरन (सीडीएम): जर का ह े दमदनट्समध्ये रेकॉडि नाही झालुं तर ते रेकॉडि करा आदण 

पास करा. त्यावर चचाि करू नका.  

मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे: हो ्याजिर कमी केला आह.े  

श्री सारुंग (एएफडी): ्याजिर  10.35 % आह.े कमी झालेला नाही. 

मानिसदचव दशवाजी हगवणे: मी तेच साुंगतोय. गेल्या वेळेस मी साुंदगतलुं होतुं की जे नवीन 

कजािचे स्रक्चर आल ेआह ेत्यात 5 लाखापयांतचे कजि 8.5% ने ितेआहोत आदण जे ज नुं कजि होतुं 

स्पेशल लोन 10 लाखापयांत त्याुंनतर 12 लाखापयांत या सवाांना एकि कदन्वसडर करून ज े5  लाखाचे 

वरील कजि 10.35%  िराने िते आहोत. 27 लाखाचुं कजि काढलेला जो माणसू आह े त्याला 

जवळजवळ 608 रुपयाचा फायिा होत आह.े  

श्रीसारुंग (एएफडी): आपल्या बायलॉजमध्ये ्याजिर 6 ते 12% आह.े त म्पही हायर साईडला 

का  जात आहात? 6,7, 8 % ्याजिर अशा साईडला का येत नाही? जे आपलुं कजि 10.35% गेल े

आह ेत्याचुं कारण कजि स रिा योजना असेच आह ेका?  

पिदसद्ध अध्यि श्री दगरीश शेणई: त म्पही एकिा म द्दा माुंडला ना, आता प न्वहा नाही.  
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श्री राजाप रे (डीआरएचआर):पान क्रमाुंक 70 आपल्या फँ्रदकुं ग मशीन मध्ये जो कॅरीफोरवडि 

24,000/-  दलदहले आह ेआदण आदण आिीच्या वषािला रु.4,95,000/- आह ेआदण त्यामध्ये 10 

लाखाची रक्कम लोड केली आदण यावषी 10 लाखाची रक्कम लोडच केली नाही,  तर त म्पही 

दमदनट्समध्ये कसुं दलदहलुं. बॅलन्वसशीटमध्ये त म्पही दलदहलुं नाही. बलॅन्वसशीट मध्ये 5 लाखफक्त त म्पही 

दलदहलुंय.प ढल्या वषीच्या दमदनट्समध्ये ह ेआलुं पादहजे. पान नुंबर 70 वर  10 लाखा ऐवजी 5 

लाख करा.  

मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे: पान क्रमाुंक 70 पदहल्या िोन ओळींमध्ये 10 लाखाऐवजी 

5 लाख ही ि रुस्ती करून घेतली. प ढे 15 लाख दलदहले त्याऐवजी ते 9 लाख 95 हजार येतील ही 

पणूि ि रुस्ती करून घेतली.  

श्री राजाप रे (डीआरएचआर):गेल्या वषी बालाजी साहबेाुंनी त म्पहाला साुंदगतलुं होतुं राजाप रे 

याुंच्या िश्नाला उत्तर ितेा येत नाही तर त्याुंना सोसायटीमध्ये डॉक्य मेंट िाखवा. मला फँ्रदकुं ग मशीनची 

फाईल िाखवणार होते पण मला कालपयांत ती फँ्रदकुं ग मशीनची फाईल िाखवली नाही. त्याुंनी 

िाखवतो म्पहणनू आम्पही बॅलन्वसशीट पास केली पण त्याुंनी िाखवलुं नाही. सर, हा दमदनट्सचा  दवषय 

आह.े  मी सोसायटीला पि पण दिलुं की मला एक्सपेंडीचर ्हाऊचर िाखवा पण त्याुंनी िाखवले 

नाही. मग त म्पही म्पहणता दमदनट पास करा.  

मानिसदचव श्री दशवाजी हगवणे: राजाप रे साहबे, त म्पही गेले पुंिरा दिवस सोसायटीमध्ये येत 

आहात. मी ्यवस्थापकाुंना साुंदगतले होते की त म्पहाला जी काही फाईल बघायची असेल त्या सवि 

गोष्टी िाखवा.  

श्री राजाप रे (डीआरएचआर):त म्पही मला िहा पुंिरा दिवस फाईल्स िाखवल्या ह ेमान्वय आह े

पण मी जीफाईल मादगतली, 25- 30 वेळा मी मॅनजेरना ररमाइुंड केलुं, बाहुबली साहबेाुंना ररमाइुंड 

केलुं पण मला कालपयांत ती फाईल िाखवली नाही. ती जर फाईल बदघतली असती तर त्याबद्दल मी 

बोललो असतो  गेल्या वषी 10.35 लाखाच्या ररबन कशा लागल्या? मग यावेळी का नाही 

लागल्या?  

एक सभासि: अध्यि साहबे, दवषय क्रमाुंक 1 घेतला आह.े खपू सािा दवषय आह े

सहकारकायद्यान सार त मच्या दमटींगचे दमदनट्स एक मदहन्वयाच्या आत त म्पही दडस््ले करायच े

असतात, त्यावर जे काही करेक्शन असतात ते करायचे असतात. कारण सभागहृाचा वेळ वाया जाऊ 

नये म्पहणनू ते दमदनट्स या ररपोटिमध्ये द्यायच ेअसतात. पण येथे गेल्या तीन-चार वषाांपासनू हचे स रू 
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आह.ेत्यापेिा ही सुंचालक मुंडळाची जी जबाबिारी आह ेजी त्याुंनी आिी पासनू पणूिपणे पार पाडली 

पादहजे आदण ह ेप ढच्या वषी मीदटुंगमध्ये यऊे नये.  

श्री श्रीिरन (सीडीएम): अध्यि साहबे,जे दमदनट्समध्ये नाही आह े ते आले  पादहजे. ह े

दमदनट्स मध्ये नाही जसुं िवीण सावुंत बोलले फक्त म द्दसेिू दमदनट्स पादहजे. ह ेरामायण सारखुं झालुं 

ित्येक ्यक्ती जे बोलले ते पण आह.े असुं दमदनट्स नाही. ररपोट्िसवर चचाि करा. दमदनट्समध्ये 

रेकॉदडांग नाही आह ेत्यामध्ये रेकॉडि करा आदण बस करा. 

श्री िकाश पाटील (एसआयआरडी):मी दमदनट्स पास करत आह.े  

ठराव क्र.1:ठराव पास करण्र्ात आला की, 62व्र्ा वादषमक सवमसाधारण सभेर्ध्रे् 

श्री अरुण कोळी त्र्ांनी आर्सभारत्न पुरस्कार न घेणे व कर्मचारी भरतीबाबत तसेच 62वी  

वादषमक सवमसाधारण सभा तहकूब करणेत रे्त असलेबाबत न घेतलेले ठराव र्ांच्र्ा नोंिी 

इदतवृत्तात सवामनुर्ते घेण्र्ात आल्र्ा.  

पुन्वहा ठराव पास करण्र्ात आला की दि. 31 दिसेंबर 2024 परं्त. श्रीवास्तव र्ांच्र्ा 

दनरस्त केलेल्र्ा कजामची पूणम रक्कर् संचालक रं्िळ भरेल असा ठराव कार्र् करण्र्ात 

आला.  

पुन्वहा ठराव पास करण्र्ात आला की, 62व्र्ा वादषमक सवमसाधारण सभेचे इदतवृत्त 

केलेल्र्ा नोंिीसह सवामनुर्ते दस्वकारून ते कार्र् करण्र्ात आले.    

सूचक   श्री प्रकाश पाटील  (अस. आर् .आर.िी )  

अनुर्ोिक  श्री रु्कंुि वैराळकर (ए अँि एसीिी) 

ठराव सवामनुर्ते रं्जूर करण्र्ात आला.  

पिदसद्ध अध्यि श्री दगरीश शेणई: सवाांचे िन्वयवाि. अजेंडा नुंबर एक,  िोन तासाने पास 

झाला आह.े  

मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे:  दवषय क्रमाुंक िोन वाचनू िाखदवला. 

दवषर् क्र.2: 1 एदप्रल 2023 ते 31 र्ाचम 2024 र्ा कालावधीचा वादषमक अहवाल, शासकीर् 

लेखापरीदित ताळेबंि व नफा-तोटा पत्रक स्वीकारुन त्र्ास रं्जुरी िेणे. 

श्री दवलास घोरपडे (एएफडी): 63 वा वादषिक अहवाल आह.े त म्पही गुंगाजळी  10% 

आणली त्यासाठी त मचे िन्वयवाि मानतो. त्याम ळे आपले 15% वाचले पण त्याचा उपयोग आपल्या 

सभासिाुंना होत आह ेअसुं वाटत नाही. त म्पही जे बजेट पास करून घेता त्या बजेटमध्ये काही जास्त 
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पास करून घेता. उिाहरणाथि या बजेटमध्ये गेल्यावेळी दवक्रम कजि सरिण योजनेमध्ये 1 कोटी क्हर 

केले होते. बजेटमध्ये 2 कोटीची तरतिू होती. पण दतथे िोन कोटी न करता दतथे त म्पही फक्त 50 लाख 

टाकले. याम ळे काय झालुं दवक्रम कजि सुंरिण योजनेमध्ये सभासिाुंचा जो पैसा जातो तो 0.50% 

ऐवजी 0.25% गेला असता त्याुंचुं बडिन कमी झालुं असतुं. त्याचा दवचार न करता त म्पही 1 कोटीची 

तरतिू सभासि सहाय्य दनिीमध्ये करता. दजथे 1 कोटी आह ेदतथे 2 कोटी 20 लाख  टाकले आदण 

दजथे 2 कोटी आहते दतथे 50 लाख टाकल ेअसुं का केलुं?  

मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे: जी दवक्रम कजि सुंरिण दनिी योजना आह े त्यामध्ये 

0.5% घेतो. गेल्या वषी हा फुं ड कमी होता त्यामध्ये 1 कोटी वगि केले. गेल्या िोन वषािचा अहवाल 

बदघतला तर आपले स्वतःच्या ज्या ठेवी आहते त्या 61 वषाांमध्ये 53 कोटी पयांत गेल्या होत्या. त्या 

गेल्या िोन वषाांमध्ये आपल्या ठेवी 78 कोटी वाढल्या म्पहणजे 25 कोटी रुपय े वाढले या असेट्स 

मिनू सुंस्थेला जो येणारा  इुंरेस्ट आह,े त्यावरून आपल े्याजिर कमी करण्याचा मानस या सुंचालक 

मुंडळाने ठेवला आह.े त्याम ळे प ढच्या आदथिक वषाांमध्ये ज े ्याजिर कमी होतील ते त्यामध्ये 

बाकीच्या िोद्हजन करण्यास अडचण होईल म्पहणनू यावेळी आपण जे मोठे फुं ड आहते त्यामध्ये 

िोद्हजन केली. 0.5% ने पैसे आहते त्यामध्ये 50 लाख टाकले.  

श्री दवलास घोरपडे (एएफडी): ठीक आह ेमला त मचे उत्तर समजलुं. दजथे आपण 1 कोटीची 

तरतिू करतो दतथे 2  कोटी 20 लाखाची तरतिू करतो . त्या वाढीमागील  कारण,  त मचाहते ूकाय ते 

साुंगा.  

मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे: त्या पाठीमागचा हते ू म्पहणजे ज्या गोष्टी सभासिाुंना ितेा 

येतात त्या या दनिीमिनू ितेा येतात. त्यामध्ये सेवादनवतृ्त होणाऱ्या सभासिाुंना िदतवषी रु.500/- या 

गोष्टी दकुं वा दवद्याथी ग णगौरव दकुं वा भदवष्यामध्ये सभासिाुंना इतर गोष्टी द्यायच्या असतील तर त्या 

दतथनू िऊे शकतो. 

श्री स नील खाकसे (आरआरएमडी): अध्यि साहबे, मी माजी  सुंचालक. खरुंतर आदथिक 

वषािचा अहवाल बदघतला तर सर सेम िश्न बॅलन्वसशीट वरच आह.े 

श्री दवलास घोरपडे (एएफडी):त म्पही साुंगताय की जे ररटायर होत आहते त्याुंना त म्पही बेदनदफट 

िते आह ेतो दमळाला पादहजे पण सुंस्था ही कोणाम ळे चालते.  

मानि  सदचव श्री दशवाजी हगवणे : सुंस्था ही सभासिाुंम ळे चालते.  
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श्री दवलास घोरपडे (एएफडी):सभासिाुंमध्ये, कोणत्या सभासिाुंम ळे सुंस्था चालते. मी फक्त 

500/-  रुपय ेसुंस्थेत भरले म्पहणनू सुंस्था चालते का.  

मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे: कजििाराुंम ळे सुंस्था चालते.  

श्री दवलास घोरपडे (एएफडी):मग त्याुंचेच िश्न त म्पही क ठे लिात घेता? या 2 कोटी 20 

लाखाुंमध्ये.  

मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे: माझुं मत साुंगतोय.  

श्री दवलास घोरपडे (एएफडी):त मचुं मत नको. त म्पही सेके्रटरी आहात. त मच्या 15 जणाुंचे मत 

साुंगा काय झालुं दमदटुंग मध्ये? 

मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे: दवक्रम कजि सुंरिण योजनेचा फुं ड हळूहळू वाढत आह े

म्पहणनूच 2 कोटी टाकले तर तो आणखी वाढेल. 

श्री दवलास घोरपडे (एएफडी):त म्पही 0.5% ने घेत आहात ते त म्पही 0.25%ने घेतले असते 

आदणह े2  कोटी दतकडे टाकले असते तर आमचे कजििाराुंचे बडिन वाचले असते हचे मला त म्पहाला 

साुंगायचुं आह.े  

मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे: आपण कजििाराुंना जो ्याजिर लावतो तो 9.85% आह.े  

श्री स नील खाकसे (आरआरएमडी): माननीय अध्यि साहबे, याच िश्नाचे अनेक पलै ूअसू 

शकतात. म्पहणनू आपण कृपया सभासि काय म्पहणतात ते ऐकून घ्या.  

पिदसद्ध अध्यि श्री दगरीश शेणई: सवाांनी ऐकून घ्या. एकावेळी एकच िश्न माुंडा. घोरपडे 

याुंच्या िश्नाचुं उत्तर त्याुंना दमळालुं पादहजे एवढेच माझे म्पहणणे आह.े 

श्री अरुण कोळी (सीडीएम): ्याजिर ठरवण्याचा अदिकार सुंचालक मुंडळाला आह ेपण 

उपदविीत असुं दलदहलुं आह ेकी जो ्याजिर आह ेत्यापेिा 0.5% जास्त ्याजिर आकारता येईल. 

याुंना ्याजिर ठरवण्याचा अदिकार आह े का?  म ुंबई बँकेकडून ह े कजि घेतात मग सभासिाुंचे 

्याजिर आम्पही सभमेध्ये साुंदगतलुं म्पहणनू आम्पही आश्वस्त होतो की प ढच्या वषी 0.5% आह ेते 

0.25% होईल. काहीतरी कमी होईल म्पहणनू आम्पही मुंज री दिली. पण मुंज री घेऊन स द्धा त्याुंनी 

सभासि कल्याण दनिीमध्ये वगि केले. म्पहणजे हा 2 कोटी 20 लाख फुं ड पणूिपणे सुंचालक मुंडळाला 

वापरण्यासाठी फुं ड आह.े माझुं म्पहणणुं आह े जे्हा िोद्हजन करता ते्हा मागील िोन वषािचे 

बॅलन्वसशीट समोर ठेवनू ती िोद्हजन करा. त्यामध्ये खपू तफावत आह.े सभासि कल्याण दनिीमध्य े

िोन कोटींनी वाढवण्याची गरज काय आह.े ह ेत म्पही खचि करणार. त मचा अदिकार आह.े दवक्रम कजि 
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सुंरिण योजनेमध्ये 0.25%, 0.35% करा. हा म द्दा महत्त्वाचा आह.े या बॅलन्वसशीटमध्य े4  कोटी 20 

लाखाची िोद्हजन पणूिपणे राईटअप करून उरलेली रक्कम ही दवक्रम कजि सुंरिण योजनेला 

वळवावी ही दवनुंती.  

मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे: कोळी साहबे ही सभासि कल्याण दनिीमिली  जी रक्कम 

आह े ती ह्या पाच वषाितील  या सुंचालक मुंडळाची  शेवटची तरतिू असेल. आता बॅलन्वसशीट  

झाल्यानुंतर ती राईटअप करता येणे शक्य नाही. जर टेदक्नकली काही िॉब्लेम येत नसेल तर त्यामध्ये 

1 कोटी काढून आपण दवक्रम कजि सुंरिणमध्ये टाकू.  

श्री अरुण कोळी (सीडीएम): िोद्हजन आह ेत्यामध्ये दवक्रम कजि सुंरिण योजनेला पन्वनास 

लाख दिलेले आहते आदण सभासि कल्याण दनिीला 2 कोटी 20 लाख दिले आहते. त म्पही 

सभागहृामिनू ठराव घ्या.  

मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे: गेल्या वषी आपण दवक्रम कजि सुंरिण योजनेमध्ये 1 

कोटी टाकले यावषी आपण िीड कोटी टाकू.  

श्री अरुण कोळी (सीडीएम): गेल्या वषी जी िोद्हजन होती ती यामध्ये टाका आदण उविररत 

सभासि कल्याण दनिीमध्ये टाका िॉब्लेम काहीच नाही यावर ठराव घ्या.  

श्री सारुंग (एएफडी):मी सभागहृाच्या दनिशिनास आण ू इदच्छतो आपण कजि घेणे ही माझी 

जबाबिारी आह ेतसेच कजि फेडणे स द्धा माझी जबाबिारी आह.े आपली जी योजना आह ेत्याचुं नाव 

बिलनू दवक्रम कजि सुंरिण योजना असुं केलुं त्यामध्ये 0.5% तरतिू करण्यात आली म्पहणजे जो 

्याजिर घेतो त्यापेिा 0.5% जास्त जमा होणार. मग हा जो दवक्रम कजि सुंरिण योजनेचा फुं ड आह े

तो सवि सभासिाुंचा आह.े मग त्या सभासिाुंसोबत न्वयाय होतोय का? म्पहणनू तो फुं ड फक्त कजि दनरस्त 

करण्यासाठी वापरण्यात यावा. नाहीतर हा फुं ड भदवष्यामध्ये फ ग्यासारखा फ गेल आदण तो या 

सुंस्थेच्या डोक्यावर येऊन आपटेल. आपण जो काही दनणिय घेतो त्यामध्ये सुंचालक मुंडळ, पिदसद्ध 

अध्यि, पिदसद्ध उपाध्यि ह ेअसतात. यामध्ये सीए असावेत आदण तशा पद्धतीने एक सुंचालक 

मुंडळ असावुं. पण आता तशा पद्धतीचुं सुंचालक मुंडळ नाही. आपण कोणच इथे अथितज्ञ नाही 

आहोत. मी स द्धा नाही आदण हाउस स द्धा नाही. म्पहणनू ह ेजे म्पहणताय हडे बिलायचुं, राईट अप 

करायचुं ह ेएवढुं सोपुं नाही. दतथे मोठा टेदक्नकल इश ूयेऊ शकतो. आपल्याला काम कसुं करायचुं 

आह े की सोसायटीवर कायिशेीर काहीच नाही आलुं पादहजे. जर आपल े मागील िहा वषािचे 

अहवाल सेंरल फायनादन्वशयल ब्य रोने बदघतले तर खपू अडचण होईल. प ढच्या अहवालामध्ये 

दवक्रम कजि सुंरिण योजनेमध्ये ही तरतिू शनू्वय असली पादहजे. आदण प ढे स द्धा नसली पादहजे. जर 
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काही महामारी आली तर त्याची पणूि काळजी घेण्यासाठी हा फुं ड आह.े आपला ररझवि फुं ड पण खपू 

आह ेत्यातनू जर तरतिू करून िते असेल तर बघा. आता हा फुं ड आह ेत्यामिनू त म्पही 0.5% घेत 

आहात 0.2% वर येऊ शकतो याची मला खािी आह.े आपल्याकडे जवळजवळ 5 कोटी रक्कम 

झालेली आह.े मी पण काही एकटा बोलत नाही चचाि करूनच बोलत आह.े  

मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे: कोळी साहबे, या प ढच्या वषाांमध्ये सन 2024-25 आदण 

2025-26 मध्ये सभासि ररटायर होणार आहते आदण त्यामध्ये आपण सभासिाुंना जे 500 रुपये पणूि 

सभासित्वासाठी ितेो ती या वषािची रक्कम 1 कोटी 18 लाखआह.े त्याम ळे ही रक्कम प ढे पण 

वाढणार आह ेम्पहणनू मी दवनुंती करतो त म्पहाला कारण ररटायरमेंट जास्त आहते.  

श्री सारुंग (एएफडी): 0.3% कमी करा. मग बघा त म्पहाला समजले. जर सोसायटीचे न कसान 

होणार असेल तर प न्वहा 0.5% करा. करून बघा. सवि सभासिाुंना फायिा होईल आदण करणारच 

म्पहणनू साुंगा.  

एक सभासि: त म्पही ्याजिर कमी करणार असे मागे मीदटुंगमध्ये चचाि झाली होती.  ज ेपण 

कोण ररटायर होतात त्याुंच्यासाठी का त म्पही पैसा वाया घालवता? जे ररटायर होतात त्याुंना भरपरू पैसे 

दमळतात. िॉद्हडुंट फुं ड, ग्रॅच्य इटी सवि काही दमळतुं मग कशाला आपण त्या दठकाणी पैसा 

वापरायचा?  

श्री सारुंग (एएफडी): त म्पही 0.2% कमी करा. सभासिाुंचा फायिा करा. जर सोसायटी 

डबघाईला जात असेल तर मी माझ्या ररटायरमेंटचे पैसे पण सोसायटीला िईेन.  

मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे: आपल्या सोसायटीचुं कजि वाटप ह े1000 कोटीचुं झालेलुं 

आह ेआदण त्याला िोटेक्ट करण्यासाठी फक्त पाच कोटी रुपय ेआहते.  

श्री सारुंग (एएफडी): त म्पही सरासरी साुंगा. त म्पही तो आकडा साुंगा जे त म्पही लोन दनरस्त केलुं 

आह.े दकती रक्कम गेली आह ेते साुंगा. 1.59 कोटी गेले आहते. 0.5% मध्ये िर मदहन्वयाला दकती 

फुं ड येतो सोसायटीला? 

मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे: 24 जानवेारी 2024 मध्ये आपण नवीन कजि चाल ूकेल े

आह.े आता कजािची मयाििा वाढत वाढत जाणार आह.े आपल्याकडे अशी कोणतीही सरासरी नाही 

की या वषाांमध्ये दकती सभासि मतृ होतील. गेल्या वषी 1.60 कोटी रक्कम दनरस्त केली गेली. या 

वषी दकती असेल ते मादहत नाही. म्पहणनू जर काही अडचण दनमािण झाली प ढील कजि दनरस्त 

करायला म्पहणनू माझी दवनुंती आह ेसभागहृाला, जो सभासि मतृ झाला त्याचा जामीनिार ररलीज 
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होतो. सभागहृात बसलेला ित्येक सभासि कोणालातरी जामीनिार रादहला आह े म्पहणनू हा फुं ड 

थोडा रेज होण्यासाठी दवचार करू.  

श्री दवलास घोरपडे (एएफडी): त म्पही पन्वनास लाख टाकले, फुं ड रेज झाला ना? त म्पही िोन 

कोटी दतथे टाकले. यामध्ये टाकले असते तर इथे फुं ड वाढला असता. त म्पही िोन उत्तर िते आहात. 

मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे: आपण जो सभासिाुंना ररटायरमेंटला ितेो ते बुंि करायचुं 

आह ेका? 

श्री राम परब (य ईडी):बुंि करायचुं नाही, मला त्यावर बोलायचुं आह.े  

मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे: मी सवाांना ररक्वेस्ट करतोय प ढच्या वषी मेंबर वेल्फेअर 

फुं ड मध्य े िोदवजन करायला आपल्याकडे फुं ड नसणार आह े म्पहणनू ह े बोलतोय. मी या दठकाणी 

कमीट करतो की 1 एदिल 2025 ला आपले ्याजिर कमी झालेले दिसतील. आपण 10.35% ह े

्याजिर सभासिाुंकडून घेतो ते 1 एदिल 2025 ला कमी झाललेे दिसेल. त्यासाठीच ह ेसुंचालक 

मुंडळ ियत्न करत आह.े 

श्री अरुण कोळी (सीडीएम): त म्पही भदवष्यवाणी केली. आनुंिाची गोष्ट आह.े कोणत्या बेसवर 

त म्पही ह ेबोलत आहात. त म्पही ियत्न करताय पण त्यासाठी रस्ता तरी पादहजे. त मच्याकडे फुं ड काय, 

िोद्हजन काय आह ेते साुंगा. म ुंबई बँक ्याजिर कमी करणार आह ेका? त म्पही करू शकणार नाही 

ही काळया िगडावरची रेघ आह.े बायलॉज म्पहणतो आदण जे कमी केल े0.5% ते पण दनयमबाह्य 

आह.े त म्पहाला अदिकार आह ेका? त म्पही उपदविी ि रुस्त करायला आणली आह.े त म्पहाला अदिकार 

आह े6% ते 12% ठेवायला, पण किी? जर त म्पही म ुंबई बकेँकडून कजि घेत नसाल तर. 225 कोटी 

कजि म ुंबई बँकेच ेआह ेतर ते त म्पही िऊे शकणार आहात का? सीसीएल नील करणार आहात का 

त म्पही?  

मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे: तेच साुंगतोय मी. यामध्ये त म्पही बोलता ते च कीच आह.े 

श्री अरुण कोळी (सीडीएम): मला उत्तर ितेाना सरळ उत्तर द्यायचुं. कोणत्या दनयमाने ितेाय 

8.5% ते साुंगा. 

मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे: गेल्या वषी एजीएमला ठरलुं होतुं आपण जी अमेंडमेंट 

केली होती  
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श्री अरुण कोळी (सीडीएम): ते दमदनट्समध्ये आह ेका? असेल तर वाचनू िाखवा. त म्पहाला 

अदिकार नाही. मी स्वतः त म्पहाला सोसायटीमध्ये येऊन साुंदगतलुं त म्पही एकिा उपदविी ि रुस्ती केली 

तर िश्नच येत नाही.  

मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे: मला आठवते की श्रीिरन साहबेाुंनी साुंदगतलुं होतुं 

सभागहृाला आश्वस्त करा. 

खदजनिार श्री दशब  िशाि दसुंघा रॉय: इुंदग्लश मध्ये पान क्रमाुंक 66 वर आह ेलोन इुंटरेस्ट 

8.5% त्यासाठी राजाप रे याुंचे वक्त्य आह ेत म्पही वाच ूशकता. 

श्री अरुण कोळी (सीडीएम): ते 8.5% आह ेह ेमला मादहती आह.े  

खदजनिार श्री दशब  िशाि दसुंघा रॉय: मला थोडुं सवाांना साुंग ूद्या. आिी आपलुं जे लोन होतुं 

ते तीन िकारचे होते. आता िोन िकारचे आह.े बायलॉजमध्ये काय आह?े ऑदडिनरी लोन पाच लाख 

आह े म्पहणजे सोसायटी फुं ड सभासिाुंचे जे दडपॉदझट आहते तो ऑडीनरी लोन िणे्यासाठी वापरू 

शकतो. त्यातनू जो फुं ड वाचतो तो स्पेशल लोनसाठी वापरतो. त्यानुंतर जर फुं ड कमी पडत असेल 

तर म ुंबई बकेँचे सीसीएल अिू् ह करून वापरायचे. 2024 मध्ये सवि लोन एकि झालुं. जे स्वतःच्या 

फुं ड वर लोन ितेो ते स्वत:च्या फुं डवर म्पहणजे शेअसि, एफ डी इुंटरेस्ट ह ेआह ेजर आपल्या बायलॉज 

बरोबर जाऊ तर आपलुं  लोन एकि आह.े आपला उद्दशे काय आह ेआपलुं टागेट काय आह ेह े

सभागहृाला साुंगतो. सवाांचे टागेट हचे आह ेआदण आमचेही टागेट सेमच आह ेकी लोन कमी ्याज 

िराने दमळावुं. आम्पही सीसीएल घेतो एमडीसीसी बँकेकडून 8.9% आदण आमचा लॉन्वग टमि लोनचा 

इुंटरेस्ट िर आह े8.5% . त्यावर लोन िोटेक्शन 0.5% म्पहणजे 9% झाले.  0.5% ह ेवेगळ आह े

याचा अथि 0.4% मायनस मध्ये हाऊस मान्वय करेल. हे मी 8.9% च्या खाली लोन िऊे शकत नाही 

जरी आम्पही 8.5% ितेोय आदण आपल्याला अमेंडमेंट करायची असेल मी हाऊसला दवचारतो 

याआिी या हाऊसमध्ये बायलॉजचुं उल्लुंघन झालुं आह ेकी नाही? ऑदडनरी लोन 3 लाख होते. 

दकती जणाुंना 5 लाख लोन िणे्यात आलुं? त्यामध्ये बायलॉजचुं उल्लुंघन झालुं आह ेकी नाही? त म्पही 

साुंगा. कोणासाठी झालुं फक्त मेंबसिच्या फायद्यासाठी झालुं. ऑडीनरी लोन ज ेआह े ते आपल्या 

सेल्फ फुं डवर आह े त्यावर िऊे शकतो. 25 लाखाच्या खाली दकती लोन दिले आह.े जास्त नाही 

आह.े 8.5% च्या खाली दिललेे आह े ते सेल्फ फुं ड आह.े हचे उत्तर आम्पही को-ऑपरेदट्ह 

कदमशनरला पण दिलुं. मला मेंबरच नाव घ्यायचुं नाही त्या मेंबरने कुं ्लेंट केली की बायलॉजच े

उल्लुंघन झालुं आह.े ते आम्पही केला आह ेपण कुं ्लेंट म्पहणनू आम्पहाला को-ऑपरेदट्ह कदमशनर 

कडून लेटर आलुं की त म्पही बायलॉजचुं उलघन केलुं आह.े म्पहणनू आम्पही श अरीटी वाढवण्यासाठी 
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अमेंडमेंट घेऊन आलो आहोत. मान्वय आह,े एवढ्या वषाांमध्ये पण उल्लुंघन झाले आह.े अरुण कोळी 

साहबे त मच्या काळात उल्लुंघन झालुं नाही का? झालुं आह.े वषािन वषि झालुं आह.े सभागहृाला 

समजलुं पादहजे ह े उल्लुंघन सभासिाुंना फायिा िणे्यासाठी झाले आह.े थोड्या वेळापवूी रूल, 

दनयमबाबत सेके्रटरी साुंगत होते. सेके्रटरींच ेउत्तर मी िऊे शकत नाही. पण हाऊसला समजले पादहजे 

त्याुंनी दवचारलुं िोन करोडचा म द्दा. त्यावर मी बोललो या हाऊसमध्ये गॅरुंटी घेऊन साुंगतो की डायरी 

दडस्रीब्यशून केलुं आह.े हाऊस बोलले की प ढच्या वषी नाही करायचुं तर त्यातला एकही पैसा 

जाणार नाही ह ेसुंचालक मुंडळ त म्पहाला गॅरुंटी िते आह.े हाऊसला साुंगायचुं आह ेसारुंग साहबेाुंनी 

साुंदगतलुं 0.5% ते िोटेक्शन फुं ड म्पहणनू जे येतुं ते बोलतात की िोदवजन कमी का केली तर त्याचे 

उत्तर आह ेआम्पही िोद्हजन लाग ूकेली होती की जो फुं ड जाईल दकती राहील ह ेआम्पहाला मादहती 

नाही. आमचुं टागेट काय आह ेसभासिाुंना बेदनदफट द्यायचा आह.े मला पाठीमागे जाऊन बोलायचुं 

नाही आह.े स्पेशल एजीएम घेऊन केलेलुं आह.े त्यावर बोलणुं झालुं आह.े यामध्ये िोन कोटी 

टाकले.  सेके्रटरीनी साुंदगतलुं की खपू सभासिाुंची आता ररटायरमेंट आह,े एक सभासि बोलनू गेले 

की खपू पैसा दमळतो ररटायर झाल्यावर. मी मानतो जो  सभासि सोसायटीमध्ये सभासित्व बुंि करतो 

ते्हा त्या सभासिाकडे लायदबदलटी पण खपू असते. या सोसायटीला 100 करोड पासनू 1000 

करोडवर घेऊन येणारे हचे सभासि आहते जे ररटायडि होत आहते. ते माझ्यासमोर बसले आहते 

आमच्या जाहीरनाम्पयामध्ये होतुं सभासिाुंचा सन्वमान केला जाणार. लोकाुंनी ते मान्वय केलुं. हाऊसला 

दवचारलुं. एजीएममध्य े दवचारलुं पादहजे का पाचशे रुपये िदतवषािला. जे सभासि रु.2500, 3000 

घेऊन जात होते त्याुंना जास्त मोबिला दमळतो ह े कोणासाठी? ज्याुंनी 15%, 18% ्याज 

सोसायटीला दिलुं आह.े आदण सोसायटीला इथपयांत घेऊन आल ेआहते. त्या सभासिाुंचे बेदनदफट 

त्याुंना द्यायचुं नाही असुं त म्पही बोललात तर नाही द्यायचुं. आम्पहाला काही अडचण नाही. आम्पही बुंि 

करतो. पण जेवढ्या पण स्कीम घेऊन आलो ते सवि सभासिाुंसाठीच. डायरी दडस्रीब्यशून केलुं, मला 

मादहती आह ेखपू सभासि आज याच म िद््यासाठी बसले आहते की आम्पही डायरी  डीस्रीब्यशून 

केलुं, कर्शन केलुं, त्यावरसेके्रटरी उत्तर िणेार. या जागी उभे रहायला सवाांना अडचण होतेच. अरुण 

कोळी,सेके्रटरी होते त्याुंना सवि मादहती आह ेमागे काय काय झालुं होतुं.  

श्री सारुंग (एएफडी):  सेके्रटरीदशवाय इथे  कोणीही बोलायचुं नाही.  

श्री दवलास घोरपडे (एएफडी):अध्यि साहबे, जर याुंना आपल्या जाहीरनाम्पयाबद्दल 

बोलायचुं असेल तर माझ्याकडे याुंचा जाहीरनामा आह.े त्यावर मी खपू बोल ू शकतो. याुंचा 

जाहीरनामा ऐकायला आम्पही इथे आललेो नाही.  
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श्री िकाश पाटील (एसआयआरडी): त मच्या जाहीरनाम्पयाचे बोलता त्या जाहीरनाम्पयािमाणे 

एक तरी चाुंगलुं काम त म्पही केलुं का ते साुंगा. आता त्याुंना जाहीरनाम्पयावर बोलायला कोण साुंगत 

आह.े आमच्याकडे पण बोलायला बरच काही आह.े याुंचा जाहीरनामा खपू मोठा आह ेजर आम्पही 

बोलायला स रुवात केली तर ह ेइथे बस ूशकत नाही.  

श्री सारुंग (एएफडी):  माझा िश्न अजनू पण अन त्तरीत आह.े त म्पही म्पहणालात की प ढे दकती 

सभासि मतृ पावतील ह ेमादहती नाही.  त मच्याकडे मागच्या िहा वषािची सरासरीआह ेतो मतृ्यिूर 

काढून आता इथे त म्पही मतृ्यिूर साुंग ूशकता. िहा वषाित दकती सभासि मरण पावले, वीस-पुंचवीस 

दकती? महामारी पकडून साुंगा. अध्यि साहबे मागच्या मीदटुंगमध्ये त म्पही न्हता आदण याुंनी 

त म्पहाला काही साुंदगतलुं पण नसणार या योजनेबद्दल. या फुं डाला आपण वाढवायचा पण जे्हा फुं ड 

सुंपत येईल ते्हा आदण जर फुं ड सुंपला तर प ढच्या वषािमध्ये त्या केसेस दनरस्त करायच्या ह ेत म्पहाला 

मादहती आह.े त म्पही सवाांनी ऐकलुं आह.े ह ेत म्पहाला कॅरीफॉरवडि करायचे आह.े त्या केसेस जर कजि 

या वषािमध्ये दनरस्त नाही झाल्या तर श ररटी कदटुंग थाुंबवावी. कजि दनरस्त आपण करणारच आहोत. 

त्यावेळी पण मी हचे साुंगत होतो आता पण मी हचे साुंगत आह.े त म्पही फायनादन्वशयल इदन्वस्टट्यटू 

चालवत आहात. यामध्ये त म्पही गैर्यवहार करू शकत नाही. जर आपल्याकडे आता नवीन कजािचा 

म द्दा आला आह ेत्यात फक्त िोनच हडे आहते लॉन्वग टमि लोन आदण ि सरुं इमजिन्वसी लोन.  

पिदसद्ध अध्यि श्री दगरीश शेणई: सारुंग साहबे, बस झालुं खपू वेळ दिला त म्पहाला.  

श्री दवलास घोरपडे (एएफडी):अध्यि साहबे, याुंचे दमि दशब  याुंनी जे साुंदगतलुं की आम्पही 

उपदविीचे उल्लुंघन केलुं आह,े त म्पही या डायसवरून सभागहृाला साुंगा की आम्पही उपदविीच े

उल्लुंघन करत आहोत ह ेफक्त त मच्या तोंडाने त म्पही बोला. 

श्री िवीण सावुंत (सीडीएम):  अध्यि साहबे,्यासपीठावरून सकेे्रटरीनी असुं च कीचुं वक्त्य 

करायला नको. त म्पही सभासिाुंच्या फायद्यासाठी उपदविीच ेउल्लुंघन करता याची वाच्यता करण्याची 

गरज न्हती.   

श्री अरुण कोळी (सीडीएम): अध्यि साहबे, मी जवळजवळ 12 वषे सोसायटीचा सुंचालक 

रादहलो आह ेआदण आठ वषि सेके्रटरी रादहलो आहे. माझा एवढाच िश्न आह े जे आम्पही केलुं, 

मागच्या सुंचालक मुंडळाने केलुं ते त म्पही करू नका. या दृदष्टकोनातनू उचललेलुं ह े पाऊल आह.े 

त म्पहाला वाटतुं की ही उपदविी पायिळूी दमळव ूआदण प ढे जाऊ तर ठीक आह.े जो दनणिय येईल 

सहकार खात्याकडून तो त म्पही मान्वय करा. मी त म्पहाला साुंदगतलुं उपदविीमध्ये िो्हीजन नाही. त म्पही 

साुंगा िो्हीजन आह,े 5 लाख 8.5% ने िऊे शकतो, िश्न सुंपला. त म्पही ितेा त्याला आम्पही नाकारत 

नाही पण ज्या गोष्टी करू शकत नाही ते त म्पहाला िाखवायचुं आह.े त म्पहाला लोकाुंनी दनवडून दिल े

आह.े मागच्याकदमटीने 3 लाखावर होतुं 5 लाख दिले. कोणी त्याुंना ऑब्जेक्शन घेतलुं? कोणीच 

नाही. तसुं त म्पही करा. िॉब्लेम काय आह?े पण या डायसवरून अशा पद्धतीचे वक्त्य आलुं नाही 

पादहजे की, 'जी  चकू त म्पही केली आम्पही पण तेच करणार'. 
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मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे:  मागच्या एजीएममध्ये आपण अमेंडमेंट घेऊन आलो 

होतो ऑडीनरी लोन ह े9%ने िते होतो. स्पेशल लोनचा ्याजिर ठरवण्याचा अदिकार सुंचालक 

मुंडळाला असतो. 12 लाखापयांत 10%टक्के आदण त्याप ढे 11% ह ेसवि बिलनू सहकार खात्याच्या 

पररपिकान सार एक लॉन्वग टमि लोन आदण ि सरुं इमजिन्वसी लोन असे िोन पद्धतीचे लोन चाल ूआहते. 

450 कोटीच ेकजि ह े लॉ ुंग टमिमध्ये आह.े त्यामध्ये 100 करोडचे ऑडीनरी लोन वगि झाले आह े

जवळजवळ 350 ते 400 करोडच ेकजि आह ेते आपण 8.5% ितेआहोत. ते आपल्या सेल्फ फुं डातनू 

िते आहोत. त्याचा सभासिाुंना फायिा होत आह.े 50 लाखापयांतच कजि जे 9.85% न ेिते आहोत 

त्यावर सुंचालक मुंडळ काम करत आह ेआदण त्याचा ्याजिर प ढे नक्कीच कमी होईल.  

श्री यि वीर दसुंग (एच एल य ): अध्यि साहबे, सेके्रटरी साहबेाुंना दवचारतो कीआपले 521 

कोटीचे  कजि 8.5% ने आह ेते त म्पहीपाच लाखावरून सात लाख करू शकता. माझुं 22 लाखाचे जे 

लोन आह ेत्यासाठी 2700 जास्त जात आहते,  त म्पही दड्हीडुंट 2250 ितेा, मग माझा काय फायिा 

होतो?  

मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे: त म्पही कॅल्क्य लेशन करा. त म्पहाला फायिा झालेला आह.े  

श्री यि वीर दसुंग (एचएलय ):  ठीक आह.े आत्ता करा इथे कॅल्क्य लशेन.  

पिदसद्ध अध्यि श्री दगरीश शेणई:   ह े सवि कॅल्क्य लेशन करण्याची ही जागा नाही.  ही 

एजीएम आह.े  इथे ह ेसवि होऊ शकत नाही.  

मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे: मी आिीच साुंदगतले आह ेज्याुंनी लॉन्वग टमि लोन घेतले 

आह े त्याुंचुं लोन यामध्ये मजि केल्यावर सवि सभासिाुंना 608 रुपयाुंचा फायिा झाला आह.े त म्पही 

सोसायटीमध्ये या, मी त म्पहाला सवि कॅल्क्य लेशन िाखवतो.  

श्री श्रीिरन (सीडीएम) : त म्पही ह ेलोन केले आह े त्यामध्ये मॉदडफाय करणार आहात, तो 

वेगळा िश्न आह ेत म्पही साुंदगतलुं होतुं तसुं जे्हा मी 40 लाख साठी कजि घेणार ते्हा पदहले पाच 

लाख 8.5% होणार मागच्या लोकाुंना पण त्यामध्ये कुं दटन्वय ूकरणार. लोन घेतल्यानुंतर एक वषािनुंतर 

अशा सभासिाचा मतृ्य ूझाल्यास कजि माफ होणार का? असा माझा डाऊट आह.े   

मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे: यावर आपण स्पेशल एजीएम घेतली होती त्यामध्ये या 

दवषयावर चचाि केली होती. जर एखािा सभासि लोन घेतो चार वाजता आदण िवे न करो,  लोन 

घेतल्यानुंतर त्याच  टायमावर त्याचा मतृ्य ूहोतो तरी त्याचुं पणूिलोन माफ होईल. 

श्री मनोज वाडेकर (आरइडी): अध्यि साहबे, माझी अशी दवनुंती आह ेकी मी िश्न दवचारीन 

त्याची सवि उत्तरे सेके्रटरी ितेील मला ती त्याुंच्याकडून हवी आहते ना दशबकूडून ना ि सऱ्या 

कोणाकडून. सर इतर लोक मध्ये येतील बोलायला आदण मग दवषयाचुं दवषयाुंतर होतुं.  म्पहणनू मी ह े

बोलत आह.े  
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पिदसद्ध अध्यि दगरीश शेणई: वाडेकर, समजनू घ्या. फायनान्वस ही अशी गोष्ट आह े जी 

सवाांना समजत नाही. मलाही समजत नाही म्पहणनू जर फायनान्वस ररलेटेड असेल तर त्यावर खदजनिार 

चाुंगलुं उत्तर िऊे शकतो. ह ेअसुं सवि दफरवनू उत्तर िणे्यात का वेळ वाया घालवायचा?  

श्री मनोज वाडेकर (आरइडी): मला दवचारायचुं आह ेकी मेंबर वेल्फेअर फुं ड मिनू ज ेडायरी 

छापण्याचुं काम केलुं त्याला रु.35,37,972/- इतका खचि आला. मी याुंना पि दलदहलुं होतुं. याुंनी 

18600 डायरी छापली.ज्याुंना काम दिले त्या क्यबू पाटिनरला त्याची दकुं मत आह ेरु.184.50 फक्त. 

याला जर 18600ने ग णले तर येतात रु.34,57,280/- फक्त. तर यामध्ये मला चकू दिसनू येते जे 

त्याुंनी ररपोटिमध्ये िाखवले  आह.े  

मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे: याचे उत्तर लगेच ितेो. चकू नाही आह.े  त्यामध्ये डायरी 

दिुंदटुंग आदण डायरी दडस्रीब्यशूनचा खचि आह.े  

श्री मनोज वाडेकर (आरइडी):  म्पहणजे क ररअर चाजेस पण आहते. अजनू एक िश्न दवचारतो 

की त्याुंनी रु.184.50 ची डायरी िाखवली आह ेत्या 18600 मध्ये 35 वेगळया छापल्या आहते. ह्या 

35 डायऱ्या वेगळया का छापल्या? त्याचुं कारण काय आदण त्याची दकुं मत काय त्याचेउत्तर मला 

िणे्यात यावुं.  

मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे:35 नाही 32 डायऱ्या वेगळया छापल्या. बऱ्याचश्या 

एजन्वसीजकडून वेळोवेळी सोसायटीला मित होत असते. त्याुंच्याकडून मागणी केली न्हती. मला 

त्याुंचुं नाव घ्यायचुं नाही. त्याुंची नावे घेऊन मला अपमान करायचा नाही. आस्थापनेच्या ज्या ज्या 

एजन्वसी आहते त्याुंना एक 'टोकन ऑफ ल्ह' म्पहणनू डायरी दिली आह.े याच वषी नाही गेल्या वषी 

पण आपण त्याुंना डायरी दिली आह.े  

श्री मनोज वाडेकर (आर इ डी): असा भेिभाव का करायचा? असुं त म्पही करू नका.  

मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे: प ढे आपण डायरी छापणारच नाही तर प ढे असुं होणारच 

नाही. वाडेकर साहबे, भदवष्यामध्ये त म्पहालाही या पिावर काम करावुं लागलुं तर आपल्याला 

वेगवेगळया एजन्वसीजकडून कामे करून घ्यावी लागतात ही परुंपरा आह.े  

श्री मनोज वाडेकर (आरइडी): ही जी कोटेशन त म्पही घेतली आहते ती कशा पद्धतीन ेघेण्यात 

आली ते साुंगा. 

मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे: जे ठरलुं त्यािमाणे कोटेशन घेण्यात आले कोटेशन 

वेबसाईटवर टाकण्यात आले होते.  

 श्री मनोज वाडेकर (आर इ डी): कोणत्या वेबसाईटवर ते साुंगा.  

मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे: पतसुंस्थेच्या वेबसाईटवर.  
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श्री मनोज वाडेकर (आरइडी): सुंस्थेच्या वेबसाईटवर ह ेकोटेशन नाही. माझ्याकडे ित्येक 

दिवसाचे दिुंटआऊट आहते जे त म्पहाला मी िाखव ूशकतो. यामध्ये त ेनमिू नाही. त म्पही उत्तर द्या. 

त म्पहाला मादहती नाही का?  

मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे: वाडेकर साहबे डायरीच ेसवि काही बाहुबली चौग ले याुंनी 

हडँल केलुं होतुं म्पहणनू ते सवि साुंगतील. सवि मादहती ितेील. अध्यिाुंच्या परवानगीने मी दवनुंती 

करतो बाहुबली चौग ले साहबे बोलतील. 

श्री बाहुबली चौग ले:  सुंस्थेच्या सुंचालक मुंडळाच्या मीदटुंगमध्ये डायरी छापण्याचा जो 

दवषय झाला तो एकमताने मान्वय झाला त्यानुंतर आम्पही कॉस्ट कोटेशन काढले. 

श्री मनोज वाडेकर (आरइडी) त म्पहाला जे दवचारलुं ते बोला. वेबसाईटवर कोटेशन आह ेका 

ते साुंगा.  

पिदसद्ध अध्यि श्री दगरीश शेणई: चौग ले, त्याुंनी जे दवचारलुं तेवढुंच उत्तर द्या. हो दकुं वा 

नाही तेच बोला.  

श्रीबाहुबली चौग ले: हो, टेंडर कोटेशन सुंस्थचे्या वेबसाईटवर आह.े नोटीस काढली होती ती 

वेबसाईटवर पण आह.े आम्पही सुंस्थेच्या नोटीस बोडिवर तीन दठकाणी सुंस्थेमध्ये िोन नोटीस बोडिवर 

आदण एक मुंिादकनी ऑदफसच्या नोटीस बोडिवर जवळजवळ पुंिरा दिवस ह े टेंडर सवि दठकाणी 

दडस््ले केले होते.  

श्री मनोज वाडेकर (आरइडी): अध्यि साहबे, याुंनी उत्तर दिलुं की सुंस्थेच्या वेबसाईटवर 

टेंडर आह ेतर वेबसाईटचे मी दिुंट आऊट आणले आहते पुंिरा ते अठरा दिवसाुंचे. वेबसाईटवर दिुंट 

डेट दवथ टाईम आह.े टेंडर क ठेच नाही. किादचत या टायमाला स्हिर डाऊन असेल म्पहणनू त म्पही ह े

दिुंट आऊट बघ ूशकता. आता माझ्याकडे कलर झेरॉक्स आहते ते पण बघा. याुंनी साुंदगतले की ही 

वेबसाईटवर लावली. याुंनी किी लावली ते आम्पहाला मादहती नाही. कारण की ह े काय करतात 

ि पारी टेंडर लावतात आदण सुंध्याकाळी काढतात. या हाउसमध्ये सवाांना दवचारा. कोणीतरी या 

दनदविा बदघतल्या का? याुंनी डायरी आमच्यावर थोपवली आह.े  

श्री राजेश कळके (सीडीएम): म ळात कॅलेंडर छापणार न्हते तर मग डायरी हा दवषय आला 

क ठून.  

श्री िकाश पाटील (एसआयआरडी): या दवषयावर 500 सभासिाुंनी सह्या करून लेटर दिलुं 

होतुं सुंचालक मुंडळाला की आम्पहाला डायरी नको. तरी याुंनी हट्ट िरला.  

 

श्री मनोज वाडेकर (आरइडी): जर का पाचशेहून जास्त सभासिाुंनी सह्या केल्या होत्या की 

आम्पहाला डायरी नको, जेवढे डायरी वाटप झाले ते खपू आह ेप ढे करू नका.तरीपण याुंनी मनमानी 
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केली. याप ढे जाऊन मी आणखी काही गोष्टी दवचारतो ह ेजे बोलतात की कोटेशन काढलुं होतुं ते 

साफ खोटुं आह ेही पदहली स्टेज ह्याुंची.  

श्री बाहुबली चौग ले: टेंडर वेबसाईटवर टाकले ह ेखोटुं आह!े अस म्पहणायच आह ेका? 

श्री म क ुं ि वैराळकर (ए अँड एसीडी):त म्पही सेके्रटरींना बोल ूद्या. आम्पहाला दडस्टबि करू नका. 

िमिाटी करायची नाही.  

श्री मनोज वाडेकर (आरइडी): सर, याुंनी पदहल्या िश्नाचे उत्तर च कीचे दिले आह.ेमाझ्याकडे 

िफू आह.े 18 त े20 दिवसाुंचे कलरमध्ये स्क्रीनशॉट आहते. ह ेपणूि हाऊसला मला िाखवायचुं होतुं. 

ह ेचकू आह ेते मी िाखवलुं. प ढची स्टेप.  

पिदसद्ध अध्यि श्री दगरीश शेणई: हगवणे त मच्याकडे काय िफू आहते ते िाखवा.  

श्री राजेश कळके (सीडीएम):  ह ेिोन्वही ि फ त म्पही बघा नाहीतर सायबर तपासणी करा.त्याुंचा 

हा िकार खोटा असेल तर सायबर इन्ववेस्टीगशेनला द्या. वाडेकर याुंना त्याुंचुं म्पहणणुं माुंडू द्या. त्याुंनी 

यावर अभ्यास केला आह ेत्याुंना बोल ूद्या.  

श्री मनोज वाडेकर (आरइडी): प ढच्या स्टेपवर जाऊ.  

श्री राजेश कळके (सीडीएम): अध्यि साहबे, त्याुंच्याकडे आहते का बघा नाहीतर प ढे चला. 

मनोज वाडेकराुंनी एक दमदनटात िफू िाखवला. त म्पहाला एवढा वेळ का लागतो.  

श्री डी. ए. माने: मला पण अदिकार आह ेबोलण्याचा. मला त म्पही थाुंबव ूशकत नाही. माझी 

22 वषे सदविस झालेली आह.े मलाही बरुंच काही बोलता येतुं. पाटील साहबे, मला एकच बोलायचुं 

आह े त मच्या म िद््यावर. त म्पही मघापासनू बोलता की पाचशे लोकाुंनी सह्या करून 'डायरी नको' 

म्पहणनू साुंदगतलुं त्या पाचशे जणाुंनी डायरी घतेली की परत केली ह ेतपासनू बघा.  

श्री िकाश पाटील (एसआयआरडी): माने, मी त म्पहाला दवचारल ेनाही. पिदसद्ध अध्यिाुंना 

दवचारले  आह.े माझुं नाव घ्यायचुं नाही यामध्ये. सुंचालक मुंडळाने त म्पहाला बाहुलुं म्पहणनू बसवलुं 

असेल तर ते हाऊसला आिी साुंगा.पणूि सभागहृाच्या वतीने आम्पही बोलतो.  

पिदसद्ध अध्यि दगरीश शेणई: टेंडर नोटीस काढलेली आह ेतो प रावा िाखवावा लागेल. 

श्री मनोज वाडेकर (आरईडी): अध्यि साहबेाुंना िाखवा. इथे सवाांकडे मोबाईल आह े

िोजेक्टर लावा आदण िाखवा.  

मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे: सोसायटीच्या वेबसाईटवर ह ेटेंडर आह ेआदण सुंस्थचे्या 

नोटीस बोडि पण लावलुं होतुं.  

 पिदसद्ध अध्यि श्री दगरीश शेणई: वाडेकर, जे मोबाईलमध्ये दिसत आह े ते मी वाचतो. 

बीएआरसी सोसायटीची वेबसाईट आह े त्यामध्ये 'टेंडर नोटीस' म्पहणनू आयकॉन आह.े त्या 

आयकॉनमध्ये’ ए4  साईज िीदमयम नोट ब क’असुं आह.े  



37 
D:\YEAR 2024-2025\63 AGM Minutes\63 AGM Minutes.docx 

श्री मनोज वाडेकर (आरईडी): अध्यि साहबे, मी त म्पहाला आत्ता सवि तारखाुंचे स्क्रीनशॉट 

िाखवले. त्यामध्ये एकाही दिवशी ह ेअवेलेबल न्हते. ते त्याुंनी आत्ता कसुं मॅनेज केलुं मादहत नाही. 

याचा अथि ते मॅनेज करतात.  

श्री राजेश कळके (सीडीएम): साहबे, डायरी की िीदमयम नोट ब क? िीदमयम नोटब क आदण 

डायरी या िोन वेगवेगळया गोष्टी आहते. 

मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे: डायरी आदण िीदमयम नोटब कपैकी डायरीला  जीएसटी 

जास्त लागतो आदण िीदमयम नोटब क हा शब्ि टाकला तर त्या दठकाणी जीएसटी 12% लागतो 

यामध्ये 6% जीएसटी वाचणार होता म्पहणनू दतथे िीदमयम नोटब क टाकले. 

श्री राजेश कळके (सीडीएम): 6% जीएसटी वाचवल्याबद्दल त मचुं अदभनुंिन.  

श्री मनोज वाडेकर (आरईडी): अध्यि साहबे, त म्पहाला डायरीचुं ज े टेंडर िाखवलुं गेलुं ते 

आत्ता फे्रश दिसतुंय. डॉक्य मेंट मेनेज केलुं हा आमचा आिेप आह.े पण मी प ढच्या गोष्टीवर येतो ती 

खपू महत्त्वाची आह.ेआपण यामध्ये टेंडररुंग करतो त्यामध्ये तीन कोटेशन मागवले गेले L1, L2, L3  

L1 आह ेरु.184.80 +12% जीएसटी 

L2 आह े रु.380 +18 % जीएसटी 

L3  आह ेरु.420 +18 % जीएसटी 

यामध्ये प ढे मी बदघतलुं ज ेL3च कोटेशन होतुं ते साई इुंटरिाईजसेचे होते त्याच्याप ढे जाऊन पादहलुं 

तर त्याुंचे लेटर हडेवर त भे गावठाण, म ुंबई -86  आह.ेआता त भे गावठाण क ठे आलुं आदण म ुंबई 86 

क ठे आलुं? म ुंबई -86 हा दपनकोड घाटकोपरचा आह.े म्पहणजे ही कुं पनी ह े दबल पाहतािणीच 

सवाांच्या लिात येईल, मी ही गोष्ट मान्वय करतो की किी किी माणसाकडून च कून दपनकोड टाकला 

गेला असेल पण जर लेटरहडेवर 86 हा दपन कोड आला याचा अथि ते लेटरहडे फेक आहे. म्पहणजे ह े

जाणनू-ब जनू केलेलुं काम आह.े कृपया ही एक गोष्ट नोंि करा. ि सरी गोष्ट L3 मध्ये जीएसटी नुंबर 

दिला नाही,याुंचा ई-मले दिला नाही, याुंचा फोन नुंबर नाही आदण याुंचा ऍडे्रस तर फेकच आह.े ही 

कुं पनी फेक आह.ेअदस्तत्वातच नाही आह.े आता L2 वर येतो. काय गोष्टी घडल्या आहते ते मी 

त मच्या दनिशिनास आणनू ितेो. जे्हा आम्पही ह्याुंचा जीएसटी नुंबर बदघतला त्यानुंतर त्याुंचा एडे्रस 

बदघतला. या ऍडे्रसवर आम्पही द्हजीट दिली. तो एक रेदसडेदन्वशयल एररया आह ेआदण ते एक घर 

आह.े चौकशी करायला मी आदण राजेश कळके आम्पही िोघे गलेो होतो. चौकशीअुंती असुं समजलुं 

दतथे या नावाची क ठलीही कुं पनी नाही. दतथे आजबूाजलूा जे्हा दवचारलुं या घरादवषयी त्याुंनी 

आम्पहाला साुंदगतलुं की चार-पाच वषाि पासनू या घरात कोणीही राहत नाही. प ढची गोष्ट L2आदण 

L3 याुंचुं कोटेशन टाकण्यात आलुं ते L1ला टेंडर िणे्यासाठी. त्यासाठी केलेला हाखेळ आह.े  मला 

माझुं म्पहणणुं माुंडू द्या. त मचुं मी नुंतर ऐकतो. 

पिदसद्ध अध्यि श्री दगरीश शेणई: आत्तापयांत याुंनी जे साुंदगतलुं यावर त म्पही उत्तर द्या.  
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मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे: मी या दठकाणी ह े सवि आरोप खोडून काढतो. जे्हा 

एखािी सुंस्था टेंडर काढते ते्हा सवि बाबी तपासनूच काढते. कळके साहबे, सहा वषे त म्पही िखेील 

सुंचालक होता.  

श्री राजेश कळके (सीडीएम): त म्पही मागच्या गोष्टी काढू नका. नाहीतर मागच्या बऱ्याच 

काही गोष्टी दनघतील.  

मानि सदचव दशवाजी हगवणे: टेंडर नोटीस दनघाली त्यानुंतर टेंडसि आले. सुंचालक 

मुंडळाच्या मीदटुंगमध्ये टेंडसि ओपन झालुं. आजपयांत हीच पद्धत आह ेकी जे L1 आह ेत्यालाच टेंडर 

िणे्यात येत. 

श्री राजेश कळके (सीडीएम): त मचुं कति्य आह ेकी नाही कोटेशन चेक करण्याची. 

मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे: जर L1 वर सवि कुं दडशन फ लदफल होत असतील तर 

L2,L3वर कशाला जायचुं.  

श्री मनोज वाडेकर (आरईडी): जर L2,L3फेक कोटेशन होते तर त म्पही प न्वहा टेंडर मागवले 

पादहजे होते.  

श्री स नील खाकसे (आरआरएमडी): तीन ्हदॅलड कोटेशन आल्यादशवाय ते टेंडर मान्वय होत 

नाही. सुंपणूि दनदविा रद्द होते आदण प न्वहा न्याने रीटेंडररुंग करायचुं असतुं ह ेत मच्या लिात अस ूद्या. 

जर िोन दनदविा फेक आल्या तर दनदविा प न्वहा न्याने काढायची जबाबिारी ही सुंचालक मुंडळाची 

असते ती त म्पही पार पाडली नाही.  

श्री मनोज वाडेकर (आरईडी): अध्यि साहबे, याचा अथि काय झाला? याुंनी सवि 

कटकारस्थान केलेले आह.े 

मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे: त म्पही ज ेबोलताय त्याचुं मी खुंडन करतो आदण त म्पही ज े

बोलताय ते ऑलरेडी ्हाट्सअपवर दफरत आह.े त म्पही जी मादहती दिली आह े त्याम ळे त म्पहाला 

दनदविा दनघत आहते ह ेमाहीत होतुं. आता जे कोटेशन त म्पही सभागहृाला िाखवलुं तसुं त्याुंनी आिी 

का नाही िाखवलुं.  

श्री दवलास घोरपडे (एएफडी):कोटेशन आिी कसे टाकणार कोटेशन त म्पही आता िाखवलुं 

आह ेकारण वेबसाईटवर कोटेशन दिसत न्हतुं. त म्पही आत्ता मॅनजे केले आह ेआदण ह ेकोटेशन एक 

नुंबरला कसुं दिसत आह.े त म्पही त्यामध्ये चेंजेस केले म्पहणनू ते एक नुंबरला दिसत आह.े  

श्री राजाप रे (डीआरएचआर):अध्यि साहबे, मला दवचारायचे आह ेह े कोटेशन एक नुंबरला 

कसुं ? म्पहणजे यावषी जे अहवाल छापले ते दविाऊट कोटेशन छापले का? हो दकुं वा नाही. त्याचुं 

कोटेशन वेबसाईटवर दिसत नाही.  
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श्री िभात दसुंग: अध्यि साहबे, एवढा वेळ ही चचाि स रू आह े. ते बोलत आहते की ह ेफेक 

आह ेतर त म्पही सुंचालक मुंडळावर केस करा.  

श्री राजेश कळके (सीडीएम):अध्यि साहबे, ज्याुंनी डायरी छापली, त्याुंनाच आता प न्वहा 

ह्याुंनी अहवाल दिुंदटुंगचुं काम दिलुं.  

श्री िकाश पाटील (एसआयआरडी): अध्यि साहबे, मी आिीच बोललो ह े दमदनट्समध्ये 

फेरफार करू शकतात, वेबसाईटवर कोटेशन टाकलेलुं नसताना आता ते टाकतात याचा अथि ह े

काहीही करू शकतात.  

श्री मनोज वाडेकर (आरईडी): प ढे साुंगतो. याुंनी साुंदगतलुं L1 बदघतलुं, L2 मध्ये सरळ 

दिसते की एडे्रस फेक आह ेम ुंबई 86 घाटकोपरचा दपनकोड आह.े अजनू डीपमध्ये साुंगतो त म्पहाला. 

L2 ही इलेक्रॉदनक आदण इन्वस्रुमेंटची कुं पनी आह.े ही कुं पनी इलेक्रॉदनक सदकि ट, ऍदम्प्लफायर या 

गोष्टी बनवते आदण नटेवर  जीएसटी नुंबर टाकला तर एसजी4नावाचा कोड येतो. तो कोड जी कुं पनी 

जे िॉडक्ट दवकते त्याच्याशी सुंबुंदित असतो आदण या कोड ्यदतररक्त ती कुं पनी ि सरे िॉडक्ट दवकू 

शकत नाही.  हा कायद्याने ग न्वहा आह.े जर ती कुं पनी असुं काही करत असेलतर कायद्याच्या 

कलमान सार त्या कुं पनीला 50 हजार रुपये िुंड असतो. ती ्यक्ती मूखि नाही की ह ेकरून स्वत:ला िुंड 

बसवनू घेईल. यावरून ह ेदिसण्यात येतुं की त्याुंनी  ह ेफेक कोटेशन टाकले आह.े  

श्री राजेश कळके (सीडीएम):अध्यि साहबे, वीस हजार सभासिाुंना फसवलुं. आमचा 

दवश्वासघात केला याुंची चौकशी झाली पादहजे.  

श्री म क ुं ि वैराळकर (ए अँड एसीडी):अध्यि साहबे, या गोष्टीची गुंभीरता लिात घऊेन 

सभागहृाचा आिर ठेवनू आपण स द्धा दवचार करावा. या सुंचालक मुंडळाने राजीनामा द्यावा. याुंनी 

दवश्वासघात केलेला आह.े  

मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे: डायरी छापण्याचा उद्दशे काय होता की सभासिाुंना ती 

दमळावी. मागच्या वेळेस पण असे कोटेशन आले होते. त्यामध्ये क ठची कुं पनी L1,L2,L3 काय 

असेल त्या पद्धतीने कोटेशन आले होते.आमच्यावर झालेले आरोप मी खोडून काढतो.  

श्री मनोज वाडेकर (आरईडी) : जर त मच्याकडे फेक कोटेशन आलुं होतुं तर त म्पही ररटेंडररुंग 

केलुं पादहजे होतुं. म्पहणजे त मचुं ह ेकाम आिीपासनू चाल ूआह.े  

मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे: मी टेंडर बद्दल मादहती साुंगतोय जे टेंडर येतात त्यामध्ये 

L1 जर फ लदफल होतुं  तर त्याुंनाच आपण काम ितेो.  

श्री म क ुं ि वैराळकर (ए अँड एसीडी):सेके्रटरी, त म्पही च कीची मादहती िऊे नका. तीन ्हदॅलड 

टेंडर असल्यादशवाय प ढे िोसेस होतच नाही. त म्पही िोसेस केली कशी. त म्पहाला जर मादहत नसेल तर 

या सभागहृात ज्याुंनी आठ वषि सदचव म्पहणनू काम केले त्याुंच्याकडून मादहती घ्या की टेंडर कस े

काढाले जाते,कशी िोसेस असते.  
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श्री मनोज वाडेकर (आरईडी) :अध्यि साहबे, सेके्रटरी उत्तर ितेील. ित्येक वेळी दशब  याुंनी 

उत्तर िऊे नये.  

श्री िकाश पाटील (एसआयआरडी):अध्यि साहबे, या सुंचालक मुंडळाला या सभासिाुंनी 

भरघोस मताने दनवडून दिले आह.े जर ह ेच कीच्या पद्धतीने काम करत असतील, टेंडर न्हतुं ते आता 

वेबसाईटवर िाखवतात, च कीच ेदमदनट्स दलदहतात.  टेंडरिदक्रया कशी असते ह ेयाुंना मादहत आह े

तर ्हदॅलड दनदविा नसतील तर प न्वहा रीटेंडररुंग केलुं पादहजे व ही याुंची जबाबिारी आह.े ह ेन करता 

डायरेक्ट L1 ला  टेंडर दिले. साहबे, आज याुंनी 40 लाख खचि केले.  याुंचा वचननामा नुंतर बघ ूपण 

ज्या  पद्धतीने ह ेच कीचुं काम करतात ते पणूि हाऊसचा दवश्वासघात आह.े यावर एक कदमटी बसवा 

चाुंगली चौकशी होऊ द्या. हा पैशाचा दवषय आह े साहबे. सुंचालक मुंडळाने ह े पैसे आपल्या 

दखशातनू भरावेत. याुंना िुंड झालाच पादहजे नाहीतर भदवष्यात ही कामे  अशीच चालत राहणार.  

श्री राजेश कळके (सीडीएम): साहबे, याुंच्याकडून ही रक्कम भरून घ्यावी नाहीतर ह े

सोसायटीला ल टतील. सहकार पररवतिन पॅनेलने साुंदगतलुं होतुं दझरो कर्शन आदण 100% 

रान्वसपरन्वसी. क ठे आह ेरान्वसपरन्वसी?  

श्री िकाश पाटील (एसआयआरडी): त मच्या टेबलावर एक दवषय असतो त्याला चार जण 

दवरोि करतात तर त मच्या मनमानी कारभाराने लोन दनरस्त केलुं की नाही त म्पही?  

श्री मनोज वाडेकर (आरईडी) :साहबे, ह ेटेंडर त म्पही स्वतः हाताळा आदण बघा. ह ेटेंडर फेक 

आहते की नाही ह ेत म्पहाला समजेल.  

पिदसद्ध अध्यि श्री दगरीश शेणई: त म्पही म्पहणता म्पहणनू मी आत्ता काहीच करणार नाही. 

बघायचुं असेल तर श्रीराम साहबे आदण मी आम्पही िोघे बघ.ू  

श्री म क ुं ि वैराळकर (ए अँड एसीडी):साहबे, त म्पही बघणार यात शुंका नाही परुंत  जर ह ेफेक 

ठरलुंतर या सुंचालक मुंडळाचे काय करायचुं? ह ेएक माणसू बोलत नाही पणूि हाऊस बोलतआह.े  

पिदसद्ध अध्यि श्री दगरीश शेणई: वैराळकर, ही सविसािारण सभा आह.े सविसािारण 

सभेमध्ये एक माणसू काय म्पहणतो त्यािमाणे काहीच होत नसतुं त म्पहाला पण समजलुं पादहजे. ज े

काही करायचुं असतुं ते सवािन मते होईल. मी पण िहा वषि को-ऑपरेदट्ह सोसायटीचा सेके्रटरी 

रादहलो आह.े मला मादहती आह.े अध्यि एकटा क ठलाही दनणिय घेत नसतो. जे काही ठरेल ते 

सवािन मते ठरेल. 

श्री म क ुं ि वैराळकर (ए अँड एसीडी): जर का ह ेफेक असेल तर याची जबाबिारी सुंचालक 

मुंडळ घेईल असा ठराव घ्या. जे काही भदवष्यामध्ये िश्न उिभवतील जो भ िांड झाला तोपण. 

श्री राजेश कळके (सीडीएम): त्याुंना िुंडािमाणे दशिा झाली पादहजे कारण त्याुंनी चीदटुंग 

केलुं आह.े  



41 
D:\YEAR 2024-2025\63 AGM Minutes\63 AGM Minutes.docx 

पिदसद्ध अध्यि दगरीश शेणई: वैराळकर, ठरावासाठी एक सचूक असतो आदण एक 

अन मोिक त मच्याकडे सचूक आदण अन मोिक द्या िश्न सुंपला. मी अध्यि आह े मी ठराव माुंडू 

शकत नाही.  

श्री िकाश पाटील (एसआयआरडी):आज या 63 ्या वादषिक सविसािारण सभेत मी एक 

ठराव टाकतो तो सुंमत करण्यासाठी सवाांनी हात वर करा.  

सभागहृाने ठराव प ढील िमाणे सुंमत केला. 

ठराव: ठराव करण्यात येत आह ेकी डायरी छपाईच्या टेंडररुंग िोसेसमध्ये च कीच्या पद्धतीने टेंडररुंग 

झाले याची शहदनशा करून ज्या पद्धतीन े कोटिकचेरी दशिा होईल त्याला सुंचालक मुंडळ पाि 

असतील आदण जी रक्कम या डायरी छपाईकररता लागली, ती या सुंचालक मुंडळाने आपल्या 

दखशातनू भरायची आह ेअसा ठराव या सभागहृातनू पास करण्यातआला.  

सचूक   : श्री िकाश पाटील (एसआयआरडी)  

अन मोिक  : राजेश कळके (सीडीएम)  

ठराव सभागहृाने सवािन मते मुंजरू करण्यात आला.  

श्री मनोज वाडेकर (आरईडी) : त म्पही सभागहृाची दिशाभलू करू नका. 

मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे: अशा पद्धतीने ठराव घ्यायचा असेल तर ित्येक वेळी 

सुंचालक मुंडळाला िुंड  भरावा लागेल, असुं नाही. 

श्री िकाश पाटील (एसआयआरडी): अध्यि साहबे ठराव झालेला आह.े त म्पही अशी 

च कीची कामुं करून सभासिाुंना फसवता, त्याुंचा दवश्वासघात करता. अजनू भरपरू च का आहते 

त मच्या. आज एक झालुं, उद्या  ि सरुं झालुं अजनू आपल्याला भरपरू प ढे जायचुं आह.े त म्पही बघा 

अध्यि साहबे, कशा पद्धतीने च कीचे काम केले. हाऊसमध्ये आम्पही एक ठराव माुंडला आह.े त म्पही 

कशाला घाबरताय? 

श्री म क ुं ि वैराळकर (ए अँड एसीडी):अध्यिसाहबे, आता एक ठराव झालेला आह.े या 

सभेचे अध्यि याुंनी साुंदगतलुं ठराव टाका, तसा ठराव टाकला आदण तो सवािन मते ह्या सभागहृामध्ये 

सुंमत झाला. या ठरावाला त म्पही साुंदगतल्यािमाणे सचूक अन मोिक दिले. आजचा हा ठराव 

दमदनट्समध्ये यावा ही अपेिा. कारण ह ेजे ठराव आहते ते दमदनट्स मध्ये येत नाहीत. पसिनली जो 

कोण ठरव दलहीत असेल, मागे मोरे सर बसलेले आहते दलहायला,मागचा पण ठराव करणार म्पहणनू 

त म्पही दमदनट्स दलदहता पण बऱ्याच गोष्टी त म्पही दलहीतनाही. आत्ताचा हा ठराव सुंमत झाला सुंपणूि 

सभागहृाने उभे राहून हा ठराव सुंमतकेला आह.े अध्यि साहबे,ह े च का मान्वय करून ि सऱ्या दिवशी 

पलटतात.  ह ेसुंचालक मुंडळ खोटारडे आह.े  

मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे: योग्य पद्धतीने टेंडर काढले आह.े  
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श्रीराजेश कळके (सीडीएम):त्या टेंडरच्या सुंिभाित लोकाुंचे फोटो िाखवा वाडेकर.  

पिदसद्ध अध्यि श्री दगरीश शेणई: सभागहृाच्या अडदमदनस्रेशनचा फोन आला आह,े 

सभागहृ सहा वाजेपयांत आह.े जे म द्द ेआहते ते सुंपवायचे आहते. 

श्री मनोज वाडेकर (आरईडी) :अध्यि साहबे, त म्पही यादवषयी चौकशी करा.  प ढची तारीख 

घ्या. आपण यावर चचाि करू. सर, हा मोठा स्कॅम आह.े त म्पही मागचे टेंडर पादहलेततर फॅदिकेटर 

कोटेशन टाकतो अहवाल दिुंदटुंगसाठी. त्यावेळी पण ह्याुंनी हचे केलुं. गेले िीड ते िोन वषि याुंनी खपू 

स्कॅम केलेत. 

मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे: मी या गोष्टीचे खुंडन करतो या सुंचालक मुंडळाने 

कोणताही स्कॅम  केललेा नाही.  

श्री मनोज वाडेकर (आरईडी): मागच्या वेळी पण अहवाल छापताना याुंनी अशाच दनदविा 

टाकल्या होत्या. त्यावेळी त्याुंनी काम थाुंबायचुं होतुं. पण ते्हा पण त्याुंनी हचे काम केलुं. ह े िर 

वळेस असुंच काम करतात. आज हा ठराव पास केला कशाला?  अध्यिाुंनी पण साुंदगतलुं. त म्पही 

अध्यिाुंपेिा मोठे आहात का? 

श्री अरुण कोळी (सीडीएम): दशब , त म्पहाला एक िश्न आह ेपान क्रमाुंक 49 मध्ये दलदहलुं 

आह े ह े बरोबर आह ेना? की मी च कीचुं बोलत आह?े त म्पही डायरीसाठी कोटेशन मागवलुं. दतथे 

िीदमयम नोटब क दिले आह.े  त म्पहाला िीदमयम नोटब कचा खचि कमी होत होता का? जी िोसेस 

त म्पही कोटेशन मध्ये दलदहली आह ेती अहवालामध्ये दलहायला काय िॉब्लेम आह?े साहबे, यामध्ये 

दलदहले आह े डायरी आदण कोटेशनमध्ये दलदहले आह े िीदमयम नोटब क. त म्पहाला समजायला 

पादहजे त म्पही दलदहता एक आदण करता एक. म्पहणनू याची चौकशी झाली पादहजे मी अध्यिाुंना 

दवनुंती करेन की त म्पही आश्वासन द्या. आम्पही ठराव केलेला आह.े ठराव मुंजरू झालेला आह.े ज ेकाही 

होईल ते करायला लागणारच आह.े पण त म्पहीएक चौकशी सदमती नेमा आदण चौकशीमध्ये ते िोषी 

आढळले तर काहीच िॉब्लेम नाही आदण जर िोषी आढळले नाही तरी त म्पही बघा. आमची तीन 

वेळा चौकशी झाली होती मी सेके्रटरी असताना. असुं काही नाही की आमची चौकशी झाली नाही. 

त म्पही पिदसद्धअध्यि आहात त म्पही चौकशी सदमती नेमा,  त मच्या पद्धतीने नेमा, आमचुं काहीच 

म्पहणणुं नाही. परुंत  जो ठराव झाला त्याचा सन्वमान करा आदण प ढे चला.  

एक सभासि: त म्पहाला सदमती नेमावीच  लागणार आह.े  हगवणे साहबे  अशा 

पररदस्थतीमध्ये वेळ मारून नेण्याचा ियत्न करतात आदण आता पण एका कोपऱ्यात जाऊन ते  चचाि 

करत आहते. यासाठी त म्पहाला स्पेशल एजीएम घ्यावीच लागणार आह.े  

एक सभासि: अध्यि साहबे, िरवेळी दशब  मिनूच बोलतात. आम्पहाला सेके्रटरींकडूनच उत्तर 

पादहजे. त मच्याम ळे ह ेसवि उशीर होतोय त म्पहाला मीदटुंग चालवता येत नाही सेके्रटरी म्पहणनू.  

श्री राजेश कळके (सीडीएम): दशब  सराुंचा स्वभावच आह ेसभेला गोल गोल दफरवायचा.  
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एक सभासि: पिदसद्ध अध्यि बोलत असताना त म्पही दतकडे जाऊन चचाि करताय. ज्या 

गोष्टीची मादहती त म्पहाला नाही आह,े तर नाही आह.े पण ज ेआह े ते आह,े केलुं तर केलुं म्पहणा, 

नाहीतर नाही म्पहणा. उत्तर द्या आम्पहाला. ठराव पास करा.  मी थोड्याच दिवसाुंचा सभासि रादहलोय. 

पण सेके्रटरी, त म्पही या आिी सभासिाुंना रस्ता अडवनू िश्न दवचारलेले आहते म्पहणनू मी त म्पहाला 

िश्न दवचारलेला आह.े काय झालुं आमच्या ठरावाचुं?  याचे उत्तर द्यायचुं आह ेत म्पही.  त म्पही स्वतः 

उत्तर द्या, वेळोवेळी ि सऱ्या सुंचालकाुंना उभुं करू नका उत्तर द्यायला.  

श्री म क ुं ि वैराळकर (ए अँड एसीडी):साहबे, त म्पही साुंदगतल्यािमाणे ठराव घेतला, तो मुंजरू 

पण झाला. पण या सुंस्थेचे सदचव डायसवर सरळ सरळ ठराव नाही म्पहणतात. ठराव झालेला त्याुंना 

मान्वय नाही. अध्यि म्पहणनू  आम्पही त म्पहाला उत्तर दवचारत आहोत.  

मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे: यावर मी उत्तर ितेो. ज्या पद्धतीने टेंडर िोसेस झाली  

श्री मनोज वाडेकर (आर इ डी):  सेके्रटरी, त म्पहाला समजायला पादहजे होतुं की तीन टेंडर 

च कीचे आहते ते्हा त म्पहाला ते नामुंजरू करायला हवे होते.  नवीन टेंडररुंग करायला हवुं होतुं.  त म्पही 

जाणनू-बजनू केलुं आह.े त्याची चौकशी होऊ द्या. त म्पही चौकशी पासनू का पळत आहात ? 

श्री स नील खाकसे (आर आर एम डी):  सभासिाुंनी त म्पहाला साुंदगतलुं आह े सेके्रटरी, 

त्याम ळे कर नाही त्याला डर कशाला ? क ठल्याही भीतीला न घाबरता त म्पही चौकशीला सामोरे जा. 

आदण सभागहृाने श्री कळके साहबे आदण वाडेकर या िोघाुंची त्या कदमटीमध्ये दनय क्ती केली आह.े 

मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे:  टेंडररुंगची जी िोसेस झाली ती ्हलॅीड पद्धतीने केली. 

त्यामध्ये एक गोष्ट साुंगायची, त्यामध्ये मला क ठलाही कमीपणा वाटणार नाही,  ्हरेरदफकेशन 

करायला पादहजे होते  ते सुंचालक मुंडळाने  केले नाही.जो L1 आला त्यानुंतर त्याची इन्ववेस्टीगेशन 

केली नाही आदण सभासिाुंनी त्याचुं इन्ववेस्टीगेशन केलुं त्याुंचुं मला अदभनुंिन करायचुं आह.े 

भदवष्यामध्ये याप ढे ित्येक टेंडरची चौकशी केली जाईल.  

श्री मनोज वाडेकर (आर इ डी):  ते पैसे त म्पहाला भरायचेच आहते. पण या आिी त म्पही जे 

पण टेंडर केलेत त्याची पण चौकशी करायची आहे. अध्यि साहबे, त मच्या समोर बोलले  सेके्रटरी 

की, या टेंडरमध्ये त्याुंनी चकू केली आह.े 

श्री िकाश पाटील (एस आय आर डी):  अध्यि साहबे, आता सेके्रटरी साहबेाुंनी चकू मान्वय 

केली आह ेह ेतर नक्की.  यावर आता एक तास चचाि स रू आह.े आपली दसस्टीम आह ेजी टेंडर 

मागवनू ते ्हलॅीड  आह े का ते तपासनू L1 असेल त्याला आपण टेंडर ितेो. याुंनी कोणतीही 

शहदनशा न करता ते दिलुं. 30 ते 40 लाखाचा ्यवहार केला.  याुंनी ते िोन कोटेशन इन्हदॅलड 

असताना ह े केलुं. त्याुंची चौकशी केली असती, ररटेंडररुंग केलुं असतुं तर आणखी स्वस्त झालुं 

असतुं.  याुंना स्वस्त टेंडर नको आह ेत्याुंना कदमशन नसतुं भेटलुं.  मी स्पष्ट बोलतो कोणतीही  गोष्ट 

करण्यामागे त्या कदमटीचा हते ूअसतो.  ह ेटेंडर घ्यायच्या आिीच आम्पही सह्या करून पि दिलुं की 



44 
D:\YEAR 2024-2025\63 AGM Minutes\63 AGM Minutes.docx 

आम्पहाला डायरी नको.  पण सेके्रटरी काय म्पहणाले?  ह ेबोलनू त म्पही सभागहृाचा वेळ वाया घालव ू

नका. मागचा जो ठराव झाला पास झाला तो झालाच पादहजे. चकू त मची आह,े त्यामध्ये कदमटी 

बसणार. त्यामध्ये कळके आदण वाडेकर असतील आदण त्या कदमटीमिनू जो पण दनणिय दनघले 

त्याची जबाबिारी त मच्या सुंचालक मुंडळाची असेल.  

श्री मनोज वाडकर (आर इ डी):  ते िोन टेंडर फेक दनघाले. जर त म्पही त्या पिावर बसला 

आहात ते चेक करायची जबाबिारी त मची आह.े  त म्पही नाकारू शकत नाही.  

श्री म क ुं ि वैराळकर (ए अँड एसीडी): कळके साहबे , आता फोटो कशाला िाखवायचे? 

जे्हा चौकशी होईल ते्हा िाखव.ू  प रावे आहते, द्हदडओ आहते,जे काय असेल ते ते्हा 

करू.अध्यिाुंनी आपल्याला साुंदगतलुं आह.े  चौकशी झाल्यानुंतर बघ ूजे काय आह ेते. सभागहृाचा 

वेळ वाया जात आह.े त म्पही दनणिय घ्या. या सुंचालक मुंडळाने  गेल्यावषी पण िोन दिवस सभा 

चालवली होती. सर, दवषय भरपरू आहते बलॅन्वसशीटवर तर खपू बोलायचुं आह.े  आजचा दिवस ही 

सभा पणूि होणारच नाही.  हा दवषय सुंवेिनशीलआह.े कदमशन घेतलुं असुं आम्पही म्पहणतच नाही 

आह.े परुंत  सोसायटीचे झालेले न कसान ह ेित्येक सभासिाचे आह ेआदण त म्पही पण त्यामध्ये आहते. 

ह्यावरच त म्पही दनणिय घ्या.  सभा प न्वहा घ्यायची की नाही घ्यायची की एवढ्यावरच सुंपवायची ह े

त्याुंना दवचारा.  िन्वयवाि.  

श्री अदनल लाुंडगे (डीसीएसअँडईएम) :  अध्यि साहबे, मी असुं ऐकलुं की पाचश े

लोकाुंच्या सह्या आहते, की डायरी छापायची नाही म्पहणनू. तर ही  सोसायटी 500 सभासि 

चालवतात का? 19,500 सभासिाुंनी डायरी घेतली त्याचुं काय.  

मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे: 18,000 च्या वर सभासिाुंकडे डायरी पोचली आह.े  

पाटील साहबे,  त्या सभासिाुंच्यावर का िेशर आणत आहात?  

श्री मनोज वाडेकर (आर ई डी ): कारण ही डायरी लोकाुंच्या डोक्यावर थोपवताय त म्पही.  

सविजण बोल ूशकतात. त म्पही पण बोल ूशकता. अजनू भरपरू बोलायचुं आह.े सर, माझुं उत्तर अजनू 

दिलेलुं नाही आदण माझुं बोलणुं पणूि झालेलुं नाही. 

श्री अदनल लाुंडगे (डीसीएसईएम): अध्यि साहबे, माझा एकच िश्न आह ेजर घोटाळा झाला 

असेल तर त्याुंच्यावर आिेप घ्यायला पादहजे, पण सोसायटी 500 जणाुंनी चालत नाही. लोकाुंनी 

तीन तीन तास लाईन लावनू डायरी घेतली आह.े माझ्यामागे प ढे पाचशे लोक होते.  मग जर डायरी 

नको होती तर कशाला घेतली लोकाुंनी डायरी.  

श्री िवीण सावुंत : साहबे,  दवषय पदिकेमध्ये ज ेदवषय आहते ते तसेच रादहले आहते.   वेळ 

वाया जातोय. ज्या पद्धतीने मीदटुंग चाल ूआह ेत्या पद्धतीने चालली तर रािी बारा वाजले तरी मीदटुंग 

सुंपणार नाही.  त म्पही जो काय दनणिय घ्यायचा आह ेतो कठोरपणे दनणिय घ्या.  
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एक सभासि : इथ ेसवि ग्र प बाजी चाल ूआह.े  इथ ेसवि सोसायटीचे सभासि आहते सवाांना 

बोलायचा अदिकार आह.े  

पिदसद्ध अध्यि श्री दगरीश शेणई:  दसक्य ररटीच्या आिशेान सार हॉलची वेळ सुंपल्याम ळे 

मीदटुंग सुंपली आह.े त्याम ळे  मीदटुंग तहकूब होत आह.े  

चेअरमन श्री हमेुंत कोळी:  ह ेपहा त म्पही जर असुंच करणार असाल तर आम्पही सवि सुंचालक 

मुंडळ राजीनामा ितेो आत्ताच्या आत्ता आदण हचे होत असेल तर त म्पहाला आता दडद्हडुंट पण दमळू 

शकणार नाही.  

मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे:  सवि सभासिाुंना दवनुंती आह ेकी गणपतीच्या आिी सवि 

सभासिाुंना दड्हीडुंट द्यायचा आह.े त्याम ळे नफा तोटा आदण अुंिाजपिकाला मान्वयता द्या अशी 

दवनुंती करतो.  

श्री श्रीिरन (सीडीएम):  अध्यि साहबे, पदहलुं ह ेदडसाईड करायचुं आह ेकी आजची मीदटुंग 

तहकूब झाली आह े की नाही. अध्यि साहबेाुंनी साुंदगतलुं तसुं की मीदटुंग तहकूब झाली आदण 

कोणीही भाव क होऊन  फायिा नाही. चेअरमन त म्पही भावकू झालात. किी किी गोष्टी 

समजण्यासाठी टाईम घेतील पण असुं भाव क होऊन चालत नाही. एकिा त म्पही जबाबिारी घेतली 

आह ेतर त्यावर ठाम राहा. मी अध्यिाुंना दवनुंती करतो की डायरीदडस्रीब्यशूनचा दवषय ह ेपॉदलसी 

दडदसजन आहते.  पण टेंडर कॉस्टचा इश ूआला. त म्पही सवि डॉक्य मेंट त मच्या कस्टडीमध्ये घ्या.  

त्यावर चचाि करा आदण जो काही दनणिय होईल ते प ढच्या एजीएमला साुंगा आदण मी दवनुंती करतो 

की जर दसक्य ररटी परवानगी िते असेल तर मीदटुंग प ढे चाल ू ठेवा. आदण चेअरमन त म्पही अपसेट 

झाल्यावर जी िदतदक्रया दिली ती बरोबर नाही.  अध्यि साहबे,  त म्पही त मच्या अदिकाराने दनणिय 

घ्या एक तर मीदटुंग तहकूब करा नाहीतर प ढे चाल ूठेवा.  

पिदसद्ध अध्यि श्री दगरीश शेणई : मीदटुंग स रू ठेव,ू पण एक तासात मीदटुंग सुंपणार नाही 

म्पहणनू ही मीदटुंग तहकूब करणार आहोत. आदण त म्पही एक स जाव दिला आह े की एक कदमटी 

बनवायची पण आता पिदसद्ध उपाध्यि श्रीराम साहबे नाही आहते.  मी त्याुंच्याशी बोलनू ती कदमटी 

बसवायची आह े ते करू आदण यामध्ये जे काही होईल ते सवि सभासिाुंपयांत पोहोचेल. ह ेसवाांना 

मान्वय आह ेका?  त्याआिी दडद्हडन्वट आपण िऊे शकतो का ते बघनू घ्या.  मग आपण मीदटुंग 

तहकूब करू.  

श्री राजाप रे (डी आर एच आर):  बॅलन्वसशीट मध्ये एवढ्या च का आहते की प ढच्या 

मीदटुंगमध्ये पण बॅलन्वस शीट पास होणार नाही. मग त म्पही कोणत्या आिारावर दडद्हडन्वट िणेार? 

त म्पही बलॅन्वसशीटवर अभ्यास करा आदण नवीन बॅलन्वसशीट बनवनू आणा आदण चचाि करा. 

बॅलन्वसशीट प ढे पण पास होणार नाही एवढ्या च का आहते.  बॅलन्वसशीटवर एक गोष्ट ि सऱ्या गोष्टीवर 

दडपेंड आह.े आपल्याला जो इुंटरेस्ट दमळाला आह े तोच च कीचा आह.े मग प ढे पण सवि दफगर 
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बिलत जाणार. त म्पहाला करायचुं तर करा पण बॅलन्वसशीट पास नाही होणार. इुंटरेस्ट द्यायला माझी 

काही हरकत नाही पण दड्हीडुंट नाही ितेा यणेार.  

श्री अरुण कोळी (सीडीएम): अध्यि साहबे, सुंस्थेमध्ये अशीच पररदस्थती मागील 

एजीएममध्ये आली होती. तर सुंचालक मुंडळाने ्याज िणे्याचा दनणिय घेतला होता आदण त्याला 

ऑदडटरन े पण मुंजरू केले आह े म्पहणनू ्याज द्यायला काही हरकत नाही.परुंत  लाभाुंश जोपयांत 

एजीएम पास करत नाही, नफा दवभागणी जोपयांत मुंजरू होत नाही तोपयांत मुंज री दमळणार नाही. 

सदब्स्क्र्शन वरील इुंटरेस्ट द्यायला काहीच हरकत नाही.  

पिदसद्ध अध्यि श्री दगरीश शेणई:  राजापरेू म्पहणत होते की बॅलन्वसशीट प ढच्या मीदटुंगमध्ये 

पण पास होणार नाही.  माझुं असुं म्पहणणुं होतुं त मच्या सवाांचे जे काही म द्द ेआहते ते त म्पही लेखी 

स्वरूपात पाठवले तर त्याुंची उत्तर दमळतील. इथे खपू वेळ जातो. सवाांचे जे पण म द्द ेआहते ते त म्पही 

लेखी स्वरुपात द्यावेत. सुंचालक मुंडळाला पण मी साुंदगतलुं आह ेकी, या िश्नाुंची समपिक उत्तरे तयार 

ठेवावीत. मगाशी कोणीतरी दवचारलुं की या रकमेचा आकडा दकती?  मग यावर वळे गेला.  असुं 

्हायला नको. मग ह ेजे आरोप होतात ते बरोबर नाही.  मी स रुवातीला साुंदगतलुं की आपण एक 

िदतष्ठीत सुंस्थेचे कमिचारी आहोत म्पहणनू या सुंस्थेचे सभासि आहोत.  म्पहणनू आपली सवाांची जी 

वागणकू आह ेती त्याचिमाणे असावी आदण म्पहणनू माझी सवाांना दवनुंती आह ेकी त म्पही स द्धा या 

अजेंडावर जे िश्न आहते ते िश्न द्यावेत.  त म्पहाला उत्तर दमळण्याची सुंभावना वाढेल आदण आपला 

वेळ वाचेल.  

श्री राजाप रे (डी आर एच आर):  मी सुंस्थेला पि दिलुं.  त्यातील काही िश्नाुंची उत्तरुं मोघम  

दिली, काही िश्नाुंची उत्तरे दिलीच नाही, काही डॉक्य मेंट मला िाखवायची ती िाखवलीच नाहीत 

आदण दवशेष  म्पहणजे आम्पही िहा िहा लाख रुपये िऊेन ऑदडटर आदण इुंटरनल ऑदडटर घेतो, मग 

ह ेया बॅलन्वसशीटला मान्वयता िेतात. ह ेसुंचालक मुंडळाने बघायचुं की ह ेआम्पही त्याुंना िाखवायचुं. 

आम्पही  फी  िऊेन काम करून घेतो मग ह्या च का ्हायचुं काय कारण. जर अशा च का आम्पहीच 

िाखवल्या तर मग सुंचालक मुंडळ आदण ऑदडटर कशाला पादहजेत. सुंचालक मुंडळ लाखो रुपय े

मीदटुंग भत्ता आदण ऑदडटर फी िहा लाख तरी या च का बॅलन्वस शीटमध्ये कशा. बलॅन्वसशीट मध्ये 

असलेल्या च का पहायचुं काम ऑदडटरचे आह ेकी आमचे आह?े मग ती चकू मीच साुंगायची आदण 

मग मलाच म्पहणायचुं की राजाप रे त म्पही बसा म्पहणनू, त म्पहाला माझुं ऐकायचुं नसेल तर नका ऐकू.  

श्री िवीण सावुंत: अध्यि साहबे माझुं म्पहणणुं आह ेकी जे इुंटरनल ऑदडटर आदण स्टॅट्यटूरी 

ऑदडटर आहते त्याुंना वादषिक सविसािारण सभेला बोलावलुं पादहजे. म्पहणजे ज्या काही च का 

असतील त्या ते इथेच दक्लअर करतील.  

श्री राजाप रे (डी आर एच आर):  अध्यि साहबे, याचुं मी त्याुंना पि दिलुं होतुं की ऑदडटर 

याुंना एजीएमला बोलावनू घ्या. त्याुंनी साुंदगतलुं ऑदडटरला पि दिलुं आह े पण ते आले नाहीत. 

म्पहणनू प ढच्या दमटींगला त्याुंना बोलवा.  
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श्री सारुंग : अध्यि साहबे आता सेके्रटरी साहबेाुंनी साुंदगतलुं की ऑदडटरदमटींगला येत नाही 

माझुं एक सजेशन आह ेकी प ढच्या वषी आपण कोटेशन काढताना त्यामध्ये ही नोट टाका  की 

ऑदडटरने वादषिक सविसािारण सभेत आलेच पादहजे. तरच ते येतील. सर, सजेशन चाुंगला आह ेपण 

ह ेकेलुं जात नाही. इथ ेफक्त मान डोलावली जाते पण केलुं जात नाही. ही माझी शेवटची सभा आह.े 

जय दहुंि! जय महाराष्र!  

श्री िवीण सावुंत: साहबे, तहकूब सभा आता वदकां ग डे ला ठेवा.  

पिदसद्ध अध्यि श्री दगरीश शेणई: त्यासाठी मला श्रीराम साहबेाुंशी बोलावुं लागेल.  

श्री सदचन सोळसे (एचपीडी): अध्यि साहबे, मला फक्त एक दमदनटाचा वेळ द्या. मी 

क ठल्याही ग्र पच्या बाजनूे नाही. 63 वषे आमच्या सोसायटीला झाली. 63 वषािचे ऑदडट रीपोटि 

आहते. आरबीआयने साुंदगतले पैसे नाही आहते द्यायला.  त्याुंनी साुंदगतलुं की तीन वषि खपू सभासि 

ररटायर होणार आहते.  आप ले दडपॉदझट 521 करोड आहते आदण आपण 1000 करोड वापरतोय.  

यासाठी आपले ज ने सुंचालक आहते नवीन येणारे सभासि आहते त्याुंना पण दवचारा कारण को-

ऑपरेदट्ह मध्ये आरबीआयकडून काढून घेतात आपल्या सोसायटीमध्ये गेली 60 वषि कमाई 

सोसायटीमध्ये ठेवली आह े म्पहणनू आज लाखो रुपये दमळतात. सभासिाुंना त म्पही एक करोड पण 

दडपॉदझट वाढवत नाही आदण 100 करोड लोन वाटताय. ह ेजर येणारे पाच वषि चालत रादहलुं तर 

सोसायटी वाच ूशकणार नाही. यासाठी जेवढे पण मेंबर असतील त्याुंनी दवचार करा आदण लेखी 

स्वरूपात सजेशन द्या.  

पिदसद्ध अध्यि श्री दगरीश शेणई : मीदटुंग स्थदगत करण्यात आली आह.े यािमाणे 

ठराव : ठराव पास करण्र्ात आला की, गणपतीचा सण लिात घेऊन सभासि वगमणी वरील 

व्र्ाज 27 ऑगस्ट 2024 रोजी सभासिांना अिा करण्र्ात र्ावे व भागावरील लाभांश हा 

सवमसाधारण सभेच्र्ा र्ंजुरीने अिा करण्र्ात र्ावा असा ठराव सवामनुर्ते र्ंजूर करण्र्ात आला.   

सूचक  : श्री अरुण कोळी  (सीिीएर्) 

अनुर्ोिक  : श्री रार् परब  (रु्ईिी) 

ठराव बहुर्तानेर्ंजूर करण्र्ात आला.  

पुन्वहा ठराव पास करण्र्ात आला की, सभागृहाचा वेळ संपल्र्ार्ुळे आदण उवमररत 

दवषर्ांवर सदवस्तर चचाम न झाल्र्ार्ुळे सभा पुढील सात दिवसासाठी तहकूब करण्र्ात आली. 

सात दिवसात आस्थापनेकिून ज्र्ा प्रर्ाणे िीएई कॉन्वव्हेंशन सेंटर उपलब्ध होईल त्र्ा दिवशी 

र्ाच वेळेत कोरर् दशवार् सभेपूढील उवमररत कार्काज पूणम करण्र्ासाठी घेण्र्ात रे्ईल असा 

ठराव एकर्ताने आंसभेने र्ंजूर केला.  

सूचक  : श्री प्रकाश पाटील (एसआर्आरिी)  

अनुर्ोिक  : श्री र्ुकंुि वैराळकर  (ए अँि एसीिी)  

 ठराव बहुर्ताने र्ंजूर करण्र्ात आला.  
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राष्रगीत झाल्यानुंतर अध्यिाुंनी सभा तहकूब झाल्याचे जाहीर केले. 

 

दि.25 ऑगस्ट 2024 रोजी तहकूब केलेल्र्ा व  

दि.29 ऑगस्ट 2024 रोजी झालेल्र्ा  63 व्र्ा वादषमक सवमसाधारण सभेचे इदतवृत्त  

दि बीएआरसी एम्प्लॉईज को-ऑप. के्रडीट सोसायटी दल. म ुंबईच्या अदिमुंडळाची 63वी वादषिक 

सविसािारण सभा डी.ए.ई.कन्व्हने्वशन सेंटर, अण शक्तीनगर येथे रदववार दि.25 ऑगस्ट 2024 रोजी 

ि .2.00 वाजता आयोदजत करण्यात आली होती. परुंत  वेळे अभावी सिर सभा तहकूब करण्यात 

आली व ही तहकूब केलेली 63वी वादषिक सविसािारण सभा डी.ए.ई.कन्व्हने्वशन सेंटर, अण शक्तीनगर 

येथे ग रुवार दि.29.08.2024 रोजी सायुंकाळी 5.00 ते 8.00 वाजेपयांत उविररत कामकाजासाठी 

आयोदजत करण्यात आली. ही तहकूब झालेली सभा सुंस्थेच ेपिदसद्ध अध्यि श्री दगरीश शेणई याुंचे 

अध्यितेखाली पार पडली.  

सिर सभेची उविररत दवषयाुंची दवषयपदिका :- 

दवषय क्र. 2. 1 एप्रिल 2023 त े 31 मार्च 2024 या कालावधीर्ा वाप्रषचक अहवाल, 

शासकीय 

लेखापरीप्रित ताळेबंद व नफा-तोटा पत्रक स्वीकारुन त्यास मान्वयता िणेे.  

दवषय क्र. 3.    सन 2023-24 या आदथिक वषािच्या नफा प्रवभागणीस मान्यता दणेे.  

दवषय क्र. 4.    सन 2023-24 या आदथिक वषािकररता मुंजरू केलेल्या अुंिाजपिकापेिा 

जास्त झालेल्या खचािस मुंज री िणेे व  सन 2024-2025 या आदथिक 

वषािकररता सुंचालक मुंडळाने माुंडलेल्या अंदाजपत्रकास मंजरुी दणेे 

दवषय क्र. 5.    शासकीय लेखापरीिक यांच्या सन 2023-2024  या आप्रथचक वषाचच्या 

प्रहशोब तपासणी अहवालार्ी नोंद घेणे. 

दवषय क्र. 6.    सन 2024-2025 या आप्रथचक वषाचसाठी वैधाप्रनक लेखापरीिक याुंच्या 

नेमण कीस मान्वयता िणेे. 

दवषय क्र. 7.    सन 2022-2023 या आप्रथचक वषाचच्या लखेापरीिणातील िोषाुंचे वाचन 

करून त्यासंबंधीच्या दोष दरुुस्ती अहवालार्ी (compliance report)  नोंद 

घेणे. 
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दवषय क्र. 8.    संर्ालक मंडळाने सरु्प्रवलेल्या उपप्रवधी दरुुस्तीस (पररप्रशष्ट ‘अ’ िमाणे ) 

मंजरुी दणेे. 

दवषय क्र. 9.     सभासिाुंना वगिणी खात्यातील अुंशत: रक्कम काढणेसाठी स दविा 

िणेेबाबत दवचार करण.े 

दवषय क्र. 10.   दवक्रम कजि सुंरिण दनिी योजनेच्या िोरणातील दनयमात अुंतभूित 

करावयाच्या बिलाबाबत दनणिय घेणे.  

दवषय क्र.11.  अप्रधमंडळाच्या 63 व्या वाप्रषचक सवचसाधारण सभेस अनपुप्रस्थत असलेल्या 

सभासदांर्ी अनपुप्रस्थती िमाप्रपत करणे. 

दवषय क्र. 12.  माननीय अध्यि यांच्या परवानगीन े ऐनवेळी येणाऱ्या प्रवषयांबाबत प्रवर्ार 

करणे. 

मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे:  दवषय क्रमाुंक िोन वाचनू िाखवला.  

दवषर् क्र.2: 1 एप्रिल 2023 ते 31 मार्च 2024 या कालावधीर्ा वाप्रषचक अहवाल, शासकीय  

लेखापरीप्रित ताळेबंद व नफा-तोटा पत्रक स्वीकारुन त्यास र्ान्वर्ता िेणे.  

श्री राजाप रे  (डी आर एच आर): वादषिक अहवालात पान क्र.6 वर ज े दिुंट केल ेआह े ते मागच्या 

आदथिक वषािचे आह.े पण ते इथे च कून दिुंट केले आह.े 

मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे: च कीची ि रुस्ती करून घेऊ.  

श्री राजाप रे  (डी आर एच आर): ि सरी चकू म्पहणजे मागील अहवालापेिा या अहवालातील 

अिराचा फॉन्वट खपूच छोटा आह ेही नोंि करून प ढल्या वषी वादषिक अहवाल ्यवदस्थत  छापला 

जाईल याची काळजी घ्यावी. पान क्र.45 वर 'टीडीएस फ्रॉम मेंबसि' दतथे त म्पही  कोटी 83 लाख 86 

हजार 968  िाखवले आह ेआपण करुंट वषािचा आदण मागच्या वषािचा काय होता ते छापतो. त म्पही 

जर असेसमेंट इयर बोलता तर ते ठीक होतुं पण त म्पही फायनादन्वशअल इयर िमाणे बोलत आहात ही 

चकू आह.े माझे िश्न आहते ते -सॉल्व होतील अशी आशा आह.े  कॉसमॉस बँक बाुंद्रा याुंच्याकडून 

आपल्याला जो इुंटरेस्ट दमळाला तो बॅलन्वसशीटमध्ये िाखवला तो मॅच झालेला नाही. मी 

सोसायटीमध्ये जाऊन चेक केलुं. जर शक्य असेल तर त म्पही ऑदडटरकडून रेदक्टफाय करून घेऊ 

शकता. जो बॅलन्वसशीटला टीडीएस िाखवला तो पण च कीचा िाखवला आह.े जो टीडीएस कट 

केला तो पण जास्त कट केला आह.े पान क्र.45 आदण पान क्र.57 वर 4 कोटी 37 लाख 97 हजार 

837 यावर 10% कट करायला पादहजे पण यावर जो टीडीएस कट केला आह ेतो 1 लाख 18 हजार 
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926 हा स द्धा मॅच होत नाही. तो करेक्ट करून प ढच्या अहवालामध्ये याचुं ररफ्लेक्शन झालुं पादहजे. 

तो बँकेने जास्त कट केलेला आह.े 

मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे:  त म्पही सोसायटीत आला होता त्यावेळी आपण कॅल्क्य लेशन केलुं 

ते्हा आपण बँकेकडे टीडीएस सदटिदफकेट असुं साुंदगतलुं होतुं.   

श्री दवलास घोरपडे (एएफडी): आपल्या अहवाल वषाांमध्ये आपल्या सोसायटीच्या कमिचाऱ्याुंवर 

जास्त खचि झालेला आह.े  जोशी अहवालान सार आपली सोसायटी पणूिपणे सुंगणीकृत झालेली 

आह.े त्याम ळे फक्त 11 कमिचाऱ्याुंमध्ये सोसायटीचे काम झाले पादहजे,  असुं मी नाही, त म्पही 

म्पहणाला होतात. मग आपल्या सुंस्थेमध्ये बघायला गेलो तर हुंगामी कामगार भरपरू आहते पमिनुंट 

स्टाफ खपू आह.े हुंगामी कामगाराुंवर त म्पही 38 लाखाचा खचि केलेला आह ेत म्पही िोन वषाित यावर 

काहीतरी दनणिय घ्यायला पादहज े होता. त म्पही  म्पहणाला होतात त्यािमाणे "जो 'जी बी जोशी 

अहवाल' आह ेत्यािमाणे आम्पही करण्याचा ियत्न करू" त्यािमाणे त म्पही केला आह ेका?  त्यामध्ये 

38 लाखाचा भ िांड सोसायटीला झालेला आह.े त्यावर साुंगा.  

मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे: जी बी जोशी याुंचा जो अहवाल होता तो सन 2007-2008 चा 

होता. तो  क ठल्याही सुंचालक मुंडळाने तो स्वीकारला नाही. यानुंतर सन 2011 ला स्पशेल एजीएम 

झाली. त्यामध्ये 24 कमिचारी पि ेमुंजरू झाली. आता आपल्याकडे 20 कमिचारी आहते. सोबतच 

कमिचाऱ्याुंवरचा खचि तर मागच्या िोन वषाांमध्ये कमिचाऱ्याुंच्या पगारावर जवळजवळ 2 कोटी रुपय े

वाचवण्याचा ियत्न केला आह.े िोन वषाांपवूी 2 कोटी 19 लाख रुपये खचि होता. ित्येकाचा िर 

वषािला पगार 10% ने वाढतो. तर 2 कोटी 19 लाखावर 10% आदण आत्ताचा जर पकडला 2 कोटी 

68 लाख खचि ्हायला पादहजे होता. पण गेल्या वषी 2 कोटी 7 लाख आदण यावषी 2  कोटी 2 

लाख खचि झाला आह.े ह े बदघतलुं तर गेल्या वषीपेिा यावषी सोसायटीच्या कमिचाऱ्याुंवरील 1 

कोटी रुपये खचि वाचला आह.े आता माझ्याकडे जीआर दकुं वा सहकार खात्याचे पिक नाही. ती 

मादहती मी करून घेतो आदण मी इथे एक स्टेटमेंट करतो की 15 कोटीच्या टनि ओ्हरला एक 

कमिचारी असुं माझ्या ऐक्यामध्ये आलुं आह े त्या रेशोिमाणे आता आपल्याकडे 70 कमिचारी 

पादहजेत.  

श्री दवलास घोरपडे (एएफडी): त मचुं उत्तर समजलुं मला. म्पहणजे त म्पही खाली असताना जे स्टेटमेंट 

करत होतात ते च कीचे स्टेटमेंट करत होतात, एवढेच मेन्वशन करा. हचे उत्तर पादहज ेमला. फक्त चकू 

की बरोबर एवढुंच उत्तर द्या.  

मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे: त म्पही डोक्यावर बुंिकू ठेवनू 'हो' दकुं वा 'नाही' ह ेउत्तर  घेऊ शकत 

नाही. जे समपिक उत्तर आह ेते साुंगतो. इथे आल्यानुंतर आमच्या नॉलेजमध्ये बरीच भर पडली आदण 

अजनू पण भरप र भर पडायची आह.े  
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श्री दवलास घोरपडे (एएफडी): म्पहणज ेत म्पही सभासिाुंना जे ओरडून बोलत होतात त्याचुं त म्पहाला 

नॉलेज न्हतुं असा याचा अथि होतो.  

मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे: असुं नाही. जी बी जोशी या अहवालावर मी बोललेलो नाही.    

श्री दवलास घोरपडे (एएफडी):त म्पही आता खोटुं बोलत आहात. अध्यि साहबे, माझा म द्दा असा 

आह ेकी याुंनी साुंदगतलुं आह ेकी 'आम्पही सुंस्था कमी कमिचाऱ्याुंमध्ये चालव.ू सुंस्था सुंगणीकृत   

झालेली आह,े जो जी बी जोशी  अहवाल होता त्यािमाणे आम्पही काम करू'. त म्पही अजनू हुंगामी 

कामगार काढू शकत नाही. म्पहणजे मग त म्पही जे 12 कामगार भरती झाले त्याुंना काढण्याच्या 

दवषयापासनू खपू लाुंब आहात. 

मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे: सुंस्थेचे टनि ओ्हर 1000 कोटी पयांत गेले आह.े सुंस्थेमध्ये 

टीडीएसचे काम स रू झाले आह.े 2020 पासनू टीडीएसचा वकि  लोड वाढलेला आह.े 

आपण  आतापयांत टीडीएस क्वाटिरवाईज करत होतो तो आता यावषी सुंचालक मुंडळ आयकर 

कायद्यान सार मुंथली करण्याचुं काम स रू करेल. 

श्री मनोज वाडेकर (आरईडी) : हा अहवाल आपल्यापयांत पोहोचतो, सहकार खात्याला पण जातो. 

यामध्ये '्यवस्थापक श्री आर के मोरे' दलदहलुं आह,े जे सेवादनवतृ्त आहते. त्याुंना  ऍडहोक अस 

दलदहलुं पादहज ेहोतुं.  गेली िोन वषि सेवादनवतृ्त मॅनेजरवर ही सुंस्था चालते. याुंनी मॅनेजरची भरती 

आिी केली पादहजे होती. माझा िश्न असा आह ेकी या ऍडहोक मॅनेजरना पगार दकती ितेा? 

मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे: त्याुंचा जो बेदसक त्याुंच्या सेवादनवतृ्तीच्या वेळी रु.68,000/- 

होता  तोच ितेो. पवूीच्या सुंचालक मुंडळाने ठरदवल्यान सार  ितेो.   

श्री मनोज वाडेकर (आरईडी) : बीएआरसीचा जो दनयम आह ेकी हाफ बदेसक पगार दिला जातो. 

आपण ह े दनयमबाह्य करतोय. आपण त्याुंना हाफ बेदसक दिला पादहजे होता. पवूीच्या ज्या च का 

आहते त्या त म्पहाला पण करायच्या आहते का? त्याुंना हाफ बेदसकवर ठेवा आदण जानेवारीला 

आपली मॅनेजर पोस्टची जी जादहरात दनघाली त्यावर दकती वेळात अुंमलबजावणी होईल ते साुंगा.  

पिदसद्ध उपाध्यि श्री श्रीराम:  त म्पही दवचारले ते, 50% बदेसक  ह ेआपण ग्हमेंट सवांट असतात 

त्याुंना ितेो कारण त्याुंना पेन्वशन असते म्पहणनू. ते असुं कॅल्क्य लेशन असतुं की 50% बदेसक ्लस 

पेन्वशन. पण को-ऑपरेदट्ह चे काय दनयम आहते ते मादहती नाही. त्याुंना पेन्वशन दमळत नाही म्पहणनू 

सेंरल ग्हमेंट आदण को-ऑपरेदट्ह कम्पपॅररझन करणुं च कीचुं आह.े मी त्या 50% बेदसकच े

बॅकग्राऊुं ड साुंदगतले आह े याची  नोंि  घ्या. 

श्री दवलास घोरपडे (एएफडी): पान क्रमाुंक 56 वर दकरकोळ खचि गेल्या िोन वषािचा आदण या 

वषािचा यामध्ये वीस लाखाचा फरक िाखवतो. तसा यामध्ये 40 लाखाचा फरक आह.े कारण यामध्ये 
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फँ्रदकुं ग मशीन ररबन िहा लाखाचे आह े तो फरक समजला नाही. त मची चाळीस लाखाची वाढ 

झाली आह.े त म्पही उत्पन्वन वाढते म्पहणनू खचि वाढतोय असुं स्टेटमेंट िऊे नका. सभासि कजि काढतो 

आदण खपू कष्टाने ते कजि भरतो. त म्पही वाढीव खचि केलाय याबद्दल मला साुंगा की हा फुं ड एवढा का 

वाढतोय? 

मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे: यामध्ये गेल्या वषीच्या सविसािारण सभेमध्ये जे 200/- रुपयाच े 

क पन वाटले गेले होते ते आदण दवशेष सविसािारण सभेमध्ये जे क पन वाटले त्याचा खचि वाढलेला 

आह.े तसुंच पतसुंस्थेवर इन्वकम टॅक्सच्या केसेस आहते, त्याचाही खचि आह.े तो यावषी 15 ते 16 

लाख रुपयाुंनी वाढला आह.े  

श्री दवलास घोरपडे (एएफडी): त मच्याकडून हा खचि 4 लाखावरून 20 लाख झालेला आह.े म्पहणजे  

त मचुं या वषाांमध्ये 16 लाख रुपये िणेुं आह.े  

मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे: दकरकोळ खचािसाठी समजा एखाद्याची फी 10 लाख ठरली तर 

िहा लाख िणेुं बाकी असेल तर इकडे िहा लाख दिसनू येतात. लायदबदलटी सहा लाख दिसले 

म्पहणजे ते 16 लाख होत नाहीत. जी लायदबदलटी आह ेते आपण दिलेले नाही आदण इन्वकम  टॅक्सची 

अचानक पुंतसुंस्थेला  नोटीस आली. सन 2012-13, 2013-14, 2014-15 या वषािच्या इन्वकम 

टॅक्सच्या केसेस चाल ूआहते. आतापयांत इन्वकम टॅक्सच्या एटीआयटीमध्ये असलेल्या केसेस सीए 

बघतात पण आता या केसेस हाय कोटाित गेल्या आहते आदण पतसुंस्थेवर 15 कोटीची दडमाुंड आह.े 

म्पहणनू यावषी हा खचि आह.े आपण यावषी त्याचे 50% पमेेंट केलेले आह.े बाकी 50% 

लायदबदलटी रादहली तो डबल खचि नाही. गले्या वषी हायकोटािच्या केसेस न्हत्या. 

श्री दवलास घोरपडे (एएफडी): म्पहणजे त म्पही आल्या आल्या हायकोटािच्या केसेस आल्या. म्पहणज े

त म्पही सुंचालक म्पहणनू आल्यानुंतर भकूुं प का होतात?  

मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे:  या केसेस स्टेपवाईज जातात. आिी कदमशनर मग 

एटीआयटीमध्ये सुंस्थचे्या बाजनूे दनकाल लागलेला आह ेपण आता इन्वकम टॅक्स स्वतः हाय कोटाित 

गेले आह.े त्याम ळे  ह ेसुंचालक मुंडळ आलुं म्पहणनू भकूुं प झाला असुं नाही.  या केससे 2012-13 

तसेच 2013-14 च्या आहते.  

श्री मनोज वाडेकर (आरईडी) : सर मी फाईल चेक केल्या ते्हा तारीख 5 दडसेंबर 2023, ्हाऊचर 

नुंबर 222,  दबल नुंबर 3467 यामध्ये रु.36,000/- ड्रायफू्रटचे दबल आह ेते 36,000 च ेड्रायफू्रट का 

आणले गेले त्याची मादहती दमळावी.  

मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे: बाहरेच्या बऱ्याचश्या एजन्वसी असतात त्याुंच्याकडून पतसुंस्थेला 

महत्त्वाची मित होत असते त्यासाठी  ड्रायफू्रट आणले. 
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श्री मनोज वाडेकर (आरईडी) : बऱ्याचशा नका म्पहण.ू त्याुंची नाव घ्या. सवाांना समज ूि.े 

मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे: सवाांची नावे आपल्याकडे आहते. 250 ग्रॅम ड्रायफू्रटचे 72 बॉक्स 

होते ित्येकी रु.500/- िमाणे. ह ेआत्ताच नाही परुंपरेने चालत आले आह.े  

श्री मनोज वाडेकर (आरईडी) : त म्पही साुंगताय परुंपरेन े चालत आलुंय, तर ह े जे दबल आह,े ते 

बदघतलुं तर त्यावर फक्त तारीख आह ेक्रॉस लाईन मारली आह ेआदण रु.36,000.- असुं दलदहलुं 

आह.े असुं दबल त म्पही कसुं घेतलुं? त्यामध्ये दकती दकलो, दकती दकुं मत ह ेनमिू केललेुं नाही. असुं 

दबल त म्पही कसुं पास करू शकता? ऑदडट करताना त मच्या लिात नाही आलुं का?  

मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे: मी साुंगत आह ेकी 72 बॉक्स होते ित्येकी 250 ग्रमॅचे एकाची 

दकुं मत पाचशे रुपये. 

श्री मनोज वाडेकर (आरईडी) : ह े दबल कसुं मान्वय करायचुं आम्पही. आपण जर एखािी वस्त ूघेतो 

त्यात नमिू केलेलुं असतुं की दकती वस्त ू येतील, ित्येकाची दकुं मत काय असेल डायरेक्ट रु.िहा 

हजार असुं होत नाही. ह े दबल च कीचुं आह.े ते त म्पही पास करून घेतलुं. ते दबल त मच्या 

मादहतीिमाणे योग्य आह ेका? 

मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे: हो योग्य आह.े  

श्री मनोज वाडेकर (आरईडी) : कसे योग्य आह.े आपण एखािी वस्त ूघेतली तर त्या दबलामध्ये त्या 

वस्त ूदकती आहते ह ेदलदहलेलुं असतुं आदण मग ते पास होतुं. आता कोणाचुंही नाव नका साुंग.ू  

मानि सदचन श्री दशवाजी हगवणे: आपला दनवडण कीचा जो खचि होता 67 लाख रुपये मला उत्तर 

साुंग ूद्या.  

श्री मनोज वाडेकर (आरईडी) : त म्पही दवषयाुंतर करू नका. या दबलावर फक्त एक क्रॉस मारला आह े

आदण रु.36,000 /- असुं दलदहलुं आह ेआदण ते ह ेदबल मुंजरू करतात. ह ेत्याुंनी च कीचुं काम केलुं 

आह.े  

श्री िकाश पाटील (एसआयआरडी): थोडक्यात आदण स्पष्टपणे उत्तर द्या आदण त म्पही ह ेदकती दकलो 

आणले त्याचा काहीतरी आकडा असेल ना 10 दकलो असुं काहीतरी. अहो बॉक्स नाही, दकती 

दकलो काज ूआहते, बिाम आहते, काय आह ेते थोडक्यात साुंगा. 

श्री डी एस िोिे (सीडीएम) अध्यि साहबे, मला बोलायचुं आह.े सभागहृाचा िश्न योग्य आह.े त म्पही 

सेके्रटरी सुंदिप्त उत्तर द्या. आदण ि सरी गोष्ट, असे जे दबल असते त्याचे ताशेरे त मच्या ऑदडट 

ररपोटिमध्ये असतात. असुं जर असेल तर त्याुंना ते िाखवा आदण जर तसुं नसेल तर अध्यि 

साहबेाुंच्या परवानगीने त्यावर  कारवाई करा आदण प ढे जा. 
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मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे: 72 बॉक्स ित्येकी 250 ग्रॅमचे होते.  

श्री मनोज वाडेकर (आरईडी) : साहबे त्या दबलावर काहीच  दलदहलुं नाही. तेच मी त म्पहाला 

साुंगतोय.  फक्त रु.36,000/- एवढेच दलदहलुं आह.े तीन नुंबरची फाईल बघा आता पण त म्पहाला ते 

दिसेल.  

श्री श्रीिरन (सीडीएम): अध्यि साहबे, बॅलन्वसशीटचा दवषय स रू आह.े सभासिाुंनी एक सचूना 

दिली त म्पहाला की 36 हजार रुपयाचुं दबल आह ेते बरोबर राुंजेक्शन मध्ये आह ेका?  त्यावर योग्य 

दनिशे आहते का? ह ेमी अध्यि साहबेाुंना दवनुंती करतो की त्याुंनी दसके्रटरींना साुंगावे. 

श्री मनोज वाडेकर (आरईडी) : अध्यि साहबे, माझा िश्न हा होता जर अशा च कीच्या पद्धतीने काम 

होत असेल तर ित्येक वेळी आपण माफी िते राहायची का? च कीच्या कामासाठी याुंना रुपय े

2000/- िते नाही आपण. एका दमटींगला ह ेपणूि सुंचालक मुंडळ रु.30,000 भत्ता घेतात, तर ह ेअसे 

कसे करतात? मग त्याुंना कोणती दशिा नको का? ह ेक्रॉस मारलेलुं रु.36,000 /- चुं दबल च कीचुं 

काम आह.े रु. 36,000/-  त्याुंनी भरावेत.  

पिदसद्ध अध्यि श्री दगरीश शेणई: ह ेफायनान्वस ररलेटेड आह ेम्पहणनू खदजनिार दशब ूरॉय त म्पही याच े

थोडक्यात उत्तर द्या. 

खदजनिार श्री दशब  िशाि दसुंघा रॉय: वाडेकर त म्पही सोसायटीमध्ये या. त म्पहाला सवि तपशील िणे्यात 

येईल. ित्येकी रु.500/- चे आदण 250/- ग्रॅमचे 72 बॉक्स अशी त्याुंची पणूि दलस्ट आह.े 

पिदसद्ध अध्यि श्री दगरीश शेणई: दशब  रॉय, त म्पही एकिम दक्लअर उत्तर द्या. असुं दबल कसुं पास 

केलुं त म्पही. ते दबलाबद्दल बोलत आहते त म्पही पण त्यावरच बोला. ते बरोबर आह ेकी चकू आह.े  ज े

दबल त मच्याकडे आलुं ते त म्पही कसुं पास केलुं  ? 

खदजनिार श्री दशब  िशाि दसुंघा रॉय: मी त्या दबलावरच बोलत आह.े त्या दबलाच्या सुंिभाित आम्पही 

ऑदडटरला  पण क्लेररदफकेशन दिले आह.े तेच मी त म्पहाला ितेो पण त म्पही सोसायटीमध्ये या.  

श्री मनोज वाडेकर (आर.ई.डी.): अध्यि साहबे, आम्पही खपू वेळा सोसायटीमध्ये गेलो आहोत  

आम्पहाला क्लॅररदफकेशन नको. ह ेरु.36,000 पास करून घेतल ेह ेच कीचुं काम झालुं आह ेह ेमान्वय 

करा. ते दबल खोटुं अस ूशकतुं, त म्पही एका दमटींगचे 30,000/- घेऊन असे काम करत असाल तर 

याुंना दशिा होणे पण जरुरीच आह.े अध्यि साहबे, त म्पही  याुंच्याकडून 36 हजार रुपये वस ल 

करण्यात यावेत याुंना वचक राहणे जरुरी आह ेम्पहणजे ह ेप ढे चाुंगलुं काम करतील.  
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पिदसद्ध अध्यि श्री दगरीश शेणई: आपण मागच्या मीदटुंगमध्ये एक कदमटी स्थापन करणार ह े

बोललो आहोत. तीच कदमटी अशा ज्या काही गोष्टी असतील त्याबाबत चौकशी करेल. आम्पहाला 

थोडा वेळ द्या.  

श्री िकाश पाटील (एसआयआरडी): िन्वयवाि अध्यि साहबे. या डायरी िकरणावर त म्पही एक 

कदमटी स्थापन करून हा स द्धा दवषय  त्या कदमटीमध्ये सामील करणार त्याबद्दल आभारी आहे पण 

साहबे त्यासाठी काहीतरी टाईम दलदमट ठेवा. त्यामध्ये त्यावर कारवाई झाली पादहजे.  

श्री श्रीिरन (सीडीएम): पान क्र. 45 वर िोन हडे आहते. टीडीएस ड्यजू  फ्रॉम मेंबर  असेसमेंट  इयर 

2020-21, 2021-22, 2022-23 तर हा जो टीडीएस आह ेत्यावर त मच्याकडून काय कारवाई झाली 

ते साुंगा. त्याचबरोबर आपण मॉरेटोररयम आलाऊ केला  होता ते पण 1 कोटी 37  हजारच्या प ढे 

आह.े ते 89,000/- न े  खाली आले पण  ते पणूि सुंपायला अजनू दकती वेळ लागेल?  कोणतीही 

्यक्ती ररटायर होते ते्हा त्याचे मॉरेटोररयम आह ेकी नाही ह ेसोसायटी चेक करते का? 

मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे: ह ेजे टीडीएसचे आह ेते 2020-21, 2021-22, 2022-23 या 

दपरेडमिले होते. आता ते कमी झाले. जे ररटायडि सभासि आहते त्याुंना आम्पही नोटीस पाठवत 

आहोत. अशािकारे टीडीएस ररक्हरी चाल ूआह.े आम्पही आस्थापनाकडे दवनुंती केली आह ेकी 

ररटायर सभासिाुंचे लाई्ह ऍडे्रस आम्पहाला द्या. त्या ऍडे्रसवर आम्पही नोटीस स द्धा पाठवणार आहोत.  

श्री श्रीिरन (सीडीएम): जो टीडीएस येणे  बलॅन्वस आह ेतो सवि फक्त ररटायडि सभासिाुंचा आह ेका ? 

मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे: हो,  ररटायर सभासिाुंचा आह.े कोरोना काळात 

सभासिाुंना मॉरेटोररयम फॅदसदलटी दिली होती, ती रक्कम 2 ते 3 कोटी होती. आता ती 89 लाख 

आह.े ती कमी कमी होत चालली  आह.े सुंचालक मुंडळाने जे नवीन कजि िोरण आणलुं त्यान सार 

नवीन कजि घेणारा सभासि आह ेत्याचुं मॉरेटोररअम लॉ ुंग टमि लोन मिनू वसलू करून घेतलुं जात 

आह ेआदण खपू लवकरच ह ेमॉरेटोररअम सुंपनू जाईल.  

श्री श्रीिरन (सीडीएम): हा खपू दसरीयस दवषय आह े अशी क ठची केस आह े का की त्याचा 

मॉरेटोररअम आह ेआदण तो सभासि सेवादनवतृ्त झाला. त म्पही सभासिाुंचुं रीझाईन घेता ते्हा त्याुंचे 

मॉरेटोररअम तपासनू बघा. 

मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे:  हा दवषय जो आला त्याबद्दल मला सभागहृाला एक मादहती 

द्यायची आह ेकी पवूी सभासि सेवादनवतृ्त झाल्यानुंतर आस्थापनाकडून त्याच्या ग्रॅच्य इटीमिनू त्याचे 

उविररत कजािचे पैसे दमळायचे. परुंत  2023 नुंतर आस्थापनाकडून एक पररपिक आलुं दडसेंबर 2023 

मध्ये, त्यात त्याुंनी साुंदगतलुं की ग्रॅच्य इट मिनूसोसायटीचे पैसे दमळणार नाहीत. 
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श्री श्रीिरन (सीडीएम):तो वेगळा दवषय आह.े त मच्याकडे सभासिाुंचुं रेदजग्नेशन जे्हा येते ते्हा 

त म्पहाला समजायला पादहजे की त्याचे मॉरेटोररअम आह ेकी नाही.  

श्री राजाप रे  (डी आर एच आर): त म्पही मॉरेटोररयमचा उल्लेख केला. मगाशी मॅनेजमेंटच्या च कीच्या 

कारभाराम ळे सुंस्थलेा जवळपास 20 ते 80 लाखाचे न कसान झाले आह.े जे न कसान झाले त्यामध्ये 

काही वसलू झालुं, काही वसलू झालुं नाही. त्याुंनी टेंडर मागवनू काही गोष्टी खरेिी केल्या, त्या 

आता  चालत नाहीत. यादवषयी त म्पही त्या कदमटीकडे ऑदफदशअली काही पि दिलुं आह ेका, की 

त मच्या च कीम ळे सुंस्थेला एवढा भ िांड पडला आह.े जर केला असेल तर साुंगा आदण केला नसेल 

तर का केला नाही याचे उत्तर द्या. 

मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे: हो, केला आह.े गो कॅशलेस, टीडीएसचा दवषय याबाबत 

पि्यवहार केला आह.े  

श्री राजाप रे  (डी आर एच आर): पासब क दिुंदटुंग बद्दल पि्यवहार केला का? दकऑस्क पासब क 

दिुंदटुंग मशीनवर 500 लोकाुंनी पण पासब क दिुंट करून घेतलुं नसेल. कारण त्या मशीन्वस वदकां ग 

कुं दडशनमध्ये नाही. मागच्या कदमटीने लॉकडाऊन मध्ये सुंस्थेला ल टण्याचा भरपरू फायिा 

घेतला.  त्यावेळेस ऑनलाइन एजीएम होती. त्यात कोणाला बोल ू िते न्हते. कोणी जात न्हते 

कारण कोरोना होता याचा कदमटीने प रेपरू फायिा घेतला. म्पहणनू सुंस्थेला एवढुं न कसान झालुं आह.े 

सन 2020-21 ला मॉरेटोररअम 3 कोटी 20 लाख होतुं. फक्त एका वषाित 3 कोटी 20 लाख म्पहणजे 

10% न े32 लाख  न कसान झालुं? 32 लाख. असुं िरवेळी जर 10% कॅल्क्य लेशन केलुं तर सुंस्थेला 

दकती न कसान झालुं ते बघा. 28 लाखाच्या दिुंदटुंग मशीन अदिक टीडीएस मध्ये वीस लाख येणार 

नाही असे आदण सुंस्थनेे इन्वकम टॅक्सला जवळपास 40 लाख फाईन भरला आह.े त म्पही फक्त ओरली 

कॅल्क्य लेशन करा.  ही मॅनेदजुंग कदमटी मागच्या मॅनेदजुंग कदमटीला याबाबत को-ऑपरेदट्ह 

अॅक्टन सार सुंस्थेला झालेल्या न कसानीबद्दल बाुंिील आह े . यासाठी त म्पही काही लखेी स्वरुपात 

पि्यवहार केला आह ेका? 

मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे: मागच्या सुंचालक मुंडळाला चचेला बोलावनू त्याुंच्याशी चचाि 

करून मादहती घेतली आह.े 

खदजनिार श्री दशब  िशाि दसुंघा रॉय याुंनी  मागच्या सुंचालक मुंडळाने दिलेले क्लेररदफकेशन वाचनू 

िाखवले. 

मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे याुंनी माजी सदचव श्री  गावुंडे याुंनी दिललेा रर्लाय वाचनू 

िाखवला. रर्लायची तारीख आह े8  ज लै 2024 आम्पही पाठवलेले पि होते 21 जनू 2024 ला. 
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श्री राजाप रे (डीआरएचआर):  यात िोनच दवषय नमिू केले आहते. दतसरा दवषय आह ेकी आपले 

सेवादनवतृ्त झालेले सभासि त्याुंचा टीडीएस येणार नाही. तो येणे शक्य नाही. त म्पही ियत्न केले गेल्या 

िोन वषाित. पण 18 लाख तर नक्कीच येणार नाही. आदण 22 लाखाच्या दिुंदटुंग मशीन सन 2021 

ला आल्या. त्याचा साडेचार लाख असेट रादहलुं आह ेत्या चालवनू आउटप ट काही दनघाल नाही. या 

ज्या मशीन आणल्या त्यावर त्याुंना जबाबिार िरून त्याची करुंट लायदबदलटी दफक्स करा. सुंस्थेला 

झालेले ह ेन कसान आदण जर त म्पही ह ेसवि गमावणार असाल तर सभासिाुंना अिाि टक्के ्याज कमी 

करा. सुंस्थेचे 70 ते 80 लाखाचे न कसान झाले आह.े त म्पही त्या सुंचालक मुंडळावर काही ॲक्शन 

घेतली नाही मागे लॉकडाऊन होतुं त्याम ळे ह ेमीदटुंग पण घेऊ शकत न्हते. 

श्री स नील खाकसे (आरआरएमडी): अध्यि साहबे, मागच्या िोन वषािच्या आिीच्या एजीएममध्ये 

यादवषयावर खपू चचाि झाली. टीडीएस जो आह ेतो काही सभासिाुंवर थोपवला गेला आह.े इन्वकम 

टॅक्स कडून नोटीस आल्यानुंतर फक्त दनवडण कीला लिात ठेवनू, आता जर का टीडीएस सभासिाुंना 

लावला तर ते आपली कदमटी दनवडून िणेार नाही, यासाठी तो टीडीएस थाुंबवण्यात आला. नुंतर 

सभासिाुंकडून तो वसलू करण्यात आला. त्यात सेवादनवतृ्त सभासिाुंकडून ते वसलू झालुं नाही. 

अजनूही ते बाकी आह.े त्यासाठी पणूिपणे त्यावेळचे सुंचालक मुंडळ जबाबिार आह.े राजाप रे बरोबर 

बोलत आहते. नाहीतर सुंस्थेमध्ये हा पायुंडा बसेल की मी शेवटच्या वषी काहीही करून दनघनू जाईन 

आदण त्याला मी जबाबिार राहणार नाही. म्पहणनू याची पणूि जबाबिारी त्या सुंचालक मुंडळावर 

टाकून त्याुंच्याकडून वसलू करण्यात यावेत. िन्वयवाि. 

श्री राजाप रे  (डी आर एच आर): टीडीएस वर असलेला 34 लाखाचा िुंड आदण म द्दल 18 लाख ही 

सवि रक्कम त्यावेळच्या सुंचालक मुंडळाकडून वस ल झाली पादहज ेअसुं माझुं  स्पष्ट मत आह.ेकारण 

आम्पही कजि घेतो इुंरेस्ट भरतो आदण याुंनी मनमानी करायची आदण सुंस्थेचे फक्त न कसान 

करायचे.  त म्पहाला काही अडचण असेल तर हाऊसमध्ये ठराव पास करा. सुंचालक मुंडळाला जर 

भीती वाटते तर आजच्या सभेमध्ये ठराव पास करून घ्या. सभागहृ सवोच आह ेते  त म्पहाला दनणिय 

िईेल. सचूक अन मोिक ितेील तसा ठराव त म्पही पास करा.  

श्री वरळीकर (टीएमएस): वाडेकराुंनी त मच्याकडे िश्न आणले. िकाश पाटील याुंनी पण साुंदगतलुं 

की एक सदमती गठन करावी. त्या सदमतीला एक टाईम दलदमट द्यावे. कारण मागे पण कदमटी 

बनवायला साुंदगतलुं होतुं पण ते झालुं नाही. म्पहणनू एक टाईम दलदमट िणे्यात यावे. फक्त सुंचालक 

मुंडळावर ह ेयेत नाही. सुंचालक मुंडळाकडून रादहलले्या ि टी बरोबर करून घेणे साठी त मचीही त्यात 

जबाबिारी आह.े आम्पही सवि ठराव करू आदण ते पाररत पण होतील पण ह ेखरोखरच पैसे भरणार 

आहते का? की ह ेआमच्या डोक्यावरच येणार. आम्पही चचाि केली, आम्पही ठराव केला, िोन दिवस 

क पन खाल्ले आदण  दवसरून गेलो. त्याचा प ढचा आढावा काय करणार, कायिशेीर कारवाई काय 

करणार  जो कोणी असो मागचे सुंचालक अस ूद्या दकुं वा आजचे सुंचालक अस ूद्या, जर ते बरोबर 

वागले नाही तर ते कसे कायिशेीरररत्या वागतील ते त म्पही ठरवा. त म्पही प ढच्या दमटींगला येणार, 



58 
D:\YEAR 2024-2025\63 AGM Minutes\63 AGM Minutes.docx 

त म्पही आश्वासन िणेार, मी येऊन प न्वहा बोलणार आदण यावर असुंच पाणी पडणार. यावर त मच्याकडे 

उत्तर आह ेका? मला सेके्रटरी, सुंचालक कोणाकडूनही उत्तर नको. मला अध्यिाुंकडून उत्तर पादहज.े 

फक्त ठराव माुंडा पास करा ह ेअसुंच चालणार. पण किी होणार,? 

पिदसद्ध अध्यि श्री दगरीश शेणई:  त म्पही जो िश्न दवचारता की दकती टाइम फे्रम ठेवणार, किी 

करणार, काय दलगल ॲक्शन घेणार यावर असुं उत्तर आह ेकी, आम्पही िोघेही लीगल एक्सपटि नाही. 

ह े त म्पही समजनू घ्यायला पादहज.े आमची यावर चचाि होईल.  एक कदमटी नेम,ू त्या कदमटीचा 

कालाविी ठरव.ू पण आत्ता मी त म्पहाला काहीही साुंग ूशकत नाही. याचा आम्पही काहीही अभ्यास 

केलेला नाही. त म्पही म्पहणता िोन दिवसात यावर उत्तर द्या दनणिय द्या तर ह ेच कीचे आह.े आिी आम्पही 

चचाि करू आदण जी कदमटी असेल दतला एक लेटर िऊे. त्या लेटरमध्ये टाईम िऊे आदण 

त्याुंच्याकडून दनणिय घऊे. आत्ता या िणी मी काहीही करू शकत नाही.  

श्री वरळीकर (टीएमएस): ठीक आह.े यावेळी साुंग ूशकत नाही. मागच्या मीदटुंगमध्ये कदमटी स्थापन 

करू असे बोलल ेहोतात आजपयांत कदमटी नेमली नाही त म्पही योग्य शब्ि वापरला आम्पही लीगल 

एक्सपटि नाही.  

पिदसद्ध अध्यि श्री दगरीश शेणई:  यथेे कोणीही लीगल एक्सपटि नाही. इथे कोणी एलएलबी आह े

का? त्याला आम्पही लीगल एक्स्पटि म्पहणतो. ते्हा कदमटी स्थापन करू, त्याुंना टाईम दलदमट असेल 

आदण आम्पही सवाांना ते कळव.ू आता यावर जास्त चचाि नको.  

श्री वरळीकर (टीएमएस):  ि सरा िश्न आह.े त्यामध्ये त म्पही कायिशेीर कारवाई कशी करणार ह ेस द्धा 

त मच्याकडून आश्वासन पादहजे आह.े जर यामध्ये िोषी  आढळले असतील तर त्याुंच्यावर कायिशेीर 

कारवाई कशी केली जाईल त्याचाही आढावा घेण्यात येईल आदण त्यावर कायिशेीर कारवाई केली 

जाईल.  

पिदसद्ध उपाध्यि श्री श्रीराम:  त म्पही जे कदमटीबद्दल बोलत आहात मागच्या आठवड्यात वादषिक 

सविसािारण सभा झाली त्यावेळी डायरीचा दवषय आदण आजचा 36 हजार रुपय ेदबलाचा जो दवषय 

आह ेतो दवषय सामील करू आदण त्यासाठी एक कदमटी फॉमि होईल. पण मागच्या कदमटीने जे पण 

लॉस केलुं  हा जो दवषय आह ेत्याबद्दल आम्पहाला काहीच मादहती नाही आदण त्यावर काहीच चचाि 

स द्धा झाली नाही. मागच्या िोन वषािच्या आिी त्या कदमटीन ेकाय केले ते आमच्या अदिकारात येत 

नाही. या दवषयाबाबत सोसायटीचे सभासि जर लीगल मध्ये जाऊ इदच्छता तर ते जाऊ शकतात. 

आम्पहाला काही अडचण नाही.    

श्री राजेश कळके (सीडीएम): सर, त्या लीगल गोष्टीसाठी सभासि स्वतःचा पैसा खचि का करणार? त े

सोसायटीने केलुं आह ेमग सभासि खचि का करणार? सुंचालक मुंडळ चकू करणार आदण सभासि 

खचि करणार ह ेकसुं शक्य आह?े 
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पिदसद्ध उपाध्यि श्री श्रीराम एस: मग त म्पहाला नॉलेज असेल तर इथे या आदण आम्पहाला साुंगा.  

श्री िकाश पाटील (एसआयआरडी): अध्यि साहबे, मागील नोकर भरतीच्याबाबतीत  पण सुंचालक 

मुंडळाला पणूि अदिकार दिला होता. याुंच्या जाहीरनाम्पयामध्ये स द्धा ते होतुं. सभागहृ ह ेस िीम आह ेते 

त म्पहाला साुंगत आह ेकी,  त म्पही याची सवि मादहती द्या, चौकशी करा कारण सवि िस्तऐवज सुंस्थेमध्ये 

आहते. ह ेसवि सुंस्थेत आहते.कोणी कोणी काय केलुं ते आमच्याकडे नाही म्पहणनू आम्पही ह ेसाुंगतो 

की ज्याुंनी ह ेकाम केलुं त्याुंना क ठेतरी दशिा झाली पादहजे. ह ेसवि अदिकार या सुंचालक मुंडळाला 

दिले. म्पहणनू सर, एक कदमटीने नेमा आदण या कामाच्या म ळापयांत जा आदण शोिनू काढा.  

श्री राजेश कळके (सीडीएम): अध्यि साहबे, ते सवि कागिपि त मच्या कस्टडीमध्ये घ्या कारण 

त्यामध्ये फेरफार करू शकतात. 

श्री स नील खाकसे (आरआरएमडी): अध्यि साहबे,  दशब नी वाचलेला ररपोटि सवाांनी ऐकला 

असेल. त्यात महत्त्वाचे म द्द ेआहते एक टीडीएस- जो ररटायडि सभासिाुंकडून ररक्हर होत नाही. 

ि सरा म द्दा नोकर भरती- यासुंिभाित त्याुंनी काही मेन्वशन केललेे नाही. मॅनेजर भरतीचा म द्दा- याबाबत 

पण काही  नाही. दतसरा म द्दा- गो कॅशलेस यामध्ये सुंस्थेचे िीड कोटी अडकलेले आहते. असे तीन 

म द्द े पणूिपणे दनरसन ्हावे म्पहणनू एक कदमटी स्थापन करावी आदण त्यातनू खरच काही आउटप ट 

आले तर मग लोकाुंकडे ऑ्शन असेल कारण सवि कागिपि सुंस्थेमध्ये आहते आदण आता जी 

कदमटी बहुमताने दनवडून आली आह ेत्याुंनी स्वतःच्या अजेंडावर ह ेमाुंडलुं होतुं की आम्पही या नोकर 

भरतीबद्दल श्वेतपदिका काढू आदण जो काही घोटाळा झालाय तो उजेडामध्ये आण.ू पण याुंनी असुं 

काहीच केललेुं नाही.  म्पहणनू कदमटीचे गठन ्हावे.  

श्री िशाुंत वरळीकर (टीएमएस): अध्यि साहबे, त म्पही एक नाही िोन कदमटी बनवा. सदमतीचा 

ररपोटि येईल त्यामध्ये कोणीतरी िोषी सापडेल. अध्यि साहबे त म्पही, सुंचालक मुंडळ आदण आमच्या 

मिला ि वा आहात. मीदटुंग बरोबर चालावी, सुंचालक मुंडळावर वचक असावा, जर का यामध्ये 

िोषी सापडले तर त मच्याकडून आश्वासन आलुं पादहजे की त्याुंच्यावर कायिशेीर कारवाईसाठी योग्य 

ते ियत्न केले जातील.  

पिदसद्ध उपाध्यि श्री श्रीराम एस.: सेके्रटरी साहबे, जे कदमटीने उत्तर दिलुं ते त्याुंना साुंगा.  

मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे: कदमटी स्थापन करण्याचा ियत्न झाला परुंत  त्यात अपयश आले. 

आता अध्यि आदण उपाध्यि साहबे आहते त्याुंच्या माध्यमातनू कदमटी स्थापन करू.  

श्री िशाुंत वरळीकर (टीएमएस): साहबे, मी टाईमफे्रमबद्दल बोललो. मला मागचुं काही काढायचुं 

नाही. माझ्या दमिाुंनी सवि साुंदगतले आह.े मला फक्त त मच्याकडून एवढेच आश्वासन पादहजे की त्या 

चौकशीमध्ये जर कोणी िोष आढळलुं तर त्यावर काय कायिशेीर कारवाई केली जाईल.  
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पिदसद्ध उपाध्यि श्री श्रीराम एस.: आमच्याकडे अशा िश्नाुंना उत्तर नाही. पदहल्याुंिा कदमटी बस ूि,े 

त्याुंचा ररपोटि येऊ ि,े मग पाहू. 

श्री सारुंग (एएफडी):   अध्यि साहबे, माझे असे दनवेिन आह ेकी एक कदमटी बसव ूजी कदमटी 

याुंची चौकशी करेल आदण जर चौकशीमध्ये िोष आढळले तर रदजस्रारकडे जाऊ. कारण आत्ताच्या 

कदमटीला ते अदिकार आहते. मागे जे काही झालुं ते त्याुंना साुंगा. कारण आपली फायनादन्वशअल 

इदन्वस्टट्यटू आह.े याचा दहशोब सवाांना समजला पादहजे आदण यामध्ये काही तफावत असेल तर ते 

कदमटीने शोिनू काढावे आदण ते सवाांसमोर आणावे. त्यावर दलगल ॲक्शन घेण्याचे सवि अदिकार 

सुंचालक मुंडळाकडे आहते. हाऊस त्याला मान्वयता िईेल. सदमती जो काही ररपोटि िईेल त्या 

ररपोटिमध्ये जे काही असेल पॉदझदट्ह, दनगेदट्ह त्यावर कायिवाही करण्याचा अदिकार सुंचालक 

मुंडळाकडे असेल.  

पिदसद्ध अध्यि श्री दगरीश शेणई: आपला दवषय बॅलन्वसशीटचा आह.े ते सोडून ि सऱ्या दवषयावर 

चचाि होणार नाही.  

श्री िशाुंत वरळीकर (टीएमएस): ठीक आह.े बॅलन्वस शीटवर बोलायचुं. या बॅलन्वस शीटवर कदमटी 

नेमण्याबाबत त म्पही बोललात आदण हाऊसने पण त म्पहाला मान्वयता दिली. त म्पही पण मान्वय केलेत की 

कायिशेीर कारवाई ्हावी ह ेसुंचालक मुंडळ जबाबिार असेल त्याुंना पण अदिकार दिले आहते.  

पिदसद्ध अध्यि श्री दगरीश शेणई:  त म्पही ह े ‘मी बोललो’ असुं बोल ू नका. मागच्या एजीएममध्ये 

कदमटी बनवण्याचुं ठरले आह.े  प न्वहा त्या दवषयावर चचाि नको.  त मचा िश्न बॅलन्वसशीट वरआह े

का ?  

श्री िशाुंत वरळीकर (टीएमएस): जर बॅलन्वसशीट वर काही फाइुंदडुंग आली तर त्यावर त म्पही स्पेशल 

एजीएम ठेवावी. कदमटी नेमण्यावर त मचा ि जाभाव का आह?े  

पिदसद्ध अध्यि श्री दगरीश शेणई:  बलॅन्वसशीटवर काही िश्न आह ेका त मचा? 

मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे: वरळीकर साहबे, बलॅन्वसशीटवर आपण चचाि करत असताना 

आपण त्यावरच बोल ूआदण इतर दवषयाुंमध्ये बाकीच्या दवषयावर बोल.ू बलॅन्वसशीट पास करून 

घ्या. कारण यानुंतर अजेंडावर ‘दवक्रम कजि सुंरिण योजना’, ‘पशीअल दवड्रावल’ ह ेस द्धा दवषय 

आहते.त म्पही म्पहणता त्यािमाणे आपण कदमटी नेम ूपण ह ेदवषय होऊ द्या. 

श्री िवीण सावुंत (सीडीएम): अध्यि साहबे, मागच्या दमदटुंगमध्ये अजेंडा पणूि होऊ शकला नाही 

म्पहणनू आजची ही तहकूब मीदटुंग आह.े  तहक ब  मीदटुंग प न्वहा तहकूब होते का? म्पहणनू या 

मीदटुंगमध्ये सवि दवषय पास करायचे आहते. ज्या दवषयाुंमध्ये जास्त चचाि होते दतथे त म्पही हस्तिेप 

करा आदण तो दवषय इतर दवषयाुंमध्ये कन्व्हटि करा म्पहणजे आपला अजेंडा पणूि होईल.  
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श्री राजाप रे (डीआरएचआर):  अध्यि साहबे, त म्पही सभागहृाला आश्वस्त करा की मगाशी 

बोलल्यािमाणे हा जो पैसा दशल्लक रादहला आहे म्पहणनू न कसान सभासिाुंना आह े त्यावर त म्पही 

कदमटी नेमनू कायिशेीर कारवाई करणार का? त म्पही स्वतः कदमटी नेमणार की सभागहृातून नेमणार?  

मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे: हा म द्दा बॅलन्वसशीटचा नाही. बलॅन्वसशीटमध्ये ज्या दफगर 

आहते,  जे न कसान झालुं ते इतर दवषयाुंमध्ये घेऊन त्यावर एक कदमटी नेम.ू  कारण बॅलन्वसशीट पास 

करायची आह.े 

श्री राजापरेू (डी आर एच आर): मी फक्त आश्वासन मागतो की ज े न कसान झाले ते कसुं भरून 

काढणार त म्पही.  

श्री श्रीिरन (सीडीएम): अध्यि साहबे, ह े फक्त बॅलन्वस शीट नाही यामध्ये वदकां ग रीपोटि  आदण 

बॅलन्वसशीट या िोन्वही गोष्टी आहते. आपला अहवाल आदण बॅलन्वसशीट या िोन्वही दवषयावर चचाि 

झाली तर काहीच दवषय नाही म्पहणनू त म्पही िोन्वही गोष्टी बघा.  

श्री िकाश पाटील (एसआयआरडी): अध्यि महोिय, पान नुंबर 42 दबदल्डुंग फुं ड 9 कोटी हा 

कशामध्ये आह?े  

मानि सदचव दशवाजी हगवणे: तो दलदक्वदडटीमध्ये आह.े  

श्री िकाश पाटील (एसआयआरडी): तो तसाच राहणार ना? 

मानि सदचव दशवाजी हगवणे: तो तसाच राहणार पण त्यावर इन्वस्रक्शन्वस आले आहते. एमडीसीसी  

बँकेने आदण ऑदडटरने पण साुंदगतले आह ेकी या अशा िोद्हजन आहते त्याची ग ुंतवणकू झाली 

पादहजे.  

श्री िकाश पाटील (एसआयआरडी): ठीक आह.े मागच्या सुंचालक मुंडळाने थुंड हवेच्या दठकाणी 

जागा घेण्याचे ठरवलुं तसुं त मच्या डोक्यात काही नाही ना.  

मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे: पाटील साहबे, त्या नऊ कोटीच्या फुं डाला हात लावायची दहमुंत 

आह ेका या सुंचालक मुंडळामध्ये? ह ेहोणारच नाही. 

श्री िवीण सावुंत (सीडीएम): अध्यि साहबे, हा फुं ड िरवेळी बलॅन्वस शीटला दिसतो जर हा ररदन्ह 

कसा करता येईल यावर सुंचालक मुंडळाने काही िोद्हजन केली आह ेका.  

श्री स नील खाकसे (आरआरएमडी): हा फुं ड खपू आिी बनवला आह.े जर सुंस्थेला स्वतःचुं ऑदफस 

बनवायची वेळ आली तर त्यासाठी हा दनिी तयार झाला होता. पण आता सुंस्थेचे ऑदफस 

बीएआरसीमध्येआह ेआदण त्याम ळे तशी क ठलीही गरज नाही. 
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श्री िशाुंत वरळीकर (टीएमएस): सेके्रटरी, ही ग ुंतवणकू करताना ही दवनुंती आह ेकी ती राष्रीयकृत 

बँकेत ्हावी.  

मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे: आपली सहकारी सुंस्था आह ेती सहकारी िेिात आदण शेड्यलू 

बँक मध्ये ग ुंतवणकू करू शकते. राष्रीयकृत बँकेत जर ग ुंतवणकू केली तर त्याचा टीडीएस डायरेक्ट 

इन्वकम टॅक्स मध्ये िरला जातो. त्याम ळे आपली इन्व्हसे्टमेंट सहकारी बकेँत करायची असते. हा फुं ड 

य टीलाइज ्हायचुं कारण झालुं पादहजे, आता हा फुं ड जर आपल्याला वदकां ग मध्ये आणायचा 

असेल तर मागील िोन वषाित त्यावर 30% टीडीएस इन्वकम टॅक्सला  िाखवावा लागेल. म्पहणनू 

त्यावर शहादनशा करू. मी सीए बरोबर बोलतो. आपण जर िोद्हजनमिनू ह ेकाढले तर ते कस े

करता येईल. 

पिदसद्ध अध्यि श्री दगरीश शेणई:  सवाांनी ऐका. ही तहकूब झालेली सभा आह.े माझ्या 

मादहतीिमाणे एकिा तहकूब झालेली सभा प न्वहा तहकूब होत नाही. त म्पहाला सवि मादहत आह.े एक 

तास झाला अजनूही आपण मागच्याच दवषयावर आहोत.  या दवषयावर मी आता फक्त िोन-तीन 

िश्न घेईन आदण हा दवषय बुंि करेन.  

श्री िशाुंत वरळीकर (टीएमएस): सेके्रटरींनी साुंदगतलुं की नॅशन्वलाईज बँकेमध्ये होत नाही तर माझी 

दवनुंती आह ेकी को-ऑपरेदट्ह बॅ ुंकेत लवकरात लवकर फुं ड इन्व्हसे्ट करा. आमचे न कसान होणार 

नाही. 

मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे : त्याची ग ुंतवणकू आपण सहकारी बँकेत करण्याचा ियत्न करू.  

श्री डी एस िोिे (सीडीएम): अध्यि साहबे, माझा एक िश्न आह.े आपल्याला अहवाल वषाित 13 

कोटी नफा झालेला आह.े त्याची वगिवारी पण केललेी आह.े आपल्याला नफा-तोटा जो होतो तो 

आपला स्वदनिी ठेवीिार आदण कजििार याुंच्यावर अवलुंबनू आह.े यातला महत्त्वाचा घटक कजििार 

आह.े आम्पही कजि घेण्यासाठी जे्हा त मच्याकडे जातो ते्हा त्या फॉमिची दकुं मत आह े113 रुपय.े तर 

ते पैसे त म्पही सभासिाुंकडून न घेता त म्पही ते फॉमि फ्री करावेत. कारण ऑलरेडी त म्पहाला नफा जास्त 

होत आह.े ही आमची सभासिाुंची दवनुंती आह.े 

मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे: िोिे साहबे, आपण फॉमिचे  113 रुपय ेनाही तर 100 रुपये घेत 

आहोत आदण ते पण फक्त फँ्रदकुं गचे. 

श्री राजाप रे  (डी आर एच आर): अध्यि साहबे, ह े बोलतात की फॅ्र ुंदकुं गचे पैसे घेतो पण इनकम 

साईडला ते कोणत्या हडे खाली िाखवता ते साुंगा. मागच्या वषी दकती फॉमि गेले ते पैसे िाखवावे. 

ित्येक फॉमिचे शुंभर रुपये येतात तर ते क ठल्या हडे खाली इनकम िाखवता?  
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खदजनिार श्री दशब  िशाि दसुंघा रॉय: शेडूल नुंबर 11 पान नुंबर 55 वर 2 लाख 43 हजार 598 ह े

फॅ्र ुंदकुं गचे  िाखवले आहते. 

श्री राजाप रे  (डी आर एच आर):  त म्पही नीट उत्तर द्या. त म्पही फ्रें दकुं गला स्टॅदम्पपुंगचा चाजि केला तो 

साुंग ू नका. त म्पही फॉमि  दवकून जे पैसे घेतले ते इन्वकम साईडमध्ये क ठे िाखवले असुं मी दवचारत 

आह.े मला वाटायचुं की फॉमि फ्री आहते. पण त्याुंनीच साुंदगतलुं की आम्पही फॉमिच्या फॅ्र ुंदकुं गचे शुंभर 

रुपये घेतो. जर त म्पही शुंभर रुपये घेता तर ते इन्वकम होत आह ेत्याम ळे ते इन्वकम हडेमध्ये आलुं पादहजे. 

खदजनिार श्री दशब  िशाि दसुंघा रॉय: ह ेइन्वकम साईडला येत नाही. पान क्रमाुंक 55 शडूेल नुंबर 11 

मध्ये ते  आह.े  

श्री राजाप रे  (डी आर एच आर):  त म्पही इनकम ऍड करू शकत नाही त म्पहाला त्याचे िोन हडे बनवावे 

लागतील िोन लेजर बनवावे लागतील.  

मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे: सभागहृाच्या भावना लिात घेऊन फॉमिची फँ्रदकुं गची फी आह े

त्यावर आपण एक सकारात्मक दवचार करू.  

श्री महेंद्र मोरे (पदूणिमा लॅब): अध्यि साहबे, माझा िश्न आह.े 43 लाख 15 हजार 314 हा अनपडे 

दड्हीडुंट आह.े त्याचा आपण काय वापर करणार?  

मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे: सहकार खात्याच्या दनिशेान सार जो अनपेड दड्हीडुंट आह ेतो 

तीन वषि सोसायटीकडे राहतो आदण मग तो गुंगाजळीमध्ये जातो. वषािला  सरासरी िहा ते पुंिरा 

लाख अनफेड दडद्हडुंट राहतो. आता याचा ओघ पाहता सुंचालक मुंडळाने दनणिय घेतलेला आह े

की त्या सभासिाुंपयांत पोचनू त्याुंना ते पैसे िणे्याचा ियत्न करणार  आह.े  

श्री महेंद्र मोरे (पदूणिमा लॅब): सॉफ्टवेअरसाठी िरवषी 10 लाख लागतात यावषी 9 लाख 99 हजार 

654 आह ेिहा लाख रुपये त म्पही प ढच्या वषी वाढवनू वीस लाख करत आहात म्पहणजे िहा लाख 

िरवषी वाढत जाणार का आदण त्या मध्ये कॉम्प्य टर मेंटेनन्वससाठी पाच लाख वेगळा खचि आह.े 

मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे: आत्ताचे पीओसीटचे चाजसे आहते ते आपले सबस्क्री्शन 

चाजेस आदण डेदडकेटेड स्हिरचे चाजेस असे िोन िकारचे चाजेस आहते. यावषी नवीन पद्धतीचे 

कजििोरण आले. त्यासाठी 50% ते 60% बिल सॉफ्टवेअरमध्ये करण्यात आले.  

खदजनिार श्री दशब  िशाि दसुंघा रॉय: आत्ता आम्पही ज े लोन स्रक्चर चेंज केलुं आह े त्यामध्ये 

सॉफ्टवेअरचे मेंटेनन्वस चाजेस वेगळे आहते. नवीन कस्टमायजशेन म्पहणजे सॉफ्टवेअरमध्ये बिल 

करायचा आह.े आता जे नवीन कजािसाठी चेंज केललेुं आह ेते प ढच्या वषी करण्याची गरज नाही. 

काही काही चेंजेस अजनूही आपल्याला करायचे आहते. आत्ता आम्पही ऑटोररन्वयअूल स रू केल े
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आह ेपण त्याचे  सॉफ्टवेअरमध्ये कस्टमाइझेशन झालेले नाही. ते डेली बदेसस वर मॅन्वय अली काम 

होत आह.े जो कमिचारी दतथे बसला आह े तो ते काम करत आह.े सॉफ्टवेअर कस्टमायजेशनचा  

वेगळा खचि येणार आह.े  त्याची रक्कम मोठी आह ेम्पहणनू ही िोद्हजन केली आह.े 

श्री महेंद्र मोरे (पदूणिमा लॅब):  त मचा िरवषी तीन लाख रुपय े मोटर एक्सपेनसेस,  इन्वश रन्वस आदण 

फ्य एलसाठी खचि होत आह.े त मचा फ्य एल खचि एवढा आह े तर त म्पही गाडी फक्त बीआरसीच्या 

आतच  वापरता की बाहरे पण वापरता? आदण त्याचे दडदिदसएशन पकडून 4 लाख 18 हजार आह,े 

त्यावर िर वषी खचि होतो तसेच िोन लाख ड्राय्हरची सॅलरी आह.े गाडीची कॉस्ट वीस लाख, तसेच 

त म्पही सीए स द्धा प ण्याचा दनवडला आह.े सवि डॉक्य मेंट ऑनलाइन होत नाही काही ऑफलाइन स द्धा 

असतात. त मचे को-ऑपरेदट्ह कदमशनर स द्धा प ण्याला असतात. मग त्या कामासाठी त म्पही सुंस्थेची 

गाडी वापरता का?  

मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे: गाडीचा वापर फक्त सुंस्थेच्या कामासाठी होतो. ि सरी गोष्ट सेके्रटरी 

म्पहणनू सहकार आय क्त प णे याुंच्याकडे जावे लागते ते्हा मी माझी स्वतःची गाडी वापरतो. सुंस्थेची 

गाडी वापरत नाही. डेदिदसएशन येणारच आहे.  गाडीचा मेंटेनन्वससाठी आदण दडझेल. सुंस्थेची गाडी 

दडझेलवर आह.े सुंस्थेची गाडी रोज चालत असते. सभासिाुंच्या कजािची मागणी त्वररत पणूि 

करण्यासाठी दिवसातनू चार चार वेळा आपण आरटीजीएस/ एनईएफटी करण्यासाठी म ुंबई बँकेत 

जातो. 

एक सभासि: सेके्रटरी साहबे, त म्पही म्पहणता चार चार वेळेस जावुं लागतुं तर त मची माणसुं एकाच 

वेळी का जात नाही. मुंिादकनी ऑदफस मिनू त मचा माणसू एक फॉमि एकावेळी घऊेन जातो. एक 

तास बसनू 10 फॉमि  घेऊन जाऊ शकत नाही का? 

मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे: ह ेसवि सभासिाुंच्या सेवेसाठीच आह.े ित्येक सभासि येतो आदण 

मला िहा वाजेपयांत, बारा वाजेपयांत पैसे दमळाले पादहज े असे साुंगतो बँक सकाळी साडेअकरा 

वाजता उघडते. 

पिदसद्ध अध्यि श्री दगरीश शेणई: आपण बलॅन्वसशीट वर बोलत आहोत. बाकी क ठच्याही दवषयावर 

चचाि होणार नाही. आत्ता साडेसहा वाजले आहते. अजनू पणूि अजेंडा बाकी आह.े आता मी 

क ठलाही िश्न घेणार नाही.  

एक सभासि: मागच्या मदहन्वयात आम्पही मुंिादकनी ऑदफसमध्ये गेलो होतो. जे फॉमि ितेात त्याचे 

त म्पही शुंभर रुपय ेघेता त्यावेळी दतथ ेकोळी साहबे होते.त्याुंच्याकडे फॉमि मागायला आलेले त्याला 

कोळी साहबे काय बोलले? त म्पहाला लोनचुं काय कळतुं?  त म्पही डीसीएसइएमवाले लोक,ही 

बोलायची काय पद्धत आह ेका? 
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पिदसद्ध अध्यि श्री दगरीश शेणई: हा दवषय बॅलन्वसशीट वरचा नाही इतर दवषयाुंमध्ये घ्या. आता 

नाही.  

श्री राम परब (य ईडी): अध्यि साहबे, आता दबदल्डुंग फुं डचा जो दवषय आह,े तो फुं ड मागच्या 

कदमटीने बनवला. आता त म्पहाला दडपाटिमेंटने साुंदगतलुं का सोसायटीला बाहरे काढले जाईल ह े

त म्पही दक्लअर करा.  

श्री मनोज वाडेकर (आरईडी): सर आिीचा दवषय पणूि झाला नाही. आपण गाडीच्या दवषयावर 

बोलत होतो. त्याुंनी साुंदगतलुं की आम्पही पसिनल वापरासाठी गाडी वापरत नाही. मी त म्पहाला साुंगू 

इदच्छतो की 3 जानेवारी 2024 रोजी एका कमिचाऱ्याच्या म लाच्या लग्नासाठी गाडी बाहरे गेली 

होती. त्यात सुंचालक मुंडळाचे सिस्य आदण कमिचारी बसनू गेले.ह े दकतपत योग्य आह.े 

आस्थापनेच्या कामाचा वेळ त्याुंनी का वापरला? त्याुंनी हाफ डे टाकला होता का? ते ओला, उबेर 

वापरून बाहरे जाऊ शकत होते. मग गाडीचा हा वापर पसिनल नाही का?  

मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे: यावर आपली चचाि झाली होती. त म्पहाला उत्तर दिलुं होतुं. आता 

हाऊसला पण उत्तर ितेो. त्या दिवशी िािरला सोसायटीचुं काम होतुं, त्याच दठकाणी कमिचाऱ्याच्या 

म लाचुं लग्न होतुं. स्टाफ कमी असल्याम ळे, कमिचाऱ्याुंच्या म लाच्या लग्नाला जाण्यासाठी, 

कोणत्याही  िकारची स ट्टी दिली न्हती. कमिचाऱ्याुंनी लग्नाला जाण्यासाठी स ट््टया मादगतल्या 

होत्या, पण आम्पही दिल्या नाहीत. 

श्री महेंद्र मोरे (पदूणिमा लॅब): िरवषी गाडीच्या मेंटेनन्वसवर एवढा खचि होणार का आदण फ्य एलवर पण 

एवढा खचि होणार का?  

मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे: हा फक्त फ्य एलवर होणारा खचि नाही आदण मेंटेनन्वसचा खचि मी 

आत्ता कसुं साुंग ूशकणार?  

श्री महेंद्र मोरे (पदूणिमा लॅब): अध्यि साहबे, गाडीवर मेंटेनन्वस आदण फ्य एलसाठी एवढा खचि 

्हायला नाही पादहजे.  

मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे: यामध्ये जो खचि होईल तोच खचि िाखवला जाईल.  

श्री मनोज वाडेकर (आरईडी): अध्यि साहबे,  गाडीचा च कीच्या दठकाणी वापर केला आह.े  िहा ते 

साडेचार गाडी बाहरे होती. 

श्री यि वीर दसुंग (एच एल य ): अध्यि साहबे. आपलुं फायनादन्वशअल इयर 31 माचिला सुंपते पण 

आम्पहाला अजनू इुंटरेस्ट दमळाला नाही. त्या इुंटरेस्टवर जो इुंटरेस्ट दमळतो त म्पहाला, तो त म्पही 

कोणत्या हडे खाली िाखवता. तो इुंटरेस्ट एदिलमध्ये मला दमळाला पादहजे त म्पही का िते नाही.  
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चेअरमन श्री हमेुंत कोळी: गेल्या 63 वषाित त म्पहाला माचि एदिलमध्ये किी ्याज दमळालुं होतुं का ?  

श्री यि वीर दसुंग (एच एल य ): म्पहणजे त्याुंनी दिलुं नाही म्पहणनू त म्पही पण िणेार नाही का?  

श्री डी एन माने (रान्वसपोटि): अध्यि साहबे, यि वीर दसुंग जो िश्न दवचारतो तो अगिी बरोबर आह.े 

माचि मदहन्वयापयांत जर आपलुं फायनादन्वशयल इयर आह ेतर माचिपासनू ऑगस्टपयांत सदब्स्क्र्शनच े

्याज जर माझे 21हजार जमा आहते तर त्या 21 हजारावर मला एदिल ते ऑगस्टचा इुंटरेस्ट का िते 

नाही? त्याुंचुं  म्पहणणुं आह ेगेली 63 वषे दमळाले नाही. मी असुं म्पहणतो की याच्याप ढे त म्पही ियत्न 

करा की इुंटरेस्ट एदिल मदहन्वयात िणे्याचा.  

चेअरमन श्री हमेुंत कोळी: ठीक आह.े ियत्न करू.  

श्री राजेश कळके (सीडीएम): अध्यि साहबे, 31 माचि 2024 ला तात्काळ बँदकुं गमध्य ेआपल े64 

लाख 11 हजार आहते आदण मी सोसायटीमध्ये गेलो 9 मे 2024 ला ते्हा 1  कोटी 91 लाख 77 

हजार 698 होते. तर ही तफावत कशी ते समजावनू साुंगा. मला वाटतुं यावर श्री स नील खाकसे 

चाुंगला िकाश टाकू शकतात.  

मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे: आमच्या सुंचालक मुंडळाने जे्हा कारभार हातात घेतला 

ते्हा  तात्काळ बँदकुं ग (गो कॅशलेस) याुंच्याकडे ऑगस्ट 2022 च्या आसपास आपल्या सुंस्थेच े

जवळजवळ पाच कोटी रुपये पडून होते. 

श्री राजशे कळके (सीडीएम): त म्पहाला कोणत्या तारखेला लिात आलुं की पाच कोटी बाकी आहते 

म्पहणनू.  

मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे: ह ेआम्पहाला दडसेंबर 2022 च्या आसपास लिात आले.  

श्री राजेश कळके (सीडीएम): त मचुं पदहलुं पि गो कॅशलेसला किी गेलुं? 22 माचि 2024 ला गेलुं 

ना.  

मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे: कळके साहबे, त म्पही सवि िश्न एकिाच दवचारा.  नाहीतर मला 

उत्तर िऊे द्या. 

श्री राजेश कळके (सीडीएम): ही त मचीच पद्धत होती ना. तीच पद्धत माझी आह.े  

मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे: तात्काळ बँदकुं ग बरोबर बोलणुं झालुं, चचाि झाली. ती चचाि 

झाल्यानुंतर एदिल मदहन्वयातच त्याुंच्याकडून पाच कोटी रुपये सुंस्थेला परत दमळाले. त्यानुंतर सुंस्थेन े

तात्काळ बँदकुं गचे डे वन पासनू रीकदन्वसलेशनस रू केलुं. तात्काळ बँदकुं गद्वारे लाखो राुंजके्शन आहते 

ते होण्यासाठी िीडवषािचा वेळ लागला. त्यामध्ये  रु.75 लाख आदण त्याुंच्याकडे दडपॉदझट असलेले 
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रु.30 लाख असे त्याुंच्याकडून येणे बाकी आह.े त्यासाठी सुंचालक मुंडळाने त्याुंच्याशी 

कम्पय दनकेशन केलुं.  त्याुंना लेटर पाठवलुं. पण ते त्याुंना ररसी्ह झालुं नाही मग त्याुंचे नेटवर ऍडे्रस 

शोिनू त्या चार दठकाणच्या ऍडे्रसवर प न्वहा पि पाठवले. त्यापैकी िोन दठकाणी ते ररदस्ह झाले. 

त्यानुंतर ज न्वया सुंचालक मुंडळाच्या कानावर घातलुं.  

श्री राजेश कळके (सीडीएम): सन 2022 त े2024 पयांत ्याजाचुं  दकती न कसान झालुं त्याबद्दल 

कोणाला काहीच नाही. भागदडया याुंनी साुंदगतलुं होतुं लीगल ॲक्शन घ्या म्पहणनू. ते्हा त्याुंनी ती 

केली नाही. आदण आता त्या तात्काळ बॅ ुंकेच्या मॅडम बोलतात 61  लाख 43 हजार अनरेसेबल 

आहते. हा काय िकार आह?े दडदजटल य गात त म्पहाला एन्वरी सापडत नाहीत ? ह े ऑनलाईन 

राुंजेक्शन आहते आदण ह ेकशासाठी केलुं. यासाठी मडगावकराुंनी एजीएमची परवानगी घेतली होती 

का? याची पणूि चौकशी झाली पादहजे.  खाकस े याुंना पणूि मादहती आह.े त्याुंनी साुंदगतलुं होतुं गो 

कॅशलेस असुं काही करू नका कारण ही  वन मॅन शो कुं पनी आह.े जर त्याुंची डेथ झाली तर िॉब्लेम 

होईल. आदण तसुंच झालुं त्याुंची डेथ झाली. खाकसेचुं बोलणुं बरोबर होतुं. 

श्री स नील खाकसे (आरआरएमडी): अध्यि महोिय, मी मगाशी पण या दवषयावर बोललो. सुंस्थेच े

गो कॅशलेसकडे जे काही पैसे आहते ते पैसे ररक्हर करणे ह ेखपू मोठे टास्क आह.े 1 कोटी 64 लाख 

त्याुंच्याकडे आहते. पाच कोटीची ररक्हरी झालेली आह.े त्याबद्दल सुंचालक मुंडळाचे अदभनुंिन. 

परुंत  लीगल टमिमध्ये सुंस्थेचा एक रुपया जरी  ब डाला तर कळके साहबेाुंची कळकळ सवि 

सभासिाुंना समजायला हवी. क ठल्याही िकारची सभेची मान्वयता न घेता अशा िकारचे काम केलेले 

आह.े त्याम ळे त्या पैशाची वस ली ही त्या सुंचालक मुंडळाकडून ्हायला हवी. 

श्री िशाुंत वरळीकर (टीएमएस): अध्यि महोिय सभेच्या भावना लिात घेता मला वाटतुं कदमटी 

वगैरे नको सुंचालक मुंडळ, सभासि ज ेत म्पहाला योग्य वाटतात त्यामिनू एक टास्कफोसि गो कॅशलेस 

आदण टीडीएससाठी लवकरात लवकर बनवा. आदण ते त म्पही साुंगा मी लवकर बनवतो आदण 

सभासिाुंना आश्वासन द्या.  

मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे: टास्क फोसि बनवायला साुंगता पण मगाशी साुंदगतल्यािमाणे 

कदमटी बनवायची आह.े 

श्री िशाुंत वरळीकर (टीएमएस): इथ े श्रीराम सर आहते. आमच्या सीएचएसएसचे   

reimbursementचे पैसे येत न्हते ते्हा टास्कफोसि बनवल्या. त्या लोकाुंना स ट्टीमध्ये पण बोलवलुं 

जायचुं. त्याुंनी आमच्या अडचणीचुं दनरसन केलुं कारण लोकाुंना िास होत होता म्पहणनू माझी दवनुंती 

आह ेकी याच िरतीवर टास्क फोसि बनवा आदण लवकरात लवकर त्यावर तोडगा काढा.  

श्री िवीण सावुंत: टीडीएसवर माझा एक िश्न आह ेटीडीएस जे unrecovered पेमेंट आह ेते ररक्हर 

होत नसतील तर त्यामिनू ह ेकाढून टाका प ढच्या बॅलन्वसशीट मध्ये येता कामा नये.  
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श्री राजाप रे (डीआरएचआर): फक्त काढून टाका म्पहणजे एक दफगर दडलीट करायचुं का? सुंस्थेचुं 18 

लाखाचे न कसान कोण भरणार?  

श्री अरुण कोळी (सीडीएम): पान नुंबर 45 वर 'इतर येणे' यामध्ये गेल्या वषीची दफगर यावषी कॅरी 

फॉरवडि झालेली दिसत आह.े  गेल्या वषीची दफगर आदण यावषीची दफगर सेम आह ेतर ह ेकाय 

आह ेते साुंगा आदण 'टीडीएस ऑन कॅश दवड्रॉल' म्पहणजे काय ते साुंगा.  

श्री आर के मोरे - ्यवस्थापक:  पान क्रमाुंक 45 वर टीडीएस ऑन कॅश िाखवला आह.े आता 

इन्वकम टॅक्सचा दनयम बिलला आह.े कॅश दवड्रावलसाठी  आिी एक कोटीची परवानगी होती आता 

तीन कोटीची परवानगी आह.े  यावषी आमची तीन कोटीच्या वर दवड्रॉल गेलीच नाही म्पहणनू ती 

आिीच्या वषािची आह.े यावषी  दफगर 14 लाख 64 हजार 52 अशीच कॅरी फॉरवडि  झालेली आह.े 

श्री अरुण कोळी (सीडीएम): मला ह ेसमजत नाही बॅलन्वसशीटवर ते येणुं बाकी आह,े मग काय केलुं 

त्याचुं? 

श्री आर के मोरे (्यवस्थापक): हो, येणे बाकी आह.े या सवि दफगरवर आम्पही सीए याुंच्याशी चचाि 

केली. ते म्पहणाले जोपयांत आपल्या इन्वकम टॅक्सच्या केसेस कोटाित चाल ूआहते तोपयांत आपण 

इन्वकम टॅक्सला पेमेंट करणे लायबल आहोत.जोपयांत या केसेस बुंि होत नाही तोपयांत क्लेम 

करण्यासाठी अलाऊ  नाही. 

श्री अरुण कोळी (सीडीएम): त म्पही मागील काही काळामध्ये रोख रक्कम िते न्हता, मग आता ह े

स रू केल्याम ळे िॉब्लमे आला आह ेका?  

श्री आर के मोरे (्यवस्थापक): हो, कॅश  दवड्रॉ झाली. त्यावर सुंस्थलेा 2%  टीडीएस 

लागला.  यावषी  कॅश दवड्रॉलवर बराच कुं रोल ठेवला. सभासिाुंनीही सहकायि केलुं आदण आपली 

कॅश दवड्रॉवल तीन कोटीच्या वर गेलीच नाही त्याम ळे यावषी यावर टीडीएस लागला नाही. 

श्री अरुण कोळी (सीडीएम): मागे  तो 9 लाख 52 हजार होता तो वाढलेला आह.े  त्याम ळे असुं 

म्पहण ूनका टीडीएस लागला नाही. 

श्री आर के मोरे- ्यवस्थापक: गेल्या वषाित त्याची वाढ झाली.  

श्री अरुण कोळी (सीडीएम): मोरे साहबे, त मच्या काळात त म्पही पणूि कॅश बुंि केलीत. कोणालाही 

कॅश िते न्हता. मग कॅश न ितेा त म्पही एवढा टीडीएस कसा भरला? हा माझा िश्न आह ेकॅश िणेे बुंि 

केल्यावर त म्पहाला एवढा टीडीएस लागला कसा? 

श्री आर के मोरे (्यवस्थापक): मागच्याच्या मागच्या वषी बलॅन्वसशीट मध्ये टीडीएस  लागला 

आह.े  
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श्री अरुण कोळी (सीडीएम): मागच्या वषाित पण 9 लाख होता. मग तो कसा वाढला? 

श्री आर के मोरे (्यवस्थापक): गेल्या वषािच्या बॅलन्वसशीटमध्ये 2022-23च्या  ओपदनुंगला 9 लाख 

52 हजार आहते. गेल्या वषी 14 लाख 64 हजार. त्या वषािमध्ये कॅश दवड्रॉअल जास्त झाली.  

श्री अरुण कोळी (सीडीएम):  त म्पही असुं म्पहणा की, सभासिाुंना कॅश न ितेा जास्त कॅश दवड्रॉ झाली  

ह ेसाुंगा. 

श्री आर के मोरे (्यवस्थापक): असुं नाही साहबे. सभासिाुंना िणे्यासाठी कॅश दवड्रॉ केली.  

मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे: कोळी साहबे, टीडीएस लागलेला आह.े कॅश पणूि वषिभर बुंि केली 

न्हती. एक-िोन मदहनेच फक्त बुंि केली होती. त्यानुंतर सभासिाुंचे एवढे िेशर आले म्पहणनू परत 

कॅश िणेुं चाल ूकेलुं. पण एक-िोन मदहने कॅश िणेे बुंि केल ेहोते.  

श्री अरुण कोळी (सीडीएम): त म्पही कॅश िणेुं काही मदहन े बुंि केलुं होतुं तर त म्पहाला एवढा टीडीएस 

लागला कसा? 

श्री महेंद्र मोरे (पदूणिमा लॅब): अध्यि साहबे, यावषी म ख्यमुंिी सहाय्यता दनिीसाठी पाच लाखाची 

तरतिू केली आह.े यावेळी क ठलीही आपत्ती नाही मग ही िोद्हजन कशासाठी केली आह.े मागच्या 

तीन वषाित केली न्हती.  

मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे: ती फक्त एक तरतिू करून ठेवली आह.े 

पिदसद्ध अध्यि श्री दगरीश शेणई:  आता हा बॅलन्वसशीटवरचा शवेटचा िश्न आह.े जर असुंच चाल ू

रादहलुं तर आजची मीदटुंग आपल्याला तहकूब करता येणार नाही. अजनू िहा दवषय आपल्याला पणूि 

करायचे आहते. 

श्री राजेश कळके (सीडीएम): अध्यि साहबे, माझा ्हईेकलवर िश्न आह.े पान क्रमाुंक 45 फ्य एल 

साठी15000 िाखवल ेआहते.  

मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे: आपण जे दडझेल भरतो त्याकरता आपण कॅश ितेो. सुंचालक 

मुंडळाने एक दनणिय घेतला होता की आपण एक काडि घेऊ आदण त्या काडिमिनू दडझेलचे पेमेंट 

करू. त्यािमाणे काडि घेतलुं परुंत  ते काडि चाललुं नाही. त्याची ही ररटनि एुंरी रु.15,000/- आह.े  

श्री राजेश कळके (सीडीएम): स्कॉदपिओ गाडीची जी टँक  आह ेती 50 दलटरची   असेल  आदण 

दडझेलची दकुं मत शुंभर रुपये िदतदलटर पकडले तर 5500 इतका खचि येतो तर पुंिरा हजार कसे खचि 

केले?  
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खदजनिार श्री दशब  िशाि दसुंघा रॉय: कळके साहबे, सेके्रटरीनी साुंदगतलुं की आपण कॅशमध्ये 

दडझेल भरतो. आम्पही सुंचालक मुंडळाुंनी दनणिय घेतला की दडझेलसाठी कॅश ्यवहार चाुंगला नाही. 

म्पहणनू गेटच्या बाहरे जो एचपीचा पेरोल पुंप आह ेते एक काडि ितेात. त्यामध्ये ती रक्कम होती. सेम 

अकाउुंटमध्ये च कीच े के्रदडट झाले म्पहणनू ती यावषी ररटनि आली. ते दडझेलचे पैसे नाहीत. 

दडझेलसाठी असलेला फुं ड पान क्र.45  वर दिलेला आह.े 

श्री िकाश पाटील (एसआयआरडी):अध्यि साहबे, या अहवालाला अजनू वेळ लागेल. 

दवषयपदिकेवर अजनू दवषय आहते, ते आम्पही त म्पहाला िहा दमदनटात पणूि करून िऊे. 

श्री िेंडे (डीसीएसईएम): माझा िश्न आह,े आता िोिे जे बोलले, फॉमिचे दकुं मतबाबत माझी एक 

दवनुंती आह ेसभागहृाला फॉमिचे पैसे घ्यायच ेकी नाही? 

श्री राजाप रे (डीआरएचआर): त म्पही कजािवरील ्याज कमी करा. फ कट काही िऊे नका.  

श्री दवलास घोरपडे (एएफडी): आपण अहवालावर चचाि करू बाकी दवषय इतर दवषयाुंमध्ये घेऊ. 

श्री सुंतोष काुंबळे (ईआरएमएस): अध्यि साहबे, अहवालावर खपू चचाि झाली. अहवाल पास 

करण्यासाठी मी  याला सचूक ितेो. 

श्री दवलास घोरपडे (एएफडी): अहो यावर अजनू िश्न आहते फक्त सचूक झाला आह.े अहवालावर 

अजनू िश्न आहते. जमा खचि, उत्पन्वन यावर चचाि केल्यानुंतर याुंचा जो खचि आह े त्यावर दनयुंिण 

आणण्यासाठी आपण चचाि करावी आदण त म्पही जर का अहवाल असाच पास करत असाल तर 

यावषी 70 लाखाचे बजेटआह,े प ढच्या वषी 90 लाखाचुं याचा अथि त म्पही याला अशीच मान्वयता िते 

आहात. यावषी दन्वळ नफा 15 कोटी झाला. त म्पही सभासिाुंच्या दखशातनू हा पैसा काढत आहात. 

त म्पही खचि खपू करत आहात. त म्पही खचािचे िमाण कमी करा आदण ्याजिर कमी करा. आज हा जो 

75 कोटी, 100 कोटी असा जो फ गीर आकडा आह ेहा कमी करण्याचा ियत्न करा असुं माझुं पणूि 

सभागहृातनू त म्पहाला आवाहन आह.े  

मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे: घोरपडे साहबे, हाच ियत्न स रू आह.े प ढच्या वषी त म्पहाला 

कजािवरील ्याजिर कमी झालेले दिसतील. 

श्री दवलास घोरपडे (एएफडी): आपल्या ज्या ठेवी आहते त्या 12 कोटी 52 लाखने कमी झालेल्या 

आहते.  यावर त म्पही दवचार करा की ठेवी कशा वाढतील कारण त म्पही म्पहणत आहात की आपल े

सभासि सेवादनवतृ्त होत आहते.  

मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे: त्यासाठीच आपण अथिवदृ्धी ही स्कीम स रू केली आह.ेआपल्या 

बाकीच्या ज्या स्कीम आह े त्यामध्ये आपले इथल े जे सभासि आहते तेच फक्त या स्कीम घेत 
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होते.  पण आता आऊट स्टेशनचे सभासि स द्धा या स्कीममध्ये सहभागी होतील. म्पहणनू ही दस्कम 

चाल ूकेली आह.े पगारातनू कपात होणारी स्कीम आह.े 

श्री ढोबळे (डीसीएसईएम): त मचा अजेंडा काय आह,े दवषय काय आहते ते आम्पहाला काहीच 

मादहत नाही. कारण आम्पहाला डीसीएसईएम इथे अहवाल दमळाला नाही. मला दवचारायचे आह ेकी 

त म्पही अहवाल किी वाटता ह ेआम्पहाला माहीत नसतुं. आम्पही मेंटेनन्वसवाले आहोत साइटवर असतो. 

त म्पही मत मागताना आमच्यापयांत येता. बाकीच्या कामासाठीपण येता. मग अहवाल आमच्यापयांत 

का येत नाहीत? चेंबरू, ओवायसी, टीआयएफआर या दठकाणी अहवाल येत नाही.  एजीएम 

झाल्यानुंतर त म्पहाला यऊेन िश्न दवचारायचे का? त म्पही काय केलुं ह ेआमच्यापयांत पोहोचत नाही, मग 

आम्पही त म्पहाला िश्न काय दवचारणार आदण काय लेटर िणेार? 

मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे: त मची सचूना योग्य आह.े अहवाल दडदजटल फॉमि मध्ये 

्हाट्सअप ग्र पवर पाठवला होता. 

श्री ढोबळे (डीसीएसईएम): ह ेमाझुं ्हाट्सअप आह ेयावर क ठे आह ेअहवाल? सोसायटीकडे माझा 

्हाट्सअप नुंबर आह.े  

मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे: ्हाट्सअप ग्र पवर पाठवला आह.े  

श्री ढोबळे (डीसीएसईएम): याचा अथि त म्पही मला ग्र पमध्ये ॲड केलेलुं नाही. 

मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे: सुंस्थेच्या वेबसाईटवर पण अहवाल उपलब्ि आह.े 

श्री ढोबळे (डीसीएसईएम): मोबाईलवर, वेबसाईट पाहायला,आम्पही सवि एम्प्लॉयी  दशकलेले नाही 

आहोत. त म्पही अहवाल का छापता? याुंच्याकडे अहवाल आहते, जर त म्पही दडदजटल केले तर मग 

दडदजटलवरच का नाही आलुं ह?े त म्पही म्पहणणार की अहवाल सोसायटी ऑदफसमध्ये ठेवलेत; परुंत  

आम्पही साइटवरून त मच्या ऑदफसमध्ये यायचुं का अहवाल घेण्यासाठी? आम्पही काम करायचुं की 

त मच्या ऑदफसमध्ये यायचुं?  

चेअरमन श्री हमेुंत कोळी: ठीक आह.े प ढच्या वषी आम्पही सवाांपयांत अहवाल पोहोचव.ू सवाांना 

अहवाल दमळेल याची गॅरुंटी मी ितेो.  

श्री मनोज वाडेकर (आरईडी): अध्यि साहबे, सेके्रटरी साहबेाुंनी साुंदगतलुं की सवि गोष्टी वेबसाईटवर 

आहते. आपल्या अहवालाच्या छपाईसाठी जी दनदविा दनघाली ती  आपल्या वेबसाईटवर दिसत 

नाही. याचेही टेंडर दनघालुं की नाही अशी मला शुंका येत आह.े नुंतर या गोष्टी बॅक डेटेट होतात. 

आदण ह ेअहवाल छपाईचे काम स द्धा ह्याुंनी  त्याच ्यक्तीला दिले आह ेज्याुंनी डायऱ्या छापल्या 



72 
D:\YEAR 2024-2025\63 AGM Minutes\63 AGM Minutes.docx 

आहते. प न्वहा तीच त म्पही आता इथे दडस््ले वर लावा. सभासिाुंना दिस ूद्या की याुंनी टेंडर वेबसाईटवर 

टाकलेलुं आह ेकी नाही. 

मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे: ह ेटेंडर सुंस्थेच्या नोटीस बोडिवर लागलुं होतुं.  

श्री मनोज वाडेकर (आरईडी): म्पहणजे प न्वहा त म्पही च कीचुं काम केलुं आह.े कोणता वेंडर बीएआरच्या 

आतमध्ये टेंडर बघायला येतो? ह े वेबसाईटवर टाकायचुं होतुं. त्याच डायरीवाल्या ्यक्तीला याुंनी 

अहवाल दिुंदटुंगचुंही काम दिलुं. म्पहणजे ही परत च कीची गोष्ट केली.  

श्री राजशे कळके (सीडीएम): क्य ब पाटिनरची चौकशी करा. या गडबडीत त्याुंनी 5000 कॉपी 

छापलेल्या होत्या आदण आत्ता 10,000 कॉपी छापलले्या आहते. तरीस द्धा काही 

सभासिाुंकडे  अहवाल पोहोचला नाही. 

श्री मनोज वाडेकर (आरईडी): अध्यि साहबे, त म्पही वेबसाईट दडस््ले करा सभासिाुंना दिसायला 

पादहजे. नाहीतर ह ेलोक प न्वहा तेच करणार. अध्यि साहबे, ह ेखपू मोठे कर्शन आह.े 

पिदसद्ध अध्यि श्री दगरीश शेणई: वाडेकर, हा दवषय आपण इतर दवषयाुंमध्ये चचेला घेऊ. आता 

आपण अजेंडािमाणे जाऊया.  

श्री मनोज वाडेकर (आरईडी): माझी फक्त एकच ररक्वेस्ट आह ेकी एकिा सभासिाुंना कळूि ेकी ह े

टेंडर त्या वेबसाईटवर न्हतुं. म्पहणनू एकिा दडस््ले करा इथे. यामध्ये जो स्कॅम झाला आह ेतो स्कॅम 

सवि सभासिाुंना समज ूद्या.  

दवषर्  क्र. 4:  सन 2023-24 र्ा आदथमक वषामकररता रं्जूर केलेल्र्ा अंिाजपत्रकापेिा 

जास्त झालेल्र्ा खचामस रं्जुरी िेणे व  सन 2024-2025 र्ा आदथमक वषामकररता संचालक 

रं्िळाने र्ांिलेल्र्ा अंदाजपत्रकास मंजुरी देणे. 

श्री दवलास घोरपडे (एएफडी): माझा नफा दवभागणीवर िश्न आह.े त मच्या जाहीरनाम्पयामध्येहोतुं की 

आम्पही मानिन घेणार नाही. मानिन दझरो करणार. बजटेमध्ये मीदटुंग भत्ता आठ लाख िहा हजार 

आह.े आता मला त म्पही साुंग ूनका की मानिन आदण अलाउन्वसमध्ये काय फरक आह े ते. 'आमचुं 

सुंचालक मुंडळ कोणतेही मानिन घेणार नाही' असुं त म्पही म्पहणाला होतात, तर मग ह ेआठ लाख िहा 

हजार रुपय े काय आह?े  त मचा जो जाहीरनामा आह े की आम्पही मानिन घेणार नाही त्याबद्दल 

साुंगा.  

मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे: आमचुं सुंचालक मुंडळ कोणत्याही िकारचे मानिन घेणार नाही 

आदण आमच्या सुंचालक मुंडळाने ते मानिन सोडले आह.े मीदटुंग भत्ता डे वन पासनू सचालक 
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मुंडळ घेत आह.े त्यानुंतर ज लै 2024 मध्ये सहकार खात्याचे एक पररपिक आलुं आदण त्यािमाणे 

सुंचालक मुंडळाने रुपये िोन हजार मीदटुंग भत्ता घ्यायला स रू केली. कोणतेही  मानिन  घेतले  नाही. 

श्री दवलास घोरपडे (एएफडी):  कोणतेही मानिन म्पहणजे काय ? त्यात मीदटुंग भत्ता पण आला. मी 

त म्पहाला यावर पि दिलुं की त म्पही शासनाच्या कोणत्या पिकान सार मानिन घेत आहात? त्या 

पिकाची मला छायाुंदकत ित दमळावी. मला ित न ितेा त्या पररपिकाची फक्त तारीख त म्पही मला 

दिली. ते पररपिक क ठे आह ेते पररपिक त म्पही वाचनू िाखवा.  

श्री राजेश कळके (सीडीएम) : घोरपडे साहबेानी जो म द्दा उचलला तो बरोबर आह.े सेके्रटरीन ेज ेउत्तर 

दिलुं ते पण बरोबर आह.े पण असुं काही गरजेचुं नाही की चारशे रुपयाुंवरून त म्पही एकिम िोन हजार 

रुपये मानिन करावे.  

श्री दवलास घोरपडे (एएफडी):  पररपिकात काय  दलदहले आह ेत म्पही वाचा.  

मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे: राज्य िेिात असलेल्या दकुं वा 100 कोटी व त्यापेिा अदिक 

खेळते भाग भाुंडवल असलेल्या सवि सहकारी सुंस्था.  

श्री दवलास घोरपडे (एएफडी):  या तक्त्यामध्ये आपली पतसुंस्था कोणत्या तक्त्यात बसते याचा 

दवचार केला नाही. आता त म्पही जे काही वाचनू िाखवलुं त्यात आपली सुंस्था बसत नाही. आपली 

सुंस्था राज्यिेिीय नाही. ते शुंभर कोटी वगैरे सवि मला मान्वय आह.े पण पदहला जो शब्ि आह े

'राज्यिेिात असलेल्या' त्यामध्ये आपली सुंस्था मोडत नाही.  

श्री राजेश कळके (सीडीएम): एवढुं करूनही त मच्या चाणाि नजरेतनू  कोटेशन गेलुं कसुं?  त म्पही 

िोन हजार भत्ता घेता आदण अशी कामे करता.  

श्री अरुण कोळी (सीडीएम): त म्पही आपल्या सुंस्थेचा उपदविी 5 अ वाचनू िाखवा. 

मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे: उपदविी 5 अ-  रुपय े 50 लाख व त्यावरील खेळते भाग 

भाुंडवलकररता अशा सवि इतर सुंस्था.  

श्री अरुण कोळी (सीडीएम): यामध्ये आपली सोसायटी मोडते. त म्पही राज्याचे  नाही आहात. त मचा 

उपदविी हा कोण sanction करतो. 

मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे: सहकार आय क्त प णे. 

श्री अरुण कोळी (सीडीएम): जर सहकार आय क्त प णे त मचा उपदविी पास करतो दजल्हा उपदनबुंिक 

पास करत नाही. मला साुंगा त म्पही उपदविी किी मल्होिा हाऊसला पाठवला आह ेका?  
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मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे: नाही पाठवला.  

श्री अरुण कोळी (सीडीएम): नाही पाठवला. किी उपदविी कोकण भवनला  पाठवला का? 

मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे: नाही पाठवला. 

श्री अरुण कोळी (सीडीएम): त म्पही उपदविी प ण्याला का पाठवता ? कारण त मची सुंस्थाही पणूि भारत 

िशेात आह ेही राज्याची सुंस्था नाही ह ेलिात घ्या. त म्पहाला उपदविी पाच अ िमाने त्यात त म्पही 

मानिन घ्यायला पादहजे ह ेत म्पही जास्त मानिन कसे घेतलुं. 

मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे: या उपदविीमध्ये मीदटुंग भत्ता रु.300/- दलदहला आह ेआदण 

त म्पहालाही मादहत असेल की 400 रुपये मीदटुंग भत्ता दमळत होता.  

श्री अरुण कोळी (सीडीएम): अहो या तक्त्यामध्ये मेंशन केला आह े िनैुंदिन भत्ता (अ) 

महानगरपादलका िेिासाठी, म ुंबई महानगर िेिासाठी म ुंबई महानगरपादलका कशात येते उपदविी 

क्रमाुंक चार मध्ये काय आह ेते आम्पहाला साुंगा.  

मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे: रुपये 900/-  

श्री अरुण कोळी (सीडीएम): हा जास्तीत जास्त रुपये 900/- आह ेकमीत कमी नाही. पण त म्पही 

सुंचालक मुंडळाने दनणिय घेतला आह.े माझुं काहीच म्पहणणुं नाही. पण याउपदविी मध्ये काय आह.े  

मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे: कोळी साहबे ह ेजे कॅल्क्य लशेन त म्पही िाखवलुं ते आपण तज्ञाुंना 

दकुं वा सीएना दवचारू. 

श्री अरुण कोळी (सीडीएम): या गोष्टी करताना त म्पही हाऊसची परवानगी का घेतली नाही?  

श्री िोिे (सीडीएम): हा जो त म्पही बैठक भत्ता घेतला जो रुपये 470/-  आह ेतो त म्पही 2000/- रुपये 

घेतला. यामध्ये काय साुंदगतलुं की िोन हजार रुपये घेऊ शकता पण ह े ऐदच्छक आह.े आपल्या 

अजेंडािमाणे त म्पही 470/-  ऐवजी 400/-  रुपये दकुं वा 500/- रुपये करा. पण एकिम 2000/- रुपय े

त म्पही केला.  ह ेच कीचुं आह.े  

श्री  िेंडे (डीसीएसईएम): त म्पही जे 470 आह ेत्यावर त म्पही चारशे रुपये घ्या आदण बाकीचे त म्पही जे 

स्वीकारले आह ेते ररफुं ड करा.  

मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे: कोळी साहबे, यावर आपण ख लासा मागवयूा आदण ज्यामध्ये 

आपण बसतो त्यािमाणे बैठक भत्ता घेऊ. 

श्री अरुण कोळी (सीडीएम): ह ेसवि मीदटुंग भत्ता  घेण्यापवूी दवचार करायला हवा होता त म्पही. 
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मानि सदचव दशवाजी हगवणे: सुंचालक मुंडळाच्या मीदटुंगमध्ये त्या पररपिकातील तक्त्याचा  जो 

अथि दनघाला त्यावर ख लासा मागवणे खपू महत्त्वाचे आह.े 

श्री ढोबळे (डीसीएसईएम): त म्पही बोलता ह े सवि बरोबर आह.े त मच्या अजेंडािमाणे त म्पही काय 

बोलला आम्पही काही स द्धा घेणार नाही. जर मानिन घेणार नाही असुं त म्पही मान्वय केलुंय तर त म्पही 

400 रुपयाचे पाच पट वाढवनू त म्पही भत्ता घेत आहात.  त म्पही आज ह ेमान्वय करा की आम्पही एवढेच 

घेतो आदण बाकीचे परत करतो. सुंस्थेला परत करायला काय फरक पडतोय. आदण त म्पही परत िणेार 

तर ते ्याजासदहत द्यायला पादहजे. जसुं त म्पही आमच्याकडून िर मदहन्वयाला ्याज घेता तसे त म्पहीही 

द्या.  

श्री डी ए माने (रान्वसपोटि): अध्यि साहबे मी दवद्यमान कदमटीला एक दवनुंती करतो सभागहृाचा 

आिर ठेवनू त म्पही जो 470 रुपय ेमीदटुंग भत्ता घेत होता तोच घेण्यात यावा.  

श्री िेंडे (डीसीएसईएम):  आदण असा ठराव करा की आम्पही फक्त 470/- रुपये घेऊ आदण  

बाकीचे  घेतलेले पैसे ररफुं ड करू. 

दवषय क्रमाुंक िोनवर सदवस्तर चचाि झाल्यानुंतर खालील िमाणे ठराव पासकरण्यात आला  

ठराव क्र.2: ठराव पास करण्र्ात आला की, 1 एदप्रल 2023 ते 31 र्ाचम 2024 र्ा 

कालावधीचा वादषमक अहवाल, शासकीर् वैधादनक लेखापरीदित ताळेबंि, नफा-तोटा 

पत्रक स्वीकारुन त्र्ास सवामनुर्ते रं्जुरी िेण्र्ात आली. 

सचूक   : श्री सुंतोष काुंबळे (ई आर एम एस) 

अन मोिक  : श्री दिगुंबर पाटील (ई एम ई डी)   

              ठराव सवािन मते मुंजरू करण्यात आला.  

मानि सदचवाुंनी दवषय क्रमाुंक तीन वाचनू िाखवला. 

 

दवषर् क्र.3: सन 2023-24 र्ा आदथमक वषामच्र्ा नफा दवभागणीस र्ान्वर्ता िेणे.  

श्री दवलास घोरपडे (एएफडी):  माझा नफा दवभागणीवर िश्न आह.े त म्पही सभासि कल्याण दनिीमध्य े

जे पैसे वाढवले आहते ते कमी करून दवक्रम कजि सुंरिण योजनेमध्ये वगि करावेत. त म्पही सभासि 

भदवष्य सहाय्य दनिीचा दकती टक्के बोनस दिलेला आह?े 

मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे: 6% बोनस दिला आह.े  
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श्री दवलास घोरपडे (एएफडी): आम्पहाला असा 6% बोनस दिसत नाही आदण कॅल्क्य लेशन 

केल्यानुंतर 5.8% एवढा येत आह.े 

श्री आर के मोरे- ्यवस्थापक: जे सभासि या योजनेमध्ये सहभागी आहते त्याुंचे मुंथली िोडक्टमध्ये 

बोनस कॅल्क्य लेशन केलेले आह ेआदण ते बरोबर आह ेत्यान सार  

ठराव क्र.3: ठराव पास करण्र्ात आला संचालक रं्िळाने खालील प्रर्ाणे सुचदवलेल्र्ा  

नफा रु.4,98,76,524/-वर10% गंगाजळी  रु. 49,87,652.00 

भाग रकरे्वर 15% लाभांश  रु. 4,25,94,258.00 

बोनस - सभासि भदवष्र् सहाय्र् दनधी  रु. 14,85,501.00 

सहकारी प्रदशिण  रु. 5,00,000.00 

दशल्लक नफा पुढील वषामसाठी वगम केला  रु. 25,18,962.00 

 रु. 5,20,86,373.00 

सन 2023-2024र्ा आदथमक वषामच्र्ा नफा दवभागणीस सभागृहाने सवामनुर्ते रं्जुरी दिली. 

सचूक    : श्री दवलास घोरपडे (ए एफ डी)  

अन मोिक  : श्री  अरुण  कोळी (सी डी एम) 

ठराव सवािन मते मुंजरू करण्यात आला.  

दवषय  क्रमाुंक 4 मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे: सन 2023-24 या वषािकररता मुंजरू केलेल्या 

अुंिाजपिकापेिा जास्त झालेल्या खचािस मुंज री िणेे व  सन 2024-2025 या आदथिक वषािकररता 

सुंचालक मुंडळाने माुंडलेल्या अुंिाजपिकास मुंज री िणे.े 

श्री अरूण कोळी (सीडीएम):आता त म्पही मागील वषीच्या अहवालातील दवषय क्रमाुंक 4 वाचनू 

िाखवा  या िोन दवषयाुंमध्ये तफावत का आह?े  

मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे: आजपयांत आपल्याकडे मागच्या ररपोटि िमाणेच अुंिाजपिक 

माुंडत होतो. पण आता दनयमाुंमध्ये जो बिल झाला त्यािमाणे  अुंिाजपिकात कमी जास्त मुंज री 

घेऊन ते कम्पपॅररटी्ह पद्धतीने सभासिाुंपयांत गेले पादहजे असुं आह.े  

श्री अरूण कोळी (सीडीएम): पण याचा अथि काय ह ेसभागहृाला समजावनू साुंगा.  

मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे: आपण अुंिाजपिकाचे जे कम्पपॅररटी्ह स्टेटमेंट बनवलुं त्याम ळे 

अुंिाजपिकात स स्पष्टता दिसनू येते. गेल्या वषी जे बजेट माुंडलुं होतुं त्यामध्ये आपले खचि कमी झाल े

की जास्त झाले याची स्पष्टता येते त्याम ळे प ढल्या वषी खचि  करत असताना त्यामध्ये अच कता येते. 
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श्री अरूण कोळी (सीडीएम): त म्पही या वषािचे बजट दिलेलुं आह ेपण ते बनवताना त म्पही जर उपदविी 

ि रूस्ती झाली तर त्याम ळे बजेटमध्ये दकती बिल होईल याचा दवचार केला का? त म्पही िोन अमेंडमेंट 

आणल्या आहते जर सुंचालक मुंडळाचा मानस होता की या उपदविी मुंजरू होतील तर बजेटमध्य े

त म्पहाला तशी िो्हीजन करायला हरकत न्हती.  

मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे:  या वषी आपण उपदविी ि रुस्तीमध्ये शेअसिची रक्कम 30,000/-  

पयांत बनवली आह.े जर ह ेपास झालुं तर या बजेटला अथि राहणार नाही, असा त मचा िश्न आह ेना. 

याचे उत्तर मी ितेो की यावषी जरी उपदविी पास झाली तर त्याची अुंमलबजावणी 1 एदिल 2025 

पासनू लाग ूहोईल. म्पहणनू ह ेप ढच्या वषािच्या अहवालामध्ये येणार.  हाऊसने ही उपदविी मुंजरू केली 

तर प ढल्या वषीच्या अुंिाजपिकात ते येईल.  

श्री अरुण कोळी (सीडीएम): पण उपदविी ि रुस्तीम ळे आणखी काही बिल होतील. त म्पही सभासि 

वगिणीवर ्याज िणेार आहात.  

मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे: आता असलेली अमेंडमेंट पास झाल्यानुंतर यावषी जी  सभासि 

वगिणी आह ेती तशीच राहणार आह ेप ढल्या वषी 1 एदिल 2025 नुंतर ह ेपैसे शेअसिमध्ये रान्वसफर 

होणार. आता आपले 15,000/- शेअसि आह.े 15,000/- वर दड्हीडुंट ह े यावषीच्या बजेटमध्य े

आह.े आदथिक वषि 2025-26 मध्ये 1 एदिल 2025 ला आपल ेशेअसि 30,000/- झाले असेल 

त्यावेळी ती बिलणार आह.े आपल्या 64 ्या वादषिक अहवालामध्ये ते दिसणार आह.े 

श्री अरुण कोळी (सीडीएम): पान क्रमाुंक 59 वर त म्पही बजेटमध्ये िोफेशन फीची िोद्हजन केली 

आह े िहा लाख आदण एक्सपेंडीचरमध्ये खचि आह े 20 लाख 40 हजार. म्पहणज े त म्पही खचि 

केल्यानुंतर आमच्याकडून मुंज री घेता. 20 लाख 40 हजार ह ेडबल आह.े  

मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे: साहबे खचि आदण लायदबदलटीमध्ये फरक आह.े आपण 

बजेटमध्ये मुंजरू केलुं होतुं ते्हा आपल्याला अुंिाज नसतो की यावषी आपल्याला दकती खचि येईल. 

श्री अरुण कोळी (सीडीएम): आता शेवटचा कॉलम बघा. त्यात लीगल एक्स्पेंडीचर काय िो्हीजन 

केली 5 लाख रुपय.े जर 5 लाख त म्पही एजीएम एक्स्पेंन्वसेस घेणार आहात तर त्यामध्ये क ठला खचि 

टाकणार आहात? 

मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे: यामध्ये ऑदडटराुंचे सजेशन आले होते की एजीएम एक्स्पेंडीचर हा 

अदतशय मोठ्या िमाणात दिसतो म्पहणनू ित्यिात खचि हा या मेंबर वेलफेअर फुं ड या दठकाणी 

िाखवा. 

श्री सुंतोष के. बी. (सीडीएम): अध्यि साहबे, त म्पही आता साुंदगतलुं की एजीएम एक्स्पेंडीचर रुपय े5 

लाख प ढच्या वषािसाठी िोद्हजन करता. त म्पही दमस्लेदनअस एक्स्पेंडीचरमध्ये पण एजीएम 
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एक्स्पेंडीचर 5 लाख िो्हीजन केली आह.े आता या िोन्वही दठकाणी एकाच  हडेसाठी 10 लाख 

िोद्हजन कशी केली? 

मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे: एका दठकाणी िो्हीजन आह े म्पहणजे यावषी रुपये पाच लाख 

बाजलूा काढून ठेवल ेआहते. ते काढून ठेवलेले ज ेपाच लाख आहते ते प ढल्या वषी खचि करायचे 

आहते.  

श्री सुंतोष के बी (सीडीएम): मग ह ेबजेटमध्ये पास कशाला करता? त म्पही जे मागत आहात ते काय 

आह?े ते एक्स्पेंडीचर नाही आह.े त म्पही 5 लाख बजेट िोद्हजन करत आहात  

मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे; मागच्या वषी पण त मचा याच टाईपचा िश्न होता. त्यावर मी 

साुंदगतलुं होतुं आता पण तेच साुंगतोय पाच लाख िो्हीजन मध्ये काढले ह े प ढल्या वषीची 

िोद्हजन आह.े  

श्री सुंतोष के बी (सीडीएम): त म्पही िोदवजन िोन दठकाणी कसे करू शकता? त म्पही हाऊसला दमस 

गाईड करू नका.  

श्री राजाप रे (डीआरएचआर): सेके्रटरी साहबे, त म्पही च कीचे उत्तर िते आहात. िोद्हजन 

दमस्लेदनअसमध्ये अस ूद्या दकुं वा िो्हीजनमध्ये अस ूद्या. ते फायनादन्वशअल इयर 2024-25 करता 

आह.े त म्पही  ते क ठेही िाखवा आदण ते पण च कीची िो्हीजन करत आहात कारण गेल्या वषी 25 ते 

26 लाखाची िोद्हजन करता आदण आता फक्त 5 लाखाची करता. खचि कमी होणार नाही.  

मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे: एजीएमचा खचि हा यावेळी मेंबर वेलफेअर फुं ड खाली िो्हीजन 

केली आह ेआदण ह ेवैिादनक लेखपरीिणाच्या वेळी लेखपरीिकानी केलेल्या मागििशिनान सार केल े

आह.े 

श्री राजाप रे (डीआरएआर): त म्पही तशी िोदवजन केली, सीएच्या मागििशिनान सार केले आह.े 

मानि सदचव दशवाजी हगवणे: मेंबर वेलफेअर मध्ये िोद्हजन केली आह े ती 2 कोटी 20 लाख 

आह.े त्यामध्ये ही िोद्हजन आह.े  

श्री राजाप रे (डीआरएचआर):आतापयांत आपला ऑदडटरचा खचि 7 लाख पयांत होत होता यावेळी 

त म्पही 13 लाखाची िोद्हजन केली आह.े जवळजवळ 80% वाढ केली. गेल्या वषी िहा लाखाची 

िोद्हजन केली परुंत  खचि सात लाख आला.  

मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे: वैिादनक लेखापरीिकाुंच्या फीची िोद्हजन ही ग्हमेंटच्या 

पररपिकान सार करावी लागते. प ढल्या वषी ग्हमेंटचे चाजेस काय आहते ते आपल्याला मादहत 

नाही.  
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श्री राजाप रे (डीआरएचआर):ग्हनिमेंटचा फी चा  रेट काय आह ेते साुंगा. 

मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे: पदहल्या िहा कोटीसाठी पाच पैसे, वीस कोटी ते शुंभर कोटीसाठी 

िोन पैसे आदण शुंभर कोटीपेिा दकतीही असेल तर त्यासाठी एक पैसा असा आह.े टनि ओ्हर जसा 

वाढत जातो तशी ती वाढत जाते.  

श्री राजाप रे (डीआरएचआर):त्यािमाणे ह ेकॅल्क्य लेशन बरोबर आह ेका?  त म्पही स्टाफ ग्रॅच्य ईटीमध्ये 

गेल्या वषी 10 लाखाची िोद्हजन केली आदण खचि 13 लाख 5000 आला. यावषी त म्पही 23 

लाखाची िोद्हजन केली म्पहणजे िहा लाख जास्त. एवढी िो्हीजन त म्पही कोणत्या बेसवर केली. 

ग्रॅच्य इटी ही बदेसक ्लस डीए यावर असते. माझ्या मादहतीिमाणे िरवषी 10 ते 13%  डीए वाढ 

होते,  जर 13% नी वाढ होऊ शकते तर मग 13 लाखावरून 23 लाख कसे झाले?  

मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे: राजाप रे साहबे, आपल्या पतसुंस्थेचे कमिचारी आहते त्याुंच्या 

प ढल्या वषी सेवादनवतृ्ती आहते आदण म्पहणनू ही िो्हीजन केलेली आह.े 

श्री राजाप रे (डीआरएचआर):हचे उत्तर त म्पही मागच्या वषी स द्धा दिलुं. ते्हा पण त म्पही 9 लाखावरून 

26 लाखाची िोद्हजन केली होती.  त्यान सार मी दवचारलुं त्यावर त मचे उत्तर होतुं की ज नी कदमटी 

च कीच्या पद्धतीने ग्रॅच्य ईटीचे कॅल्क्य लेशन करत होती. ऑदडटरन ेसाुंदगतलुं त्यािमाणे कॅल्क्य लेशन 

केलुं म्पहणनू हा दडफरन्वस आला ह ेआम्पही त्या वषी मान्वय केलुं.  

मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे: ही िो्हीजन आह.े ित्यिात ग्रॅच्य टी फुं ड हा सुंस्थेकडेच आह.े 

श्री राजाप रे (डीआरएचआर): िो्हीजन करताना त्या दफगर या परफेक्ट पादहज ेअसतात. िोद्हजन 

अुंिाजे नाही करू शकत. प ढल्या वषी ग्रॅज्य एटीची दफगर दकती येणार ह े त म्पहाला माहीत असते. 

त्यामध्ये जास्तीत जास्त 1 ते 2% मागेप ढे होऊ शकते , परुंत  एवढा फरक होऊ शकत नाही. जे दनवतृ्त 

होतात म्पहणनू त्यासाठी िोद्हजन करायची नसते, याची िोद्हजन त म्पहाला िरवषी करायची असते. 

इथे श्रीराम साहबे आहते ते पण साुंग ूशकतील.  

खदजनिार श्री दशब  िशाि दसुंघा रॉय: सवाांना मादहत आह े की कमिचाऱ्याुंची ग्रॅच्य ईटी सुंस्थेच्या 

भुंडवलात आह े ती ग्हनिमेंट रूलिमाणे ती एलआयसीमध्ये ग ुंतवणकू करायची  असते. आम्पही 

ियत्न करत आहोत की कमिचाऱ्याुंची ग्रॅच्य ईटी एलआयसी मध्ये जावी . एलआयसीच्या  

कॅल्क्य लेशन िमाणे जी रक्कम द्यावी लागेल त्यािमाणे िो्हीजन केली आह.े एलआयसीने 

ग्रॅच्य ईटीचे कॅल्क्य लेशन साुंदगतलुं तर त्यािमाणे आपल्याला पैसे द्यावे लागणार म्पहणनू ही िोद्हजन 

केली आह.े  



80 
D:\YEAR 2024-2025\63 AGM Minutes\63 AGM Minutes.docx 

श्री िकाश पाटील (एसआयआरडी): म्पहणनूच आम्पही साुंगतो की सवि गोष्टी त म्पही स्टडी करून घ्या 

आदण सभागहृाला साुंगा. ठीक आह ेया एकाच दवषयावर जास्त वेळ जाऊ नये म्पहणनू दवषय क्रमाुंक 

चार पणूि करण्यासाठी मी सचूक म्पहणनू माझे नाव स चवतो. 

सचूक   : श्री दिगुंबर पाटील (ईएमईडी) 

अन मोिक  : श्री यि वीर दसुंग (एचएलय)ू 

ठराव सवािन मते मुंजरू.  

ठराव क्र.4: ठराव पास करण्र्ात आला की सन 2023-24 आदथमक वषामकररता रं्जूर 

केलेल्र्ा अंिाजपत्रकापेिा जास्त झालेल्र्ा खचामस सभासिांनी सवामनुर्ते रं्जुरी दिली 

पुन्वहा  ठराव पास करण्र्ात आला की  तसेच सन 2024-25 र्ा आदथमक वषामकररता 

संचालक रं्िळांनी र्ांिलेल्र्ा अंिाजपत्रकास  सभागृहांनी सवामनुर्ते रं्जुरी दिली.  

सुचक   : श्री प्रकाश पाटील (एसआर्आरिी) 

अनुर्ोिक  : श्री र्नोज वािेकर (आरईिी) 

    ठराव सवामनुर्ते रं्जूर  

सभागहृाचा मान ठेवनू मानिनाबाबत काय झालुं ते साुंगा ्लीज. 

पिदसद्ध अध्यि श्री दगरीश शेणई :  त्याबाबत आपण शेवटी तो दवषय घेऊ. 

मानि सदचवाुंनी दवषय क्रमाुंक पाच वाचनू िाखवला. 

दवषर् क्रर्ांक 5: शासकीर् लेखापरीिक र्ांच्र्ा सन 2023-2024 र्ा आदथमक वषामच्र्ा 

दहशोबतपासणी अहवालाची नोंि घेणे. 

श्री अरुण कोळी (सीडीएम): त म्पहाला वैिादनक लेखापरीिकाुंनी त मच्या काय च का झाल्या आहते 

ते साुंगा दकुं वा नसतील झाल्या तर तसुं साुंगा ते वाचनू िाखवा.  

खदजनिार श्री दशब  िशाि दसुंघा रॉय: ररपोटि मध्ये ऑडीटरचा ररमाकि  दिलेला आह.े वैिादनक 

लेखापरीिणाचा 60 त े70 पानाचा  ररपोटि आह.े त्यातील 'पाटि- बी' मी वाचनू िाखवतो.  

पिदसद्ध अध्यि श्री दगरीश शेणई:  त मच्याकडे फायनल ररमाकि  आह ेतेच फक्त थोडक्यात वाचा. 

खदजनिार श्री दशब  िशाि दसुंघा रॉय याुंनी वादषिक अहवालातील पान क्रमाुंक 61 व 62 

वरील  वैिादनक लेखापरीिकाुंनी दिलेला रीपोटि  ओदपदनयन वाचनू िाखवले. 
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पिदसद्ध अध्यि श्री दगरीश शेणई:  अहवालामध्ये जो वैिादनक लेखापरीिकाुंचा ररपोटि आह ेत्यावर 

कोणाची काही कुं ्लेंट आह ेका ? असेल तर बोला. 

ठराव क्र.5: ठराव पास करण्र्ात आला की, शासकीर् लेखापरीिक जगिीश रणदिवे, सीए 

–साज एन्वि असोदसएटस र्ांनी सािर केलेला  सन 2023-24 र्ा आदथमक वषामच्र्ा वैधादनक 

दहशोब तपासणी अहवाल दस्वकारून त्र्ात नरू्ि केलेल्र्ा तपासणी शेऱ्र्ाची नोंि घेऊन 

सभागृहाने ठराव सवामनुर्ते रं्जूर केला.    

सचूक   : श्री दिगुंबर पाटील (ईएमईडी) 

अन मोिक  : श्री यि वीर दसुंग (एचएलय)ू 

ठराव सवािन मते मुंजरू.  

मानि सदचवाुंनी दवषय क्रमाुंक सहा वाजनू िाखवला.  

दवषर् क्र.6:  सन 2024-2025 र्ाआदथमक वषामसाठी वैधादनक लेखापरीिक र्ांच्र्ा 

नेर्णुकीस र्ान्वर्ता िेणे. 

 श्री िकाश पाटील (एसआयआरडी): दकती दनदविा आल्या आदण कोण आहते ते साुंगा.  

श्री बाहुबली चौग ले: होय हचे आपल्याकडे एकूण पाच टेंडर आल.े  

एक सभासि: अध्यि साहबे जे टेंडर आल ेआहते ते दडस््ल ेकरा सवाांना समजेल. मागच्या वेळी 

दडस््ले केले होते. आताही करा.  

श्री बाहुबली चौग ले:  ह ेआलेल्या पाच टेंडरचे सीएसटी स्टेटमेंट आह.े 

S.R.NO. NAME OF AUDITOR / FIRM AMT. QUOTED IN QUOTATION 

1 SAAJ & ASSOCIATES 95% of GOVT. FEES + GST 

2 SATHEESHA SHETTY & CO., 
PUNE 

100% of GOVT.FEES + GST 

3 D G. KANGO  &  ASSOCIATES 100% of GOVT.FEES + GST 

4 NIKITA JADHAV &  ASSOCIATES 12,00,000/- + GST 

5 CAS & ASSOCIATES 13,00,000/- + GST 



82 
D:\YEAR 2024-2025\63 AGM Minutes\63 AGM Minutes.docx 

 

श्री िकाश पाटील: यामध्ये त मच्या सुंस्थेच्या कारभारासाठी ज े आिी होते ते मेससि साज अँड 

असोदसएट ह ेतेच आहते का  ? 

श्री बाहुबली चौग ले: होय, हचे आहते त्याुंची फी 95% ऑफ ग्हनिमेंट सक ि लर.  

श्री िकाश पाटील (एसआयआरडी): त्याुंची फी त म्पही कॅल्क्य लेशन करून दतथे द्यायला हवी होती. 

मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे: अुंिाजे 10 लाखाच्या  आसपास रक्कम येते.  

श्री िकाश पाटील (एसआयआरडी): ठीक आह.े यावषीचे लेखापरीिणासाठी त्याुंनाच काम द्या.  

ठराव क्र.6: ठराव पास करण्यात आला की दि.29.08.2024 रोजी झालेल्या 63 ्या वादषिक 

सविसािारण सभेने सन 2024-25 या कालाविीच्या वैिादनक लेखापरीिणासाठी आलेल्या एकूण 5 

िस्तावाुंपैकी एक M/S SAAJ & Associates याुंच्या गतवषािचा लेखापरीिणातील अन भव व 

त्याुंनी िस्तावात सहकार दवभागाच्या पररपिकान सार 95% इतकी लेखापरीिण फी नमिू 

केल्यान सार त्याुंची लेखापरीिण फी सन 2023-24 च्या ताळेबुंिाच्या टनिओ्हरशी दवचारात घेऊन 

सविसािारण सभेने M/S SAAJ & Associates याुंची सन 2024-25 या कालाविीसाठी 

वैिादनक लेखापरीिक म्पहणनू दनय क्ती केली व प ढील कायिवाहीसाठी सुंचालक मुंडळास अदिकार 

िणे्याचा ठराव एकमताने मुंजरू करण्यात आला.  

सचूक   : श्री िकाश पाटील (एसआयआरडी) 

अन मोिक  : श्री मनोज वाडेकर (आरईडी) 

    ठराव सवािन मते मुंजरू  

मानि सदचवाुंनी दवषय क्रमाुंक सहा वाजनू िाखवला.  

दवषर् क्र.7: सन 2022-2023 र्ा आदथमक वषामच्र्ा लेखापरीिणातील िोषांचे वाचन करून 

त्र्ासंबंधीच्र्ा िोषिुरुस्ती अहवालाची (compliance report)  नोंि घेणे. 

श्री अरुण कोळी (सीडीएम): काय िोष िाखवले ते वाचनू िाखवा. लवकर करा. उगाच वेळ वाया 

जात आह.े सवि तयार ठेवायचुं त म्पही. ऑदडटरने कमी िोष काढून िाखवले असतील तर  ते वाचनू 

िाखवा आदण त म्पही काय सचूना स चदवल्या असतील तर ते पण साुंगा.  

खदजनिार श्री दशब  िशाि दसुंघा रॉय याुंनी ऑदडट रेक्टीदफकेशन ररपोटि वाचनू िाखवला.  
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श्री दिगुंबर पाटील (सीडीएम): यामध्ये त म्पहाला एसएलएफमध्ये काही इन्व्हसे्टमेंट करायची असेल 

तर करून टाका. 

खदजनिार श्री दशब  िशाि दसुंघा रॉय: यामध्ये एक ररमाकि  िरवषी येतो तो म्पहणजे स्टाफ ग्रॅच्य ईटीचा 

आम्पही ियत्न करत आहोत एलआयसी मध्ये तो ग ुंतदवण्याचा आदण स्टाफ िॉद्हडुंट फुं ड आह ेतो 

स द्धा पीएफ ऑदफसला जाईल यासाठी आम्पही ियत्न करत आहोत त्यािमाणे  

ठराव क्र.7: ठराव प्रास करण्र्ात आला की, सन 2022-2023 या आदथमक वषामच्र्ा 

लेखापरीिणातील िोषांचे वाचन करून व त्र्ासंबंधीचा सहकार दवभागाकिे सािर केलेला 

िोषिुरुस्ती अहवाल सभेत सािर केला असता सभागृहाने र्ा िोषिुरुस्ती अहवालाची नोंि 

घेऊन सवामनुर्ते रं्जूर केला. 

सचूक   : श्री राजाप रे (डीआरएचआर): 

अन मोिक  : श्री दिगुंबर पाटील (ईएमईडी) 

         ठराव सवािन मते मुंजरू 

प न्वहा ठराव पास करण्यात आला की, ऑडीट ररपोटिमध्ये िरवषी येणारा स्टाफ ग्रॅच्य ईटी 

आदण स्टाफ िॉद्हडुंट फुं ड बाबतचा ररमाकि  काढून टाकण्यास्ठी स्टाफ ग्रॅच्य ईटी एलआयसी मध्ये तो 

टाकण्याचा आदण स्टाफ िॉद्हडुंट फुं ड पीएफ ऑदफसला जमा करण्यात यावा याचा दनणिय घेऊन 

ठराव सवािन मते मुंजरू केला. 

सचूक   : श्री दिगुंबर पाटील (ईएमईडी) 

अन मोिक  : श्री ढोबळे (डीसीअँडएसीएम) 

    ठराव सवािन मते मुंजरू  

दवषर् क्र.8:  संचालक रं्िळाने सुचदवलेल्र्ा उपदवधी िुरुस्तीस रं्जुरी िेणे. 

मानि सदचव याुंनी उपदविी ि रुस्ती वाचनू िाखवली.  

उपदविी क्रमाुंक क 1.3 वाचनू िाखदवला. 
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अदस्तत्वात असलेल्या उपदविीची 

शब्िरचना  

िस्तादवत उपदविी ि रुस्तीची शब्िरचना 

अदिकृत भागभाुंडवल 

सुंस्थेचे अदिकृत भागभाुंडवल रुपये 

50,00,00,000/- (अिरी रुपये पन्वनास 

कोटी फक्त) असेल. ित्येक भागाची िशिनी 

दकुं मत रु.500/- (अिरी रुपये पाचश े

फक्त) राहील. महाराष्र सहकारी सुंस्था 

अदिदनयम 1960 कलम 28 मिील 

तरत िीस अदिन राहून सभासिास जास्तीत 

जास्त भाग िारण करता येतील. 

          सहकार वषाित वगिणीच्या रुपान े

सभासिाकडून जमा केलेली रक्कम प ढील 

सहकारी वषािच्या पदहल्या दिवसाला 

म्पहणजे 1 एदिलला सभासिाच्या 

भागभाुंडवलात जमा केली जाईल. भाग 

वाटपाच्या नोंिी भाग रदजस्टरला तसेच 

सभासिाच्या पासब कमध्ये केल्या जातील. 

ही पध्ित सभासिाच्या भागभाुंडवलाची 

रक्कम रु.15,000/- (रुपरे् पंधरा हजार) 

होईपरं्त चालू राहील (500 रुपर्ाचे 

30 भाग). वरील रकमपेेिा जास्त 

दस्वकारण्यात आलेली रक्कम 

सभासिाच्या सभासि वगिणीच्या खात्यात 

जमा करण्यात येईल व मुंज रीने सिर ्याज 

दिले जाईल. ्याजाचा िर सभासि कजि 

्याजाच्या िरापेिा कमी असला पादहजे. 

 

अदिकृत भागभाुंडवल 

सुंस्थेचे अदिकृत भागभाुंडवल रुपये 

100,00,00,000/- (अिरी रुपये शुंभर 

कोटी फक्त) असेल. ित्येक भागाची िशिनी 

दकुं मत रु.500/- (अिरी रुपये पाचशे फक्त) 

राहील. महाराष्र सहकारी सुंस्था अदिदनयम 

1960 कलम 28 मिील तरत िीस अदिन 

राहून सभासिास जास्तीत जास्त भाग िारण 

करता येतील. 

          सहकार वषाित वगिणीच्या रुपान े

सभासिाकडून जमा केलेली रक्कम प ढील 

सहकारी वषािच्या पदहल्या दिवसाला 

म्पहणजे 1 एदिलला सभासिाच्या 

भागभाुंडवलात जमा केली जाईल. भाग 

वाटपाच्या नोंिी भाग रदजस्टरला तसेच 

सभासिाच्या पासब कमध्ये केल्या जातील. 

ही पध्ित सभासिाच्या भागभाुंडवलाची 

रक्कम रु.30,000/- (रुपरे् तीस हजार) 

होईपरं्त चालू राहील (500 रुपर्ाचे 

60भाग). वरील रकमेपेिा जास्त 

दस्वकारण्यात आलेली रक्कम सभासिाच्या 

सभासि वगिणीच्या खात्यात जमा करण्यात 

येईल व मुंज रीन े सिर ्याज दिल ेजाईल. 

्याजाचा िर सभासि कजि ्याजाच्या 

िरापेिा कमी असला पादहजे. 

 

श्री अरुण कोळी (सीडीएम): या उपदविी ि रुस्तीचा अथि  सभागहृाला साुंगा . 
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मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे:  यामध्ये आपण अमेंडमेंट घेऊन येतोय सुंस्थेचे अदिकृत  भाग 

भाुंडवल 50 कोटी आह ेते 100 कोटी करायचुं आह ेआदण सभासिाची स्वतःची भाग िारण िमता 

जी आह ेती   30,000/- करणेची आह.े  

श्री राजाप रे  (डी आर एच आर): कोळी सराुंचा हा िश्न नाही. उपदविीमध्ये शेवटच्या चार ओळी 

आहते की  'वरील रकमेपेिा जास्त स्वीकारण्यात आलेली रक्कम सभासिाच्या सभासि वगिणीच्या 

खात्यात जमा करण्यात येईल'. आदण खाली दलदहलुं आह े की '्याजाचा िर सभासि कजि 

्याजाच्या िरापेिा कमी असला पादहजे' याबद्दल कोळी साहबेाुंनी त म्पहाला िश्न दवचारला आह े

त्याचे उत्तर द्या.  

मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे: आपल्या सभासिाुंची  रु.30,000/- वरची रक्कम सभासि वगिणी 

खात्यामध्ये जाईल. सभासि वगिणीवरील ्याजाचा जो िर ितेो तो आपल्या कजािच्या ्याजिरापेिा 

कमी असेल. 

श्री अरुण कोळी (सीडीएम): म ुंबई बकेँचा ्याजिर दकती आह?े  

मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे: कोळी साहबे, ते इथे येत नाही आपण ज्यान सार  कजािला ्याजिर 

ितेो त्यान सार   

श्री अरुण कोळी (सीडीएम): मी तेच दवचारलुं, सभासिाुंना जे कजि ितेा ते म ुंबई बकेँकडून घेता 

त्यापेिा अिाि टक्के जास्त घेता ना? 

मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे: सभासिाुंना आपण जो ्याजिर ितेो, 9.85%, त्याच्यापेिा तो 

कमी असेल.  

श्री अरूण कोळी (सीडीएम): बरोबर आह ेना?  मग आता त म्पही सभासि वगिणीवर ्याज 10% िते 

आहात. भदवष्यात आम्पहाला तो त म्पही कमी करणार. त्याम ळे त म्पही ह ेस द्धा सभागहृाला साुंगा की ही 

उपदविी मुंजरू झाली तर हा पररणाम आह.े  

मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे: कोळी साहबे, त म्पही ही उपदविी मुंजरू नाही केली तरी पण त ू

क्लॉज आह.े मला सभासिाुंना साुंगायचुं आह ेकी सभासि कजि घेतो त्यावर आपण ्याज घेतो त्या 

्याजापेिा सभासि वगिणीवरील ्याज ह ेकमी द्यायला पादहजे. उिाहरणाथि प ढल्या वषी कजािचा 

्याजाचा िर 9.5% झाला तर आपल्याला सभासि वगिणीवर ्याज 9.5% असेल, ्याजिर 9% 

झाला  सभासि वगिणीचा ्याजिर 9% असेल. 

श्री राजाप रे (डीआरएचआर): या दवषयावर चचाि करताना सभागहृाची माफी मागतो की ही उपदविी 

जर मुंजरू झाली तर सभासि वगिणीवर ्याज ह ेकमी दमळेल. सुंस्थेचा सािारण 3 कोटी 60 लाख 
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खचि वाढेल म्पहणनू याला स्पष्ट दवरोि आह.े आपले अदिकृत भाग भाुंडवल 50 कोटी आह ेत्यापेिा 

जास्त नेता कामा नये.  

मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे: राजाप रे साहबे, त म्पही या उपदविीवर ऑब्जेक्शन घेतलुं कारण 

्याजाचे िर कमी झाले तर सभासि वगिणी वरील ्याजाचे िर स द्धा कमी होतील असुं त म्पहाला वाटत 

आह ेपरुंत  ही उपदविी मुंजरू झाली नाही तरी आपण कजािवर ज े ्याज घेतोय त्याच्यापेिा कमीच 

्याजिराने सभासि वगिणीवर ्याज  द्यायचुं आह.े यामध्ये शब्िरचना तशीच आलेली आह ेआपण 

फक्त शेअसिची रक्कम वाढदवण्याचा ियत्न करत आहोत रु.15,000/-  ऐवजी रु.30000.  

श्री राजाप रे (डीआरएचआर): यालाच माझुं ऑब्जेक्शन आह ेत्याम ळे आपलुं 3 कोटी 60 लाखाच े

न कसान होणार आह.े आपले अदिकृत भाग भाुंडवल आह े50 कोटी, वसलू भाग भाुंडवल आह े27 

कोटी.  

श्री श्रीिरन  (सीडीएम): सेके्रटरी ही अमेंडमेंट हाऊस एकमताने ररजेक्ट करत आह.े ही उपदविी 

ि रुस्ती  नामुंजरू आह ेत्यािमाणे  

ठराव क्र. 8.1 : ठराव पास करण्र्ात आला की उपदवधी िुरुस्ती क्रर्ांक क 1.3  ला 

सभागृहाने नारं्जूर सवामनुर्ते नारं्जूर केली.  

    सूचक   : श्री राजापुरे (िीआरएचआर) 

    अनुर्ोिक : श्री श्रीधरन  (सीिीएर्) 

           ठराव सवामनुर्ते रं्जुर  

मानि सदचव याुंनी ि सरी उपदविी ि रुस्ती वाचनू िाखवली.  

उपदवधी क्रर्ांक फ 1.10 

अदस्तत्वात असलेल्र्ा उपदवधीची 

शब्िरचना  

प्रस्तादवत उपदवधी िुरुस्तीची 

शब्िरचना 

एकूण सवि दमळून असणारे सािारण कजि िये 

पगाराच्या 25 पटीपेिा जास्त रकमेच े

असणार नाही. जर कजि कमाल मयाििपेयांत 

मुंजरू केले तर वसलू करण्यात येणाऱ्या 

कजािचा हप्ता, ्याज व वेतनातनू एकूण 

एकूण सवि दमळून असणारे िीघिकालीन 

कजि िये पगाराच्या 30 पटीपेिा जास्त 

रकमेच े असणार नाही. जर कजि कमाल 

मयाििपेयांत मुंजरू केले तर वसलू करण्यात 

येणाऱ्या कजािचा हप्ता, ्याज व वेतनातनू 
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करावयाची कपात ही पेमेंट ऑफ वेजेस 

अ ॅक्टिमाणे त्याच्या वेतनाच्या 2/3 पेिा 

जास्त असणार नाही अशी खािी करुनच 

कजि द्याव.े मुंजरू कजािच्या 4% रक्कम म ित 

कजािसाठी शेअसि व सभासि वगिणी खात्यात 

जमा करावी लागेल व 15% रक्कम िीघि 

म ित कजािसाठी शेअसि व सभासि वगिणी 

खात्यात जमा करावी लागेल. 

एकूण करावयाची कपात ही पेमेंट ऑफ 

वेजेस अ ॅक्टिमाणे त्याच्या वेतनाच्या 2/3 

पेिा जास्त असणार नाही अशी खािी 

करुनच कजि द्याव.े िीघिकालीन कजािच्या 

मुंज रीसाठी शेअसि व सभासि वगिणीच्या  

25% रक्कम जमा करावी लागेल.  

 

या उपदविी ि रुस्तीन सार आपण िीघिकालीन कजि िये पगाराच्या 25 पट िते होतो ते आता आपण 

30 पट करत आहोत. 

श्री राजाप रे (डीआरएचआर): ठीक आह.े ह ेत म्पही वाढव ूशकता या उपदविीला मुंज री आह.े  

ठराव क्र.8.2:  ठराव पास करण्यात आला की, दि.25.08.2024 रोजी वेळेअभावी 

दि.29.08.2024 परं्त तहकूब झालेल्र्ा व र्ा प्रद.29.08.2024 रोजी झालेल्र्ा वादषमक 

सवचसाधारण सभेत संर्ालक मंडळाने सुर्प्रवलेल्या संस्थेच्या उपप्रवधी क्र. फ 1.10 1. 

एकूण सवच प्रमळून असणारे िीघमकालीन  कजच देय पगाराच्या 30 पटीपेिा जास्त रकमेरे् 

असणार नाही. जर कजच कमाल मयाचदेपयंत मंजूर केले तर वसूल करण्यात रे्णाऱ्र्ा   

कजाचर्ा हप्ता, व्याज व वेतनातून एकूण करावयार्ी कपात ही पेमेंट ऑफ वेजेस 

अ ॅक्टिमाणे त्याच्या वेतनाच्या 2/3 पेिा जास्त असणार नाही अशी खात्री करुनर् कजच 

द्यावे. दीर्चकालीन कजाचच्र्ा रं्जुरीसाठी शेअसच व सभासद वगचणीच्र्ा 25 पट रक्कर् जमा 

करावी लागेल. 

या उपप्रवधी दुरुस्तीस सभागृहाने एकमताने मंजुरी प्रदली व सिर उपदवधी िुरुस्ती मा. 

सहकार आयुक्त पुणे र्ांचे रं्जुरीसाठी लवकरात लवकर पाठदवण्र्ात र्ावी असा ठराव 

सभागृहाने एकर्ताने रं्जूर केला.  

सूर्क   : श्री  डी एस राजापुरे (िीआरएचआर)    

अनुमोदक  : श्री श्रीधरन (सीिीएर्)       

  

            ठराव सवाचनुमते मंजुर 
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मानि सदचव याुंनी दतसरी उपदविी ि रुस्ती वाचनू िाखवली.  

उपदवधी क्रर्ांक  फ 1.10    4.  

अदस्तत्वात असलेल्र्ा उपदवधीची 

शब्िरचना  

प्रस्तादवत उपदवधी िुरुस्तीची 

शब्िरचना 

कमीत कमी िोन सभासिाुंच्या वैयदक्तक 

जादमनकीवर म ित कजि दिल ेपादहजे आदण 

िीघि म ित कजि रु.1,25,000/- पयांत कमीत 

कमी िोन वैयदक्तक जादमनकीवर व 

त्याप ढील कजि रकमेस कमीत कमी तीन 

वैयदक्तक जादमनकीवर कजि दिले पादहजे. 

माि एका सभासिास तीनपेिा म ित 

कजििारास व तीन पिेा िीघि म ित कजािस 

जादमन राहता येणार नाही. 

रु.35 लाखापयांत िीघिकालीन कजि कमीत 

कमी िोन वैयदक्तक जादमनकीवर व 

त्याप ढील रु.50 लाखापयांत िीघिकालीन 

कजि  कमीत कमी तीन वैयदक्तक 

जादमनकीवर दिल े पादहजे. माि एका 

सभासिास तीनपेिा जास्त िीघिकालीन 

कजािस जादमन राहता येणार नाही. 

 

 

श्री श्रीिरन (सीडीएम): आता 50 लाखाचे जे कजि आह ेत्यासाठी जामीनिार दमळणुं म दश्कल झाला 

आह.े त म्पही रक्कम वाढवली पण जामीनसाठी सभासि दमळत नाही. एका साईडला त म्पही लोन 

वाढवता, डेथ केसेस सोडून सदविस मिनू ररमवू झाला, गायब झाला अशा कजििाराच्या 

जामीनिाराुंची दस्थती खराब झाली आह ेपण ह ेसभागहृाला समजलुं पादहजे. म्पहणनू यावर हाऊस 

मध्ये चचाि झाली पादहजे की या जामीनिाराुंना पण वाचवण्यात यावुं. ठीक आह ेआपण यावर दवचार 

करू ही उपदविी  मुंजरू आह.े 

श्री स नील खाकसे (आरआरएमडी): उपदविी मुंजरू आह.े मी यास अन मोिन िते आह.े   

ठराव क्र.8.3: ठराव पास करण्यात आला की, दि.25.08.2024 रोजी वेळेअभावी 

दि.29.08.2024 परं्त तहकूब झालेल्र्ा व र्ा प्रद.29.08.2024 रोजी झालेल्र्ा वादषमक 

सवचसाधारण सभेत संर्ालक मंडळाने सुर्प्रवलेल्या संस्थेच्या उपप्रवधी क्र. फ 1.10 4. रु.35 

लाखापरं्त  िीघमकालीन कजम कमीत कमी िोन वैर्दक्तक  जादर्निारकीवर व त्र्ापुढील रु. 

50 लाखापरं्त  िीघमकालीन कजम कमीत कमी तीन वैर्दक्तक जादर्निारकीवर दिले पादहजे.  

मात्र एका सभासदास तीनपेिा जास्त दीर्चकालीन  कजाचस जाप्रमन राहता येणार नाही. या 
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उपप्रवधी दुरुस्तीस सभागृहाने एकमताने मंजुरी प्रदली व सिर उपदवधी िुरुस्ती मा. सहकार 

आयुक्त पुणे र्ांचे रं्जुरीसाठी लवकरात लवकर पाठदवण्र्ात र्ावी असा ठराव सभागृहाने 

एकर्ताने रं्जूर केला.  

सूर्क   श्री महेंद्र मोरे (पूदणमर्ा लॅब)  

अनुमोदक  श्री  डी एस राजापुरे (िीआरएचआर)    

       ठराव सवाचनुमते मंजुर 

मानि सदचव याुंनी चौथी उपदविी ि रुस्ती वाचनू िाखवली.  

उपदवधी क्रर्ांक फ 1.10  6. 

अदस्तत्वात असलेल्र्ा उपदवधीची 

शब्िरचना  

प्रस्तादवत उपदवधी िुरुस्तीची 

शब्िरचना 

म ित कजािचा ्याजाचा िर 9% इतका 

राहील व तो 66 समान ह्त्यात सरासरी 

्याजिर आकारणी करुन पगारातनू कपात 

केला जाईल.  

आकदस्मक कजािचा ्याजिर 12% इतका 

राहील व तो 12 समान ह्त्यात सरासरी 

व्र्ाजिर आकारणी करुन पगारातनू 

कपात केला जाईल. 

 

 

 

िीघि म ित कजािवरील ्याजाचा िर 

ठरदवण्याचा अदिकार ्यवस्थापक सदमतीस 

राहील. माि हा ्याजाचा िर िरसाल िर 

शेकडा 6 ते 12% राहील. दजल्हा बँकेचे 

कजि घेतल्यास बँक ज्या ्याजाच ेिराने कजि 

ितेे त्या िरापेिा 0.5 ते 3 टक्केपयांत ज्यािा 

रद्द करणे. 

 

 

 

आकदस्र्क कजामचा व्र्ाजिर 

10.5% इतका राहील व तो 12 

समान ह्त्यात िैनंदिन पद्धतीने 

उतरत्र्ा क्रर्ाने दशल्लक रकरे्वर 

व्र्ाजिर आकारणी करुन 

पगारातून कपात केला जाईल. 

 

िीघमकालीन कजामवरील ्याजाचा 

िर ठरदवण्याचा अदिकार 

्यवस्थापक सदमतीस राहील. माि 

हा ्याजाचा िर ि.सा.ि.श.े6 ते 

12% राहील. दजल्हा बँकेचे कजि 
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्याजिर ठेवता येईल. घेतल्यास बँक ज्या ्याजाचे िराने 

कजि ितेे त्या िरापेिा 0.5 ते 3% 

पयांत ज्यािा ्याजिर ठेवता येईल. 

श्री श्रीिरन (सीडीएम): त म्पही तर ऑडीनरी लोन बुंि केले. सेके्रटरी आमच्या बोलण्याचा अथि त म्पही 

नवीन कजि मुंजरू करण्याच्या वेळी साुंदगतलुं होतुं ते पाच लाखाचुं ऑडीनरी  लोन त्याचा  इुंटरेस्ट रेट 

कमी होणार.  उपदविीिमाणे त म्पही ते करू शकत नाही. त म्पही बोलला होतात की कसुं उपदविीच े

उल्लुंघन न करता ऑडीनरी लोन 8.5% िमाणे ्याजिार पदहल्या 5 लाखाला  िऊे शकता फक्त 'हो' 

की 'नाही' ह ेउत्तर द्या.  

श्री राजाप रे (डीआरएचआर): आपल्याला जे लोन दमळत आह ेत्यामध्ये पदहल े5 लाख ह े8.5% न े

दमळत आह.े  

श्री श्रीिरन (सीडीएम): दमळत आह ेह ेमादहती आह.े पण उपदविी मुंजरू झाली की ऑडीनरी लोन 

वर त म्पही इन्वश रड करा की 5 लाख ह ेकोणत्याही कुं डीशन मध्ये 8.5% नेच दमळणार.  

श्री स नील खाकसे (आरआरएमडी): या हाउसने त म्पहाला िीघिकालीन कजि मुंजरू  करताना साुंदगतलुं 

होतुं की पदहले  पाच 8.5% न ेआदण ही हाऊसची मागणी होती आदण त म्पही ते ऐकलुं होतुं. त म्पही ते 

कुं दटन्वय ूकरा कोणतीच अडचण नाही. जर त म्पहाला टेदक्नकल िॉब्लमे होतो तर ह े5 लाख वेगळे करा 

आदण बाकीच्या कजािला इुंटरेस्ट दफक्स करू शकता उपदविीचे उल्लुंघन होणार नाही.  

ठराव क्र.8.4 : ठराव पास करण्यात आला की, दि.25.08.2024 रोजी वेळेअभावी दि.29.08.2024 

पयांत तहकूब झालेल्या व या प्रद.29.08.2024 रोजी झालेल्या वादषिक सवचसाधारण सभेत संर्ालक 

मंडळाने सरु्प्रवलेल्या संस्थेच्या उपप्रवधी क्र. फ 1.10  6. म ित कजि अदस्तत्वात  न  रादहल्याम ळे 

'मदुत कजाचर्ा व्याजार्ा दर 9% इतका राहील व तो 66 समान हप्तत्यात सरासरी व्याजदर आकारणी 

करुन पगारातनू कपात केला जाईल’ ह ेउपदविीतनू रद्द करण्याचा ठराव सवािन मते मुंजरू केला. 

आकप्रस्मक कजाचर्ा व्याजदर 10.5% इतका राहील व तो 12 समान हप्तत्यात िनैुंदिन पद्धतीन े

उतरत्या क्रमाने दशल्लक रकमेवर ्याजिर आकारणी करुन पगारातनू कपात केला जाईल.  

िीघिकालीन कजाचवरील व्याजार्ा दर ठरप्रवण्यार्ा अप्रधकार व्यवस्थापक सप्रमतीस राहील. मात्र हा 

व्याजार्ा दर द.सा.द.शे. 6 ते 12% राहील. प्रजल्हा बकेँर्े कजच घेतल्यास बँक ज्या व्याजार्े दराने 

कजच दतेे त्या दरापेिा 0.5 ते 3 टक्केपयंत ज्यादा व्याजदर ठेवता येईल.  
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या उपप्रवधी दरुुस्तीस सभागहृाने एकमताने मंजरुी प्रदली व सिर उपदविी ि रुस्ती मा. सहकार 

आयकु्त पणेु याुंचे मुंज रीसाठी लवकरात लवकर पाठदवण्यात यावी असा ठराव सभागहृाने एकमताने 

मुंजरू केला.  

सचूक   : श्री महेंद्र मोरे (पदूणिमा लॅब)  

अन मोिक : श्री राजापरेू (डीआरएचआर)  

    ठराव सवािन मते मुंजरू  

मानि सदचवाुंनी दवषय क्र.9 वाचनू िाखदवला.  

दवषर् क्र.9:  सभासिांना वगमणी खात्र्ातील अंशत: रक्कर् काढणेसाठी सुदवधा िेणेबाबत 

दवचार करणे. 

श्री स नील खाकसे (आरआरएमडी): माझी दवनुंती आह ेकी सुंचालक मुंडळाने जी अमेंडमेंट आणली 

आह ेत्यावर एक िेझेंटेशन करायला पादहज ेहोतुं. कारण सभासिाुंना याबाबतीत अनेक िश्न असतात. 

त म्पही पादशिअल दवड्रोवल घेऊन येताय, त म्पही 15,000/- शेअसिचे 30,000/- करायला अमेंडमेंट 

घेऊन येताय  तर त म्पही यावर एक िेझेंटेशन तयार करून आणायला पादहजे होतुं. तसुं केलुं असतुं तर 

सभासिाुंचे  90% िश्न स टले असते. आता त म्पही एकस््लेन करा. 

मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे: सभासिाुंना सभासि वगिणीच्या ्याजावर टीडीएस लागत आह.े 

त्याम ळे ज्या सभासिाुंची सभासि वगिणी िोन लाखाच्या वर आह े त्याुंना कमीत कमी िोन लाख 

ठेवनू त्याच्यावरची रक्कम ह ेपादशियल दवड्रावल  करण्याची परवानगी दमळावी. 

श्री श्रीिरन  (सीडीएम): सेके्रटरी साहबे, ह ेपादशियल दवड्रावल आपल्या सुंस्थेसाठी हादनकारक आह.े 

कारण 240 कोटीची आपली सभासि वगिणी आह.े त म्पही इन्व्हसे्टमेंट करण्यासाठी सभासिाुंना 

दडस्करेज  करत आहात. यामध्ये एखािा सभासि ररझाईन करून सवि फुं ड परत घेईल. मला वाटतुं ह े

सुंस्थेच्या दहताचे  नाही. हा अजेंडा प ढच्या एजीएमपयांत स्थदगत करा . 

श्री राजाप रे  (डी आर एच आर): नाही. माझ्यामते  आपण सभासिाुंना 10% ्याज ितेो आदण तोच 

फुं ड जर आपण बाहरेून घेतला एफडीच्या रूपाने –8% बँकेच्या रूपाने तर आपल्याला 9.8% 

दमळतोय सभासिाुंना टीडीएस लागतो. तो जर अुंशतः काढला तर सभासिाुंचाही फायिा होईल 

आदण सुंस्थेचाही फायिा होईल. माझ्या मादहतीन सार अुंशतः काढायला परवानगी दिली तर जास्तीत 

जास्त 30 ते 40 कोटीचा फुं ड बाहरे जाईल. त्यापेिा जास्त जाणार नाही. सुंस्थेचा या 30 ते 40 

कोटीचा 10% न ेइुंटरेस्ट वाचेल. ओ्हर एक्सपेंदडचर होणार नाही आदण जो सभासि 30% टक्के 

टीडीएस भरतो त्याला पण भरावा लागणार नाही दजथे सुंस्थेला न कसान होत होतुं दतथे आम्पही डीफर 
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केले जसे की शेअसि वाढवण्यासाठी आम्पही डीफर केलुं. सुंस्था जर डबघाईला आली तर प ढे कसुं 

करणार म्पहणनू अुंशतः सभासि वगिणी काढण्यासाठी  माझी परवानगी आह.े 

श्री िशाुंत वरळीकर (टीएमएस):  पादशिअल दवड्रोवल ह ेिपोजल  त म्पही माुंडलुं आह.े राजाप रे याुंनी 

पण साुंदगतलुं. पण मला एक साुंगा खरोखर याला रदजस्टरकडून मान्वयता दमळेल का? 

मानि  सदचव श्री दशवाजी हगवणे: सभागहृाची मान्वयता दमळाली तर ह े िपोजल आपण प ढे 

रदजस्रारकडे घेऊन जाऊ आदण दतथे मुंज री दमळाली तरच त्याची अुंमलबजावणी करायची आह.े 

श्री सारुंग (एएफडी):  अध्यि साहबे, ज्या सभासिाुंना  टीडीएस लागला त्याुंचा आपण दवचार करत 

आहोत पण ज्याुंना जास्त ्याज भरावे लागते अशा कजििाराुंचाही दवचार करण्यात यावा.  कजािचा 

्याजिर कमी करा त्याबद्दल त म्पही काहीच बोलत नाही. 

मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे: याबद्दल मी सभागहृाला आश्वस्त  करू इदच्छतो की येणाऱ्या 

काळामध्ये कजािवरील ्याजिर नक्कीच आपल्याला कमी झालेले दिसतील त्यािमाणे    

ठराव क्र.9: ठराव पास करण्र्ात आला की सभासिांची आदथमक बाब क संस्थेवरील 

व्र्ाजाचा  बोजा  लिात घेऊन सभासिांना संदचत ठेव (सभासि वगमणी) खात्र्ातून 

उपदवधीच्र्ा दनर्र् व अटीस अदधन राहून व सहकार  आरु्क्त पुणे र्ांच्र्ा रं्जूरी नंतर  

अंशत: रक्कर् काढून घेणे बाबत चा ठराव बहुर्ताने पाररत केला.  

सूचक   : श्री राजापुरे  (िीआरएचआर): 

अनुर्ोिक  : श्री आनंि गव्हाणकर (एचपीिी)  

            ठराव सवामनुर्ते रं्जूर  

 

मानि सदचवाुंनी दवषय क्रमाुंक 10 वाचनू िाखवला. 

दवषर् क्र.10: दवक्रर् कजम संरिण दनधी र्ोजनेच्र्ा धोरणातील दनर्र्ात अंतभूमत 

करावर्ाच्र्ा बिलाबाबत दनणमर् घेणे.  

मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे:-  “दवक्रर् कजम संरिण र्ोजना” (VKSY) 

दि.25.01.2024 पासनू रु.50 लाख िीघिकालीन कजि मुंज रीची अुंमलबजावणी करण्यात 

आली. त्याम ळे दि.25.01.2024 पवूी  पयांत घेतलेले सविसािारण कजि, दवशेष कजि दकुं वा दि. 

25.01.2024 नुंतर  घतेलेले िीघिकालीन कजि यापकैी कोणतेही कजि घेतललेे सभासि ह ेदवक्रम कजि 
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सुंरिण योजनेचे सभासि असतील. ही योजना सविसािारण कजि, दवशेष कजि तसेच िीघिकालीन 

कजािसाठी लाग ूअसेल. सविसािारण कजि, दवशेष कजि व िीघिकालीन कजािच्या ित्येक मदहन्वयाच्या 

उविररत दशल्लक कजि रकमेवर (outstanding loan) अदतररक्त ि.सा.ि.शे.0.5% (रु.41.67 िती 

माह िती लाख) िमाणे िरमहाच्या वेतनातून दवक्रम कजि सुंरिण योजनेची वगिणी कपात करण्यात 

येऊन सिर वगिणी 'दवक्रम कजि सुंरिण' योजनेत वगि करण्यात येईल.  

सभासिाचे ि िवैी दनिन झाल्यास / स्थायी अपुंगत्व आल्यास 'दवक्रम कजि सुंरिण योजने' 

अुंतगित सभासिाचे तत्कालीन तारखेस सविसािारण कजि, दवशेष कजि व िीघिकालीन कजि यापैकी जे 

कजि िये असेल त्या कजािची दशल्लक रक्कम ‘दवक्रम कजि सुंरिण योजनेतनू’ पाि मयत 

सभासिाच्या / स्थायी अपुंगत्व आलेल्या सभासिाच्या कजि खात्यात वगि करण्यात येऊन, अशा पाि 

सभासिाची सविसािारण कजािची, दवशेष कजािची अथवा िीघिकालीन कजािची िये असलेली 

दशल्लक रक्कम दनरस्त केली जाईल.  

'दवक्रम कजि सुंरिण योजने' अुंतगित लाभ घेण्यासाठी पाि असलेले सभासि:- 

1.   कजि मुंजरू दिनाुंकापासनू ित्येक कजििार सभासि या योजनेसाठी पाि असेल.  

2.   अ-  सभासिाने कजि घेतल्यानुंतर तीन मदहन्वयाच्या आत सभासिाचा मतृ्य  झाल्यास, मतृ्यू 

झालेल्या दिनाुंकापयांत दवक्रम कजि सुंरिण योजनेचे सलग हपे्त भरललेे असावेत.  

ब-  सभासिाने कजि घेऊन तीन मदहन्वयापेिा जास्त कालाविी झाला असेल व 

सभासिाचा मतृ्य  झाल्यास, मतृ्य ू झालेल्या दिनाुंकापासनू मागील सलग तीन 

मदहन्वयाुंचे हपे्त आलेले असावेत.   

उिा.जर एखाद्या सभासिाचा मतृ्य  दडसेंबर मदहन्वयामध्ये झाला असेल तर 

त्याचे स्टेंबर, ऑक्टोबर व नो्हेंबर या तीन मदहन्वयाुंचे सलग हपे्त आलेले असावेत.  

क-  एखािा कजििार सभासि कजि घेतल्यानुंतर ििीघि आजाराने ग्रस्त झाल्यास त्याच्या 

तीन मदहन्वयाच्या वेतनकपाती मिनू कजि हप्ता आला नसेल आदण ि िवेाने त्याचे 

दनिन झाल्यास अशा सुंिभाित दवशेष बाब समजनू आजारासुंबुंदित आिारभतू 

कागिपि सािर केल्यास तो सभासि या योजनेस पाि असेल. अशा बाबतीत 

दिशाभलू करण्यात आली असे दनिशिनास आल्यास  सिर सभासिाच्या उविरीत 

कजिफेडीची जबाबिारी दह त्या जामीनिाराुंची असेल.  

ड - थकबाकीिार सभासि सिर योजनेस पाि राहणार नाही.  

3.  आत्महत्या – जर मयत सभासिाच्या मतृ्य ू िाखल्यावर मतृ्यचूे कारण 'आत्महत्या' 

असे नमिू केले असेल तर मतृ्यचूा दिनाुंक हा कजि काढलेल्या तारखेपासनू बारा 

मदहने दकुं वा बारा मदहन्वयापेिा जास्त असल्यास सिर सभासि या योजनेस पाि ठरेल. 
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4.  सभासिाने कजि उपभोगल्यानुंतर स्थायी अपुंगत्व (permanent disability) 

आल्यास– याबाबत आस्थापनेच्या िादिकृत वैद्यकीय सदमतीने (स्थायी 

अपुंगत्वाच्या  केसबाबत दनणिय घेणारी सदमती) घोदषत करून कामावरून कमी 

केल्यास त्याबाबतची कागिपिे सुंस्थेकडे सािर केल्यानुंतर सुंचालक मुंडळाच्या 

सभेमध्ये दनणिय घेऊन उविररत िये असलेले कजि दनरस्त करण्यात येईल.  

5.  काही ताुंदिक अडचणी असलेली सवि कजि िकरणे सुंचालक मुंडळ वादषिक 

सविसािारण सभेप ढे माुंडून यावर चचाि करून कजि दनरस्त करण्यासाठी मागि काढला 

जाईल.  
 

दनधन पावलेल्र्ा / कार्र्स्वरूपी अपंगत्व आलेल्र्ा पात्र सभासिांचे  

सवमसाधारण कजम, दवशेष कजम व िीघमकालीन कजम दनरस्त करण्र्ासाठी  

दवक्रर् कजम संरिण र्ोजनेअंतगमत जर्ा झालेली रक्कर्  

कजम खात्र्ाकिे वगम करण्र्ाबाबतच्र्ा धोरणाबाबतची दनर्र्ावली  

1. सिर ‘दवक्रम कजि सुंरिण योजना’ अदिमुंडळाच्या दवशेष सविसािारण सभेने 

आदण सहकार दवभागाच्या मुंज रीनुंतर दि.1 मे 2023 पासनू कायािदन्ववत होईल. 

ज्या सभासिाुंनी सविसािारण कजि, दवशेष कजि दकुं वा िीघिकालीन कजि घेतल े

असेल अशा सवि सभासिाुंना त्याुंच्या सविसािारण कजि, दवशेष कजि आदण 

िीघिकालीन कजि अशा दशल्लक असलेल्या कजािस बुंिनकारक असेल.  

2. सिर योजना ही ना नफा ना तोटा या तत्त्वावर चालवली जाईल.  
3. सिर योजनेसाठी ित्येक मदहन्वयात सभासिाच्या उविररत (सविसािारण कजि, 

दवशेष कजि व िीघिकालीन कजि) कजि दशल्लक रकमवेर अदतररक्त 

ि.सा.ि.शे.0.5% िराने रक्कम िरमहाच्या वेतनातनू कपात करून ‘दवक्रम कजि 

सुंरिण योजने’ अुंतगित वगि करण्यात येईल.  

4. सिर योजना दि.1 मे  2023 पासनू अुंमलात आणली जाईल व त्यानुंतर दनिन 

पावलेल्या दकुं वा कायमस्वरूपी अपुंगत्व आलेल्या पाि सभासिाचे 'दवक्रम कजि 

सुंरिण योजने' अुंतगित सुंपणूि कजि दनरस्त करण्यात येईल.  

5. जर एखाद्या मदहन्वयात कजि दनरस्त करण्याची रक्कम ही ‘दवक्रम कजि सुंरिण 

योजने’तील दनिीपेिा जास्त असेल ते्हा मयत सभासिाुंच्या मतृ्य  दिनाुंकाच्या 

िािान्वय क्रमाने कजि दनरस्त करण्यात येईल व दशल्लक रादहलेली कजि रक्कम  

प ढील मदहन्वयात वगि करून दनरस्त करण्यात येईल.  

6. नैसदगिक व अनैसदगिक आपत्तीमध्ये मोठ्या िमाणात जीदवत हानी झाल्यास अशा 

िसुंगी उपलब्ि दनिीतनू समिमाणात एकूण सभासिाुंचे कजि दनरस्त करण्यात 

येईल.  
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7. या योजनेचा फेर-आढावा व नवीन दनयम दकुं वा दनयमात बिल ह े वादषिक 

सविसािारण / दवशेष सविसािारण सभेकडून मुंजरू करून अुंतभूित करण्यात येईल.  

8. सिरच्या योजनेत नफ्यातील काही रक्कम वगि करता येईल.  
 

श्री श्रीिरन (सीडीएम): सेके्रटरी, मी त म्पहाला थोड्या वेळापवूी सचूना केली की बारा लाखाचे लोन 

िोटेक्शन होते . त म्पही जे 1.93 कोटी आऊटस्टँदडुंग लोन आह ेते आपण डेथ केससाठी वापर केला. 

डेथ केस सोडून एक िोन केसेस आहते त्याुंचेही जामीनिार त्याच दस्थतीत आहते. ज्याुंची डेथ नाही 

झाली म्पहणनू त्याुंच्या जामीनिाराुंना अडचण झाली. क ठल्या तरी डेथ केसचा दडस््य ट आह े ते 

त म्पहाला मादहत आह.े तसेच ज ेसभासि गायब झाले त्याुंच्याही  जामीनिाराुंची दस्थती खराब आह.े 

जो कजििार सभासि डीस्मीस झाला दकुं वा त्याची एनटीपी झाली अशा केसेसमध्ये स द्धा 

जामीनिाराुंची दस्थती खराब आह,े तर दवक्रम कजि सुंरिण योजनचे्या क्र.5 च्या म द्दयामध्ये  त म्पही 

िोद्हजन दिली आह.े यात त म्पही दलदहलुं आह े की 'काही ताुंदिक अडचण असलेली सवि कजि 

िकरणे  सुंचालक मुंडळ वादषिक सविसािारण सभेप ढे माुंडून त्यावर चचाि करून कजि दनरस्त 

करण्यासाठी मागि काढला जाईल' याचे  स्पष्टीकरण द्या. 

मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे: दवक्रम कजि सुंरिण योजनमेध्ये, या आिीच्या दनयमाुंमध्ये न 

बसणाऱ्या ज्या केसेस आहते त्या सवि समादवष्ट होतील. यानुंतर जी काही ताुंदिक  अडचणीमध्ये 

अडकलेली िकरणे असतील त्यासाठी आपण सभासिामिनू एक कदमटी बनवनू व  ही िकरण े

त्याुंच्याकडून वादषिक सविसािारण सभेप ढे माुंडू. जर वादषिक सविसािारण सभेने त्याला मुंज री दिली 

तर ती कजि िकरण ेआपण दनरस्त करू हा त्याचा अथि आह.े वादषिक सविसािारण सभनेे जर मुंज री 

दिली नाही तर ते कजि िकरण आपल्याला दनरस्त करता येणार नाही.  

श्री श्रीिरन (सीडीएम): मी तीन केसेस प न्वहा ररपीट करतो. 1-डेथ केसेस आह े त्यामध्ये नॉदमनींच े

दडस्ट््य ट आह,े 2- जो सभासि गायब आह,े 3- जो सभासि सदविस मिनू टदमिनेट आह ेदकुं वा ररमू् ह 

केला आह ेदकुं वा त्याचे एनटीपी आह.े या तीन केसेसमध्ये त म्पही म्पहणालात की आपल्या डाऊटफ ल 

डे्टस  मध्ये ऑलरेडी 1.98 करोड आहते. त म्पही जादमनिार सभासिाुंना िोटेक्ट करण्यासाठी म्पहणनू 

पण  हा फुं ड आह ेकाही एक िोन सभासिाुंचा दवषय नाही. हा पणूि सभागहृाला, िेदसडेंट, ्हाईस 

िेदसडेंट याुंना पण समजला पादहज ेकी यामध्ये काही loofquls आहते का? म्पहणनू योग्य दडदसजन 

घ्या. त मचुं िपोजल चाुंगलुं आह.े पण त्यावर िेदसडेंट, ्हाईस िेदसडेंट याुंचे पण स परवीजन पादहजे. 

एवढी काळजी घ्या.  

मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे: श्रीिरन साहबे, मी िन्वयवाि ितेो सुंचालक मुंडळाच्या वतीने 

की,अज न पयांत डाऊटफ ल डे्टस आह ेतो य दटलाइज झाला नाही परुंत  दवचारािीनतेसाठी  असावा 

अशी जी िकरणे अडकलेली असतील त्यामध्ये जामीनिार भरडला जातो. तर अशा पद्धतीने चाुंगलुं 
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दडदसजन घेऊन कदमटी दनवडून त्या कदमटीच्या स्क्र टीमिनू जी िकरणे प ढे येतील ती वादषिक 

सविसािारण सभेच्या प ढे माुंडली जातील. वादषिक सविसािारण सभेच्या अन मतीने त्याुंचे कजि दनरस्त 

करण्यात येईल.  

श्री डी एस िोिे (सीडीएम): सेके्रटरी सर, पान क्रमाुंक 64 वर म द्दा क्र.3: आत्महत्या केल्यास ------- 

या दठकाणी बारा मदहने आहते त्या ऐवजी सहा मदहने केल ेतर? कारण त्या कजििार सभासिाचा मतृ्यू 

झालेला आह.े कोण आत्महत्या करेल ते साुंगता येत नाही म्पहणनू सहा मदहन्वयापयांत आणावा ही 

माझी दवनुंती आह.े सभागहृाने पण यावर दवचार करावा. 

मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे: िोिे साहबे, पॉई ुंट क्र.5 त्यासाठीच आह ेकी जर एखाद्या ्यक्तीने 

पाच ते सहा मदहन्वयात आत्महत्या केली तर ते िकरण  ताुंदिक अडचणीत येते आदण असे िकरण 

स्क्र टीनी कदमटीमिनू येऊन ते मग पॉई ुंट नुंबर तीनचे िकरण पॉई ुंट नुंबर पाचमध्ये येईल.  

श्री स नील खाकसे (आरआरएमडी): दवक्रम कजि सुंरिण योजनिेमाणे येथनू प ढे क ठल्याही ्यक्तींच े

कजि  िमादपत करायचे असेल, मी नॅचरल डेथचुं बोलत नाही अपाटि फ्रॉम िटॅ, तर वादषिक 

सविसािारण सभेच्या समोर या आदण त्यानुंतर ते करा.  

ठराव क्र.10: ठराव पास करण्र्ात आला की दवक्रर् कजम संरिण र्ोजनेच्र्ा धोरणातील 

दनर्र्ात संचालक रं्िळाने सुचदवलेल्र्ा बिलासह  ‘दवक्रर् कजम संरिण र्ोजना’ साधारण 

कजम, दवशेष कजम व िीघमकालीन कजामस लागू करण्र्ाबाबतचा दनणमर् सवमसाधारण सभेने 

एकर्ताने पाररत केला.   

पुन्वहा ठराव पास करण्र्ात आला की, जी  काही कजम प्रकरणे तांदत्रक अिचणीत सापिली 

आहेत त्र्ांच्र्ानंतर दवचार करण्र्ासाठी सभासिांर्धून एक कदर्टी नेरू्न ती प्रकरणे ती 

कदर्टी सवमसाधारण सभेत र्ांिेल व िाउट फूल िेप्स खत्र्ार्धून सवम साधारण सभेच्र्ा 

रं्जुरीने दनरस्त करण्र्ात रे्तील असा ठराव सवामनुर्ते रं्जूर करण्र्ात आला. 

सूचक   : श्री श्रीधरन (सीिीएर्)  

अनुर्ोिक  : श्री राजापुरे  (िीआरएचआर): 

     ठराव सवामनुर्ते रं्जूर  

मानि सदचवाुंनी दवषय क्रमाुंक 11 वाचनू िाखवला.  

दवषर् क्र.11: अदधरं्िळाच्र्ा 63व्र्ा वादषमक सवमसाधारण सभेस अनुपदस्थत असलेल्र्ा 

सभासिांची अनुपदस्थती िर्ादपत करणे. 
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सदचव श्री दशवाजी हगवण-े  जे सभासि आज वादषिक सविसािारण सभेत उपदस्थत राहू शकल े

नाहीत त्याुंची उपदस्थती आपण िमादपत करतो. चचेअुंती दवषय क्र.11पास करण्यात आला. 

ठराव क्र.11:ठराव पास करण्र्ात आला अदधरं्िळाच्र्ा 63 व्र्ा वादषमक सवमसाधारण 

सभेस अनुपदस्थत असलेल्र्ा सभासिांची अनुपदस्थती िर्ादपत करण्र्ासाठी सवामनुर्ते 

रं्जुरी िेण्र्ात आली.  

सूचक   : श्री र्नोज वािेकर  

अनुर्ोिक  : श्री राजेश कळके 

     ठराव सवामनुर्ते रं्जूर  

सदचवाुंनी दवषय क्रमाुंक 12 वाचनू िाखवला. 

दवषर् क्र.12: र्ाननीर् अध्र्ि र्ांच्र्ा परवानगीने ऐनवेळी रे्णाऱ्र्ा दवषर्ांबाबत दवचार 

करणे. 

श्री राजशे कळके:  अध्यि महोिय, सीडीएममध्ये काही जामीनिार आहते ते आपलुं मनोगत ्यक्त 

करू इदच्छत आहते त्याुंच्यावर खपू अन्वयाय झालेला आह.े  

श्री जयवुंत जािव (सीडीएम): अध्यि साहबे, मी ििीप सयूिवुंशी या कजििाराचा जामीनिार आह,े 

त्याुंनी पाच वषाांपवूी कजि घेतलुं होतुं. सोसायटीने ररटायर केली. त्याचे पैसे कापनू घेतले नाहीत. 

आता आम्पही जामीनिार आहोत ते आम्पहाला जबाबिार िरतात. त्याला आम्पही काय करायचुं? पाच 

वषि त्याुंनी काहीच ररकवरी केली नाही अशा बाबतीत जामीनिाराुंनी काय करायचुं ते साुंगा. पाच 

वषािनुंतर आम्पहाला तीन ररमाइुंडर दिले. तो कजििार 2022 ला ररटायर झाला त्यानुंतर 2023 ला याुंनी 

आम्पहाला ररमाइुंडर पाठवले. याला आम्पही जबाबिार की सुंस्था जबाबिार आह?े 

मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे: श्री पी पी सयूिवुंशी ह े दि.30.11.2022 ला सेवादनवतृ्त झाले. 

सोसायटीने वेळोवेळी Dues Certificate पाठदवले परुंत  त्याुंच्या final settlement मिनू ररकवरी 

दमळाली नाही व ते पवूी सतत गैरहजर रादहल्याम ळे पगारातनू वसलूी आली नाही.   

श्री जयवुंत जािव (सीडीएम): पाच वषाांमध्ये त्याुंचे दकती कदटुंग झाले ती रक्कम साुंगा.  

खदजनिार श्री दशब  िशाि दसुंघा रॉय:  पी पी स यिवुंशी याुंची रक्कम 18 लाख 28 हजार होती आदण 

आजपयांतचा बॅलन्वस 12 लाख 24 हजार 345 आह.े 
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श्री जयवुंत जािव (सीडीएम): त म्पही पाच वषाित ररक्हरी का केली नाही? त मचा सोसायटीचा रूल 

काय आह?े जर कजििार लोन भरत नाही त्यावेळी त्याुंना ररमाइुंडर पाठवता. त म्पही  आतापयांत 

कजििाराला ररमाइुंडर पाठवलुं का? 

पिदसद्ध उपाध्यि श्री श्रीराम: हा दवषय त मच्या पसिनल कामाकररताचा दवषय नाही. एनी अिर मॅटर 

म्पहणजे ररलटेेड टू पॉदलसी मॅटर.  

श्री राजेश कळके (सीडीएम): साहबे, याुंनी सुंचालक मुंडळाला पि दिलुं पण त्याुंच्याकडून काहीच 

उत्तर आलुं नाही. हा सोसायटीचा भोंगळ कारभार आह.े याुंच्याकडून काहीच उत्तर आले नाही. 

वसलूी बाबत   ही मागच्या कदमटीची  चकू झाली आह.े तशीच चकू ही कदमटी पण करत आह.े ह े

सुंचालक जामीनिाराुंकडून कसे वसलू करतात? हा सविसािारण सभेच्या दवषय आह ेसभासिाचा 

पसिनल नाही.  

खदजनिार श्री दशब  िशाि दसुंघा रॉय: जािव साहबे त मची ररक्हरी सुंचालक मुंडळाने बुंि केली 

आह.े ह ेलोन 2017 मिील आह ेआदण यादवषयी आम्पहाला पण बोलायचुं आह.े  

श्री राजेश कळके (सीडीएम):त म्पही त्याुंना ररमाइुंडर पाठवले ह े पणूिपणे  बेकायिशेीर आह.े  त म्पही 

कजििाराला तर काहीच पि पाठवलुं नाही. जामीनिाराुंनी कजि अजािची झेरॉक्स कॉपी मादगतली होती 

ती पण त म्पही दिली नाही.  

श्री जयवुंत जािव (सीडीएम): दशब  त म्पही बोल ूनका. सेके्रटरींना बोल ूद्या.  

श्री राजेश कळके (सीडीएम):दशब,ू जे्हा ह े सोसायटीत त मच्याशी बोलायला आले ते्हा त म्पही 

त्याुंना बोललात की त म्पहाला लोन भरावुं  लागेल. 

श्री अमोल घाडगे: दशब,ू त म्पही बोलायचुं नाही. सेके्रटरींना बोल ूद्या. मागच्या कदमटीने ररक्हरी का 

केली नाही? ह ेसॉफ्ट टागिट आहते म्पहणनू याुंच्यावर अन्वयाय होत आह.े ही माणसुं जास्त दशकलेली 

नाहीत.  ही टेदक्नदशयन नाहीत वकि  अदसस्टुंट आहते. म्पहणनू कळके साहबे याुंची बाज ूघेऊन बोलत 

आहते. सवाांना पि दलहून ह ेथकलेत. अध्यि, उपाध्यि याुंना स द्धा पि दिले. म्पहणनू, सेके्रटरी, हा 

मॅटर त म्पही दक्लअर करा.  

श्री राजेश कळके (सीडीएम): तरुण क मार श्रीवास्तवासाठी वेगळा न्वयाय आदण इथ ेवेगळा न्वयाय.अस 

का? 

मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे: याुंची पाश्विभमूी साुंगतो. श्री पी पी स यिवुंशी ह े सेवादनवतृ्त झाले 

त्यानुंतर आपल्याला आपल्या कजािची दशल्लक रादहलेली रक्कम आस्थापनेकडून त्याुंच्या 

ग्रॅच्य ईटीतनू दमळते. सयूिवुंशी याुंची अजनू पयांत आस्थापनाची सेटलमेंट झालेली नाही. 
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जामीनिाराकडून ररक्हरी होत नाही. या दठकाणी 'दवक्रम कजि सुंरिण योजना' घेऊन आलेलो 

आहोत आह े यामध्ये पॉई ुंट क्र.पाच यासाठीच आणलेला आह.े  यािकारच्या काही ताुंदिक 

अडचणीमध्ये आलेल्या गोष्टी आहते त्या गोष्टी त्या कदमटीकडे घेऊन ज्या पद्धतीने कजि दनरस्त 

करायचुं असेल तर त्या दठकाणी ती कदमटी तसुं ठरवेल.  

श्री राजेश कळके (सीडीएम): मग त म्पही त्याुंना दिलेले ररमाइुंडर मागे घ्या. 

मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे: हा िोसेस चा भाग आह.े  

श्री राजेश कळके (सीडीएम): त्याुंना आिी नोटीस दिली का? लगेच कसे ररमाइुंडर ितेा? आिी 

नोटीस पाठवतात. 

श्री जयवुंत जािव (सीडीएम): कजििाराला नोटीस पाठवली का त म्पही?  नाही पाठवली, मी 

साुंदगतल्यानुंतर त म्पही पाठवली. त्याुंचा एडे्रस पण मीच त म्पहाला आणनू दिला. त्यानुंतर त म्पही ते 

केलुं.  

श्री राजेश कळके (सीडीएम): कजििाराला नुंतर नोटीस पाठवली आदण जामीनिाराला ररमाइुंडर 

पाठवलुं. िोन वषि त म्पही तशीच घालवली.  

अमोल घाडगे: ह ेजामीनिार आता सेवादनवतृ्त होणार. त म्पही ह ेिकरण किीपयांत दनरस्त करणार त े

साुंगा. यासाठी जी ्यक्ती जबाबिार आह े त्याुंच्यावर कायिशेीर कारवाई करा. त्या ्यक्तीवर 

कायिशेीर कारवाई न करता त म्पही जामीनिाराुंना का पकडता? कजििाराला त म्पही 101 ची नोटीस 

पाठव ूशकता ना?  

मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे: त म्पही मला बोल ूद्या. जािव साहबे, त मच्याशी माझी  ित्येक वेळी 

चचाि झाली ते्हा त म्पही मला साुंगायचे की त्याुंची सेटलमेंट ्हायला जवळ जवळ आलीच आह.े 

त्याचवेळी आपण आस्थापनाला ड्य ज सदटिदफकेट पाठवायचो आदण िोन-तीन मदहन्वयापवूीच 

आस्थापनेला प न्वहा डय ज सदटिदफकेट पाठवले. म्पहणनूच अशी अडकलेली जी िकरणे आहते 

त्याुंच्यासाठी 'दवक्रम कजि सुंरिण योजने'मध्ये हा म द्दा घेऊन आललेो आहोत.  

श्री राजाप रे (डीआरएचआर): समजा, बाय दडफॉल्ट आस्थापनाने त्याुंचे पैसे त्याुंना सवि िऊेन टाकले 

तर ह ेक णाच्या च कीम ळे झाले आह?े सुंस्थेच्या. त्याुंनी च कीचा कारभार केला, च कीचे लोन दिले, 

च कीच्या कारभाराची फळ त म्पहाला आदण याुंना भोगायला लागत आहते. त म्पही मागील सवि 

सुंचालक मुंडळाला स्वतुंिपणे पि दकुं वा नोटीस पाठवली का? 'हो' दकुं वा 'नाही' ते साुंगा.  

मानि  सदचव श्री दशवाजी हगवणे: सवाांना लेटर पाठवले. त्या सवाांना सुंस्थेमध्ये मीदटुंगला बोलावले 

होते. 
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श्री म क ुं ि वैराळकर (ए अँड एसीडी): अध्यि साहबे, आज मी मीदटुंगमध्ये येऊन फक्त त मच्या 

सवाांच्या दवनुंतीला मान िऊेन बसलो होतो. एनी अिर मॅटर आह ेगले्या िोन मीदटुंग पासनू आपण या 

सुंचालक मुंडळाचा कारभार बघत आहोत. त म्पही या सुंचालक मुंडळाच्या कारभारावर समािानी 

आहात का? ह ेसभागहृ समािानी आह ेका? ह ेसुंचालक मुंडळ िोन वषाित पणूिपणे अपयशी ठरले 

आह.े या सुंचालक मुंडळाच्या कायििणालीमध्ये आदण आता पयांतच्या एजीएमच्या केलेल्या 

सुंभाषणामध्ये खपू तफावत आह.े याुंनी दिलेल्या अजेंडािमाणे आमचा दवषय हा अध्यिाुंच्या 

परवानगी येणारा दवषय आह.े  

या अजेंडामध्ये िश्न क्रमाुंक एक-याुंनी सोसायटीला मॅनेजर आणला का?     

मॅनेजरच्या सुंिभािमध्ये आपण काय केलुं? हा ि सरा िश्न. 

या सुंचालक मुंडळामध्ये अन भवाचा फार मोठा अभाव आह.े माझी या सभागहृातफे याुंना एक 

दवनुंती आह ेकी यामध्ये कोणीतरी एक अन भवी ्यदक्त जो त्याुंच्या उपदविीिमाणे 'तज्ञ सुंचालक' 

म्पहणनू काम करेल. तर तो याुंनी या िोन वषाांमध्ये भरलेला आह ेका? तज्ञ सुंचालकाची नेमणकू 

करणे, दनवड करणे हा सुंपणूिपणे सुंचालक मुंडळाचा अदिकार आह.े आदण या अदिकारामध्ये त्याुंना 

ह ेपि भरायचुं आह.े याुंच्या पॅनलचुं नाव आह ेसहकार पररवतिन पॅनल. 'तज्ञ सुंचालक' म्पहणनू ह ेज े

कोणी अपोइन्वट  करतील दकुं वा करणार नाहीत, करायचा असेल तर याुंची मानदसक दस्थती असेल, 

याुंना जर याुंचा प ढे गोंिळ होऊ द्यायचा नसेल, याुंना ्यवदस्थतपणे एजीएमला सामोरे जायचे असेल 

तर याुंनी तज्ञ सुंचालकाची दनय क्ती करावी. आदण तो  तज्ञ सुंचालक पणूिपणे या पॅनलच्या क ठल्याही 

सभासिाच्या दकुं वा या पॅनलशी ररलेटेड नसावा. पणूिपणे दवरोिी असावा. कारण ह े गरजेचे झाल े

आह ेकी कोणीतरी एक दवरोिी ्यक्ती याुंच्यामध्ये बसत नाही तोपयांत असेच ह ेचालत राहणार. 

सभागहृाच्या माध्यमातनू एक दवनुंती आह ेयाुंनी लवकरात लवकर 'तज्ञ सुंचालक' पि भरावे कारण 

यामध्ये फक्त एकच दवषय नाही बरेच दवषय आहते फार मोठ्या मोठ्या च का आहते त्यामिली एक 

मोठी चकू आह ेती मी समजावनू साुंदगतली आह.े  

मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे: मॅनेजर भरती बद्दलची िदक्रया चाल ूआह.े ‘तज्ञ सुंचालकच्या’ 

बाबतीत आपल्या उपदविीमध्ये ज्या पद्धतीने दलदहले आह ेकी तज्ञ सुंचालक कोण असावा तर तो 

सहकार तज्ञ असावा.  

श्री जयवुंत जािव (सीडीएम): सेके्रटरी साहबे, त म्पही माझ्या िश्नाचे उत्तर दिललेे नाही.  

मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे: त मच्या िश्नाचे उत्तर दिललेे आह े101 ची कारवाई आपण करणार 

आहोत त्यासोबतच कजि दनरस्त करण्यासाठी जी कदमटी येणार आह ेत्या कदमटीकडे त मचे िकरण 

िणे्यात येईल.  
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श्री राजशे कळके: त म्पही ररमाइुंडर परत घ्या. त्याुंच्या मानेवर टाुंगती तलवार का ठेवत आहात? त म्पही 

त्याुंना ररमाइुंडर पाठवलुं ह े बेकायिशेीर आह.े त म्पही कजििाराला पाठवलुं पादहजे. त म्पही ररमाइुंडर 

कोणाच्या परवानगीने पाठवले. ह ेजामीनिार आजारी आहते त्याुंच्या घरी खपू अडचणी आहते 

त्याुंच्या जीवाचुं काही बरुं वाईट झालुं तर त्याला कोण जबाबिार? ह े सतत टेन्वशनमध्ये असतात 

म्पहणनू मला त्याुंची बाज ूघ्यावी लागते.  

श्री आनुंि ग्हाणकर (एच पी डी): अध्यि साहबे, राजाप रे साहबे ह ेअण शक्तीनगर  येथील ए आर 

सी मध्ये पाच वषािपासनू सुंचालक आहते त्याुंना त म्पही तज्ञ सुंचालक म्पहणनू घ्यावुं.  

श्री िशाुंत वरळीकर (टीएमएस): अध्यि साहबे, आता जे सीडीएमचे िकरण आले आह ेसयूिवुंशीचे 

जामीनिार याुंना नोटीस पाठदवली आह.े कजि दनरस्त होईल दकुं वा याुंची ग्रजॅ्य टी दमळेल. आपल्या 

कायद्यािमाणे जे लवकर असेल त ेकरा आदण याुंना जे बेकायिशेीर ररमाइुंडर गेले आहते ते ररमाइुंडर 

बाजलूा करून जे कजििार आहते त्याुंच्याकडून ररक्हरी करा. जामीनिाराुंकडून ररक्हरी झाली नाही 

पादहजे.  

श्री राजेश कळके (सीडीएम): त्याुंची ग्रॅच्य इटी होल्ड केली आह.े ह ेजामीनिार आहते.  याुंच्यावर 

अन्वयाय झाला आह.े  

श्री स रेश शेळके (सीडीएम): अध्यि साहबे, आज याुंनी मला ररमाइुंडर पाठवले. मला एवढा 

मानदसक िास झाला. त्याचुं काय?   ररमाइुंडर परत घ्या.  

चेअरमन श्री हमेुंत कोळी: त मची ररक्हरी केली का आम्पही? अजनू नाही केली. सोसायटीमध्ये 

ररमाइुंडर परत घेऊन या.  

मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे:  दि. 30.11.2022 रोजी श्री पी पी सयूिवुंशी सेवादनवतृ्त झाले. 

त्यानुंतर आतापयांत त मची ररक्हरी झाली का,? 

श्री राजेश कळके (सीडीएम): त म्पही ररमाइुंडर का पाठवले? त म्पही ररमाइुंडर मागे घ्या. त म्पही पाठवलेल े

ररमाइुंडर बकेायिशेीर आहते. त म्पही किीही पैसे कट करू शकता त्यासाठीच त म्पही ररमाइुंडर 

पाठवलेले आहते.  

श्री अमोल घाडगे: सेके्रटरी, त म्पही त्याुंना ररमाइुंडर पाठवले. याुंचा िोष नाही. त म्पही प न्वहा एक 

ररमाइुंडर द्या की आम्पही ररमाइुंडर दिलुं ते त म्पही परत आणनू द्या.   

श्री राजशे कळके (सीडीएम): त मच्याकडून त्या तीनही जामीनिाराुंना 'आम्पही ररमाइुंडर मागे घेतो' 

असुं पि द्या. 

मानि सदचव श्री दशवाजी हगवणे: ठीक आह ेररमाइुंडर मागे घेतो.  



102 
D:\YEAR 2024-2025\63 AGM Minutes\63 AGM Minutes.docx 

श्री मनोज वाडेकर (आरईडी):  अध्यि साहबे, त म्पही बोलल्यािमाणे, एनी आिर मॅटर मध्ये त म्पही 

बोल ूशकता. तर आता वेळ फार कमी उरला आह ेम्पहणनू मी माझे फक्त िोन िश्न दवचारतो.  

एक- वेबसाईटवर दनदविा टाकल्या न्हत्या आदण त्याचे टेंडररुंग कसे झाले ह ेसवि ईलीगल पद्धतीन े

झाले.  तर त्याबद्दल कायिवाही ्हावी. कारण त्याच्यामध्ये मुंिादकनी शडे असेल, रॉफी असतील. ज े

त म्पही नोटीस बोडिवर लावलुं असुं साुंगत आहात ते वेबसाईटवर नाही आह,े तर मग प ण्याच्या 

्यक्तीला कसुं कळलुं की इथे रॉफीचे  टेंडर चाल ूआह.े तर हा खपू मोठा स्कॅम आह.े म्पहणनू यावर 

कदमटी बसली पादहज ेह ेगरजेचुं आह.े शेड बनवण्यासाठी पुंचवीस हजारचे मटेररयल लागले. त्यावर 

तेवढाच मज रीचा खचि पकडला तर  पन्वनास हजारात काम होणार होतुं. याुंनी त्यासाठी िोन लाख 

खचि केले. या ्यदतररक्त त्याुंनी मुंिादकनी ऑदफसमध्ये मेन डोर लावण्यासाठी रुपये पन्वनास हजार 

खचि केले. तो डोर 15000 इतक्या खचािचा आह ेयावर चौकशी ही बसवलीच पादहजे.  

तर माझुं त म्पहाला एक दनवेिन आह ेकी त म्पही आत्तापयांत याुंच्या काळात झालेले सवि टेंडर 

सील करून त मच्या कस्टडीत घ्या आदण त्याुंची चौकशी करा.  

पिदसद्ध अध्यि श्री दगरीश शेणई: डायरीच्या दवषयावर 25 ऑगस्ट 2024 च्या वादषिक सविसािारण 

सभेत आपण बोललो होतो की एक कदमटी बनवली जाईल. तीच कदमटी या दवषयाुंवर स द्धा काम 

करेल. ित्येक टेंडरवर काम करणुं त्या कदमटीला स द्धा अवघड आह.े जे मेजर आहते ते करूया. 

त म्पही समजनू घ्या की ह ेसभासि स द्धा दडपाटिमेंटल आहते. ते त्याुंचे काम सुंभाळून ह ेकाम करणार 

आहते. आपण बाहरेून कोणाला घेणार नाही. त म्पही बोललात सवि टेंडर करू तर त म्पही एक िॅदक्टकल 

एिोच घ्या. 

श्री मनोज वाडेकर (आरईडी): साहबे पण ते सरळ सरळ खोटुं बोलत आहते की टेंडर वेबसाईटवर 

टाकलुं. हाच दवषय आह.े  

श्री दवशाल दनकम: हाऊसची मागणी आह ेसुंचालक मुंडळाच्या मानिनाचे त म्पही काय केलुं ते साुंगा. 

मानिन काय ते फायनल करा. 

श्री ढोबळे (डीसीएसईएम):  याला त म्पही मानिन म्पहणा, भत्ता म्पहणा, काहीही असेल, जे त म्पही नाव 

िते असाल ते, ते त म्पही ते घेणार नाही,असुं सभासिाुंना त म्पही आश्वासन दिलुं.  ह े त मच्या 

जाहीरनाम्पयात होतुं. ठीक आह ेपण त मच्या दनयमािमाणे असेल ते घ्या. त्याला आम्पही नाही म्पहणत 

नाही. पण त म्पही त्याच्या चारपट. पाचपट वाढवनू घेत आहात. हा कोणता न्वयाय आह?े आदण जर 

त म्पही घेत असाल तर मग सभासिाुंना 10% आदण 12% ह ेका?  

चेअरमन श्री हमेुंत कोळी: आम्पही मीदटुंग भत्ता दनयमािमाणे घेऊ.  
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श्री िवीण सावुंत: तो जो भत्ता घेत आहात ते ठीक आह.े हा सुंचालक मुंडळाचा अदिकार आह.े 

मला स चवायचुं आह ेया सुंपणूि भारतात जेवढे पण आपले सभासि आहते, आपण इथे  बीएआरसी 

मध्ये आहोत, आपण एजीएमला येऊ शकतो पण इतर बाहरेचे सभासि इथे एजीएमला येऊ शकत 

नाहीत. तर त्या सभासिाुंसाठी आपण कोणत्याही िकारची भेटवस्त ू पासिलने िऊे शकलात, जर 

ियत्न केलात, तर मी त्याचुं स्वागत करीन. सुंपणूि भारतात जवेढे आपले सभासि आहते त्या 

सभासिाुंसाठी मी बोलत आह.े  

श्री मनोज वाडेकर (आरईडी): अध्यि साहबे, माझा ि सरा िश्न आह ेआपल्या सोसायटीमध्ये ज्या 

िोन म ली हुंगामी कमिचारी होत्या त्याुंनी राजीनामा दिला. तो क ठल्या कारणासाठी दिला त्याबद्दल 

काही चौकशी करता येईल का? हा एक िश्न आह.े आदण याच्याशीच ररलेटेड माझा ि सरा उपिश्न 

आह ेकी सोसायटीत ती जी ्यक्ती आह े त्या ्यक्तीची दनय क्ती ही कॉन्वरॅक्ट बेसवर झाली होती. 

त्यानुंतर तो एलडीसी झाला नुंतर त्याला य डीसी, कॅदशअर, स परवायजर ही सवि पि ेगाळून त्याला 

'अकौंटुंट'  ह ेपि िणे्यात आलुं. ही तीन पिुं गाळून असुं डायरेक्ट वरच्या पोस्टला जाता येतुं का? ह े

दनयमाच्या बाहरे आह.े तर याची चौकशी ्हावी. याबाबत सुंचालक मुंडळाला दवनुंती केली होती. 

मला त्याुंनी साुंदगतलुं की, ह ेत मच्या अखत्यारीत येत नाही. म्पहणजे आपण त्या ्यक्तीला पाठीशी 

घालतोय आदण या ज्या भदगनी आहते आपल्या सोसायटीमध्ये काम करतात त्याुंच्यासाठी एखािी 

'मदहला स रिा' कदमटी स्थापन करावी की भदवष्यामध्ये अशा क ठल्याही घटना घडू नयेत. माझी 

त म्पहाला दवनुंती आह ेकी महािवे लोंढे हा जो कमिचारी आह ेआज मी नाव घेतो, तीन िमोशन दस्कप 

करून डायरेक्ट त्याला 'अकौंटुंट'  पि बहाल करण्यात आलुं. तर ह ेच कीचुं काम आह.े तर त्याचे 

दडमोशन करण्यात यावे.  

पिदसद्ध अध्यि श्री दगरीश शेणई: ही गोष्ट सुंचालक मुंडळाने करावयाची आह.े ज ेकाही कामकाज 

आह,े ज्या काही कामकाजाच्या गोष्टी आहते त्या सुंचालक मुंडळाच्या आदण सभागहृाच्या 

अखत्यारीत येतात. आम्पही दडपाटिमेंटचे ररिेझेंटेदट्ह आहोत. ित्येक गोष्टीची चौकशी करायला 

साुंदगतलुं तर ते आम्पहाला शक्य नाही. आम्पही िोघेही फार दबझी असतो. त म्पही समजनू घ्या. आमचे 

पण दलदमटेशन्वस आहते. त म्पही लिात घ्या. त म्पही आमच्यावर ओझुं टाकलुं ते योग्य नाही. सवाांनी 

समजनू काम केलुं तर सविजण एकि काम करू नाहीतर ह ेशक्य नाही. दतथे येऊन मी पण ओरडू 

शकतो, मी पण सोसायटीचा सभासि आह,े माझा पण तो हक्क आहे. पण इथ ेया पिावर बसा आदण 

काम करून िाखवा. माझा कोणत्याही पॅनलशी  काहीही सुंबुंि नाही. आमच्या िोघाुंचुं काम आह ेज े

आमच्याकडून बेस्ट पॉदसबल आह ेते करू. मी बेस्ट म्पहणत नाही जगातला कोणताही माणसू बेस्ट 

िऊे शकत नाही. बेस्ट पॉदसबल िऊे शकतो. सवाांनी आमच्या दलदमटेशन्वस लिात घ्या आदण 

आजच्या  सभेप ढील कामकाज सुंपले असे मी जाहीर करतो. 

यानुंतर राष्रगीत झाले.  
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सदचव श्री दशवाजी हगवणे : दि.30.08.2024 रोजी दडद्हडुंड वाटप केल ेजाईल याची सभासिाुंनी 

नोंि घ्यावी. 

अध्यि  हमेुंत कोळी: सुंस्थेच्या वतीन े मी सवि सभासिाुंचे, आस्थापनाचे अदिकारी व कमिचारी, 

डीएई    कन्व्हेंशन सेंटरचे अदिकारी व स रिा दवभाग याुंचे त्याुंनी दिलेल्या सहकायािबद्दल तसेच 

पिदसद्ध अध्यि श्री शेणई साहबे  व पिदसद्ध उपाध्यि श्री श्रीराम साहबे याुंचेही त्याुंनी दिलले्या 

सहकायािबद्दल मी सुंचालक मुंडळाच्या वतीने आभार मानतो.  

जय दहुंि ! जय महाराष्र ! 

 

 

 


